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(सभापतीस्थानी माननीय  उप सभापती ) 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदया, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  आपण 

काल िोजी मसहला सदना सनसमत्त सर्व मसहलांना समठाईचे र्ाटप केलेले आह.े याबाबत 

परुुषांना समठाई र्ाटप किण्यात आलेले नाही. याबाबत परुुषांर्ि मसहला सदनाच्या 

सदर्शी असा अन्याय का ? आपण सर्व जाती धमव, स्त्री-परुुष यांना समान न्याय या 

सर्चािाने चालणाऱ्या व्यक्ती आहात.  आपणच आम्हाला सांसितले की, स्त्री-परुुष 

असा भेद न मानणे योग्य आह.े असे असताना आपण काल िोजी केर्ळ 

मसहलांकरिताच नाश्त्याची व्यर्स्था केली होती. 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेल्या मदु्दयाची नोंद घेतलेली 

आह.े सचतळेंची बाकिर्ाडी आसण इति समठाई आणण्याची व्यर्स्था केली जाईल. 
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  पृ. शी. : िाज्यातील कायदा र् सवु्यर्स्था सबघडलेली असणे, एसटी 

              कमवचाऱ्यांचा संप समटसर्ण्यात सिकािला आलेले अपयश, 

     ओबीसी आिक्षणासशर्ाय सनर्डणकुा घणे,े टीईटी र् अन्य 

      स्पधाव पिीक्षेत झालेले घोटाळे 

  मु. शी. : िाज्यातील कायदा र् सवु्यर्स्था सबघडलेली असणे, एसटी 

      कमवचाऱ्यांचा संप समटसर्ण्यात सिकािला आलेले अपयश, 

     ओबीसी आिक्षणासशर्ाय सनर्डणकुा घणेे, टीईटी र् अन्य 

     स्पधाव पिीक्षेत झालेले घोटाळे या सर्षयार्ि सर्वश्री प्रसर्ण 

     दिेकि, सर्जय ऊर्व  भाई सििकि, प्रसाद लाड, चंद्रशेखि  

    बार्नकुळे, सिेुश धस, डॉ.परिणय रु्के, सदाभाऊ खोत,  

     सर्नायक मेटे, डॉ.िणसजत पाटील, प्रसर्ण पोटे पाटील,  

    महादरे् जानकि, िणसजतससंह मोसहते-पाटील, ॲङ सनिंजन 

    डार्खिे, सनलय नाईक, चंदभुाई पटेल, िोसपचंद पडळकि, 

   िमेशदादा पाटील, िामिार् पाटील, प्रसर्ण दटके, िामदास  

  आंबटकि, िमेश किाड, अमिीशभाई पटेल, सर्.प.स. यांचा प्रस्तार् 

( प्रस्तार् पनु: प्रस्ततु झाला.) 

 श्री.असभसजत र्ंजािी ( नािपिू सर्भाि पदर्ीधि ) : सभापती महोदया, काल 

िोजी सभािहृात सनयम २६० अन्र्ये माननीय सर्िोधी पक्ष ने्यांनी जो कायदा र् 

सवु्यर्स्थेसर्षयीचा प्रस्तार् मांडलेला आह.े ्यार्ि माझे सर्चाि व्यक्त किण्याकरिता 

मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, माननीय सर्िोधी पक्ष नेत ेयांनी आपल्या या शासनाबद्दल 

कायदा र् सवु्यर्स्थेबाबतचे ्यांचे मत सर्सर्ध दाखल्यांसकट व्यक्त केलेले आह.े  

्यार्ि मी बोलण्याकरिता मी आज उभा आह.े सर्वप्रथम सभापती महोदया, मला 

आपण बोलण्याची संधी सदली ्याबद्दल मी आभाि व्यक्त कितो.   
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 सभापती महोदया, माननीय सर्िोधी पक्ष नेते यांनी कायदा र् सवु्यर्स्थेर्ि 

बोलताना या िाज्यामध्ये कायदा र् सवु्यर्स्थेची सस्थती चांिली नाही,असे 

सांसितलेले आह.े  िोज िाज्यात सर्सर्ध प्रकािचे िनु्ह ेघडत असतात. बला्काि, 

दिोडखोिी, चोिी, खनू, ॲब्डक्शन, असे र् त्सम सर्सर्ध प्रकािचे िनु्ह ेया िाज्यात 

मोठया प्रमाणार्ि घडत आहते. यामळेु कायदा र् सवु्यर्स्था या िाज्यात मळुीच 

असस्तत्त्र्ात नाही, असे र्क्तव्य ्यांनी केलेले आह.े प्र्येक र्ेळी याबाबत र्क्तव्य 

किताना ्यांनी छत्रपती सशर्ाजी महािाजांचा दखेील उल्लेख केलेला आह.े  या 

शासनाच्या र्तीने ज्या काही चकुा होतात, तो छत्रपती सशर्ाजी महािाजांचा अपमान 

आह.े  ही िोष्ट खिी आह ेकी, या सठकाणी आदशवव्रत िाजा छत्रपती सशर्ाजी महािाज 

यांच्या आदशावर्ि तमु्ही-आम्ही सर्व जण िाज्य किण्याचा प्रय्न कित असतो.  पिंत ु

्या सठकाणी ज्या चकुा आहते, ्या सर्सशष्ट लोकांच्या पथ्यार्ि पाडण्याचा प्रय्न 

सर्िोधी पक्ष नेते यांनी आपल्या भाषणातनू केलेला आह,े ्याचा मी सनषेध किीत 

आह.े   

 सभापती महोदया, मला आणखी एका िोष्टीची आठर्ण माननीय सर्िोधी पक्ष 

नेते यांना करुन द्यायची आह.े सदल्लीतील भाजपचे नेते जय भिर्ान िोयल यांनी 

महािाष्ट्राचे आिाध्यदरै्त छत्रपती सशर्ाजी महािाज यांच्यासमर्ेत पंतप्रधान निेंद्र 

मोदी यांचे तलुना किणािे "आज के सशर्ाजी निेंद्र मोदी" या पसु्तकाचे ११ 

जानेर्ािी,२०२० िोजी भाजपच्या कायावलयात प्रकाशन केले.  या पसु्तकाच्या  

प्रकाशनानंति संपणूव दशेातनू भाजपर्ि टीकेची झोड उठलेली आह.े   एर्ढेच नव्ह ेति 

प्र्यक्षात सशर्ाजी महािाजांचे र्ंशज आसण िाज्यसभेचे खासदाि छत्रपती संभाजी िाजे 

यांनी दखेील ्या पसु्तकार्ि बंदी घालण्यात यार्ी, अशा प्रकािची मािणी केलेली 

आह.े म्हणनू केर्ळ महािाजांचे नार् घेताना आपल्या ज्या चकुा आहते, ्या दखेील 

आपण लक्षात घेतल्या पासहजेत.   

 सभापती महोदया, या सठकाणी सर्सर्ध प्रकािच्या िनु्हयांचा आलेख दतेांना 

्यांनी अनेक दाखल्यांचा उल्लेख केलेला आह.े   पिंत ुया सठकाणी नॅशनल क्राईम 

िेकॉडड वस ब्यिुो, समसनस्री ऑर् होम अरे्असव यांच्या माध्यमातनू जो क्राईमचा िेट  
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श्री.असभसजत र्ंजािी...... 

आह,े तो मला येथे मांडार्ासा र्ाटत आह.े आपल्या दशेातील 

२०१७,२०१८,२०१९ या तीन र्षाांमध्ये िाज्यात र् दशेात भाजपची सत्ता होती.  पिंत ु

या काळातील आयपीसी अंतिवत िनु्हयांचा दि पासहला ति २०१७ ते २०१९ या 

कालार्धीत आपल्या दशेात उत्ति प्रदशेात सर्ावसधक िनु्हयांचा नोंद झालेली आह.े 

यामध्ये दसुिा क्रमांक महािाष्ट्र िाज्याचा आलेला आह.े "लोका सांिे ब्रम्हज्ञान आसण 

आपण कोिडे पाषाण" अशा पध्दतीचे र्क्तव्य माननीय सर्िोधी पक्ष नेत ेयांनी केलेले 

आह,े ्याचा मी सनषेध किीत आह.े 

 सभापती महोदया, महािाष्ट्रात २०१७-२०१९ या कालार्धीत २,८८,८७९ 

इतक्या आयपीसी अतंिवत नोंदसर्लेल्या िनु्हयांची संख्या आह.े  एसएलएल 

कायद्यांतिवत क्राईमची नोंद ज्याला म्हणतो, ्याचा दखेील मला उल्लेख किायचा 

आह.े  उत्ति प्रदशेमध्ये एसएलएल कायद्यांतिवत २,८९,९९८, तासमळनाडू या िाज्यात 

एसएलएल कायद्यांतिवत २,४२,०४० इतक्या िनु्हयांची नोंद झालेली आह.े  

िजुिाथचे मॉडेल म्हणनू या दशेात प्रससध्द किण्याचा प्रय्न झालेला आह,े ्या 

िजुिाथमध्ये दखेील एसएलएल कायद्यांतिवत २,०६,०२४ इतक्या िनु्हयांची नोंद 

झालेली आह.े  महािाष्ट्र िाज्यात एसएलएल कायद्यांतिवत १,७८,८१४ िनु्ह ेदाखल 

झालेले आहते.  मध्यप्रदशे ह ेिाज्य दखेील याबाबत आपल्या िाज्याच्या खालोखाल 

आह.े  या िाज्यामध्ये िनु्ह े नाही असे आमच े म्हणणे नाही. पिंत ु ज्या पध्दतीने 

महासर्कास आघाडीचे सिकाि नोव्हेंबि,२०१९ मध्ये असस्तत्त्र्ात आले, ्यानंति या 

सठकाणी या िाज्यात या महासर्कास आघाडी सिकािने अ्यंत चांिल्या  पध्दतीने लॉ 

ॲण्ड ऑडविची परिसस्थती सांभाळण्याचा प्रय्न केलेला आह.े मसहलांची सिुसक्षतता 

असेल, मािासर्िीयांचे प्रश्न असतील, आसदर्ासींची सिुक्षा असेल, ्यांच्यार्ि िनु्ह े

असतील, या सर्व िनु्हयांर्ि कशा पध्दतीने प्रसतबंध लार्ायचा, याचा प्रय्न हा 

महासर्कास आघाडी सिकािने केलेला आह.े  मला असे सांिायच े आह े की, 

अनसुसूचत जाती-जमातीर्िील अ्याचािाच्या घटना २०१५-२०१९ या कालार्धीत 

१९ टक्क्यांनी र्ाढल्याची नॅशनल क्राईम रिपोटव ब्यिुोची आकडेर्ािी आह.े  २०१९  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) A - 5 

JCN/AKN/KTG  10:00 

 

 

श्री.असभसजत र्ंजािी..... 

मध्ये ४५,९३५ िनु्ह ेअनसुसूचत जातींर्िील अ्याचािाबाबत नोंद झालेले आहते.  

सन २०१५ मध्ये अशा प्रकािच्या घटना या ३० टक्क्यांर्रुन २०१९ मध्ये ४६ 

टक्क्यांपयांत र्ाढलेले आह.े यार्रुन आपल्या िाज्यात सन २०१४ ते २०१९ या 

कालार्धीत कशा पध्दतीचे प्रशासन, कायदा र् सवु्यर्स्था होती, ह ेयार्रुन सर्ाांच्या 

लक्षात येईल.  उत्ति प्रदशे आसण िाजस्थान नंति मध्यप्रदशे आसण महािाष्ट्रात 

अनसुसूचत जातींर्ि सर्ावसधक अ्याचाि असल्याचे नॅशनल क्राईम रिपोटव ब्यिुोची 

आकडेर्ािी सांित आह.े २०१९ मध्ये महािाष्ट्रातील अनसुसूचत जातींर्िील १९३२ 

िनु्ह े दाखल झालेले आहते. महािाष्ट्र िाज्याचे क्राईम स्टेसटसस्टक्स पासहले ति 

याच्यामध्ये एचबीटी, थेफ्ट, चीसटंि, िायटडस, मॉलेस्टेशन्सच े िनु्ह,े सकडनॅसपंि, 

ॲब्डक्शन्स, आयपीसी अंतिवतचे इति िनु्ह े असतील या सर्व िनु्हयांच्या बाबत 

२०१५-२०१६, २०१७,२०१८,२०१९ च्या तलुनेत सन २०२० मध्य े सर्ावसधक 

कमी िनु्हयांची नोंद या सर्व हडेखाली झालेली आह.े  ज्यार्ेळी महासर्कास 

आघाडीचे सिकाि या िाज्यात असस्तत्त्र्ात आले, ्यांनी या कायदा र् सवु्यर्स्थेच्या 

माध्यमातनू चांिल्या प्रकािचे प्रशासन चालसर्ण्याचा मनोमन प्रय्न केलेला आह.े  

सन २०१७ मध्ये ४.६८ लाख दखलपात्र िनु्ह ेदाखल झालेले आहते. सन २०१६ 

च्या तलुनेत ८.३६ लाख दखलपात्र िनु्ह े दाखल झालेले आहते. यामध्ये ५६ 

टक्क्यांनी र्ाढ झालेली आह.े  २०१७ या र्षावत आयपीसीच्या कलमांखाली २.८९ 

लाख आसण सर्शेष आसण स्थासनक कायद्याप्रमाणे एसएलएल अंतिवत १.७९ लाख 

िनु्ह ेदाखल झालेले आहते. दि तीन समसनटाला २.६७ दखलपात्र िनु्ह े२०१७ मध्ये 

दाखल झाल्याची नोंद आह.े आयपीसी अंतिवत सिासिी एक िनु्हा प्रती दोन समसनटास 

घडतो, अशी नोंद झालेली आह.े सर्शेष आसण स्थासनक कायद्याप्रमाणे सिासिी एक 

िनु्हा प्रती तीन समसनटास याप्रमाणे दाखल झालेला आह.े िाज्याचे िनु्हयाचे आयपीसी 

अंतिवत दाखल झालेल्या प्रमाण २३६.८० इतके आह.े सर्ावसधक प्रमाण नािपिू 

शहिात ४०५.६० इतके आह.े  १,००,००० लोकसंख्या असेल ति ्याचा सिासिी 

िनु्हा हा इतका आह.े  माननीय श्री. दरे्ेंद्र र्डणर्ीस ह ेिाज्याचे मखु्यमंत्री ज्यार्ेळी 

होते, ्यार्ेळी ्यांच्याकडे िहृ खाते होते. ते नािपिूचे आहते.  
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श्री.असभसजत र्ंजािी....... 

मी दखेील नािपिूचाच आह.े  पिंत ुसन २०१७ मध्ये ददुरै्ाने असे म्हणार्े लािते की, 

सर्वच्या सर्व र्तवमानपत्रामध्ये आसण इलेक्रॉसनक समसडयामध्ये सात्याने नािपिूचा 

उल्लेख क्राईम कॅसपटल अशा पध्दतीने किण्यात आला होता.  याचा सर्सि सर्िोधी 

पक्ष ने्यांना पडला आह,े असे मला र्ाटत आह.े   

 सभापती महोदय, सन २०१७ मध्ये सस्त्रयांर्िील अ्याचािाच्या िनु्हयांमध्ये 

२.३१ टक्क्यांनी र्ाढ झालेली आह.े  प्र्येक सठकाणी र्ेिर्ेिळया प्रकािचे िनु्ह ेह े

्या काळात दाखल झालेले आहते.   

यानंति श्री.सोनार्णे.... 
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असभसजत र्ंजािी........ 

१८ र्षावपरू्ीच्या बासलकांर्िील बला्कािामध्ये सन  २०१६ च्या तलुनेत सन २०१७ 

मध्ये २.७९ टक्क्यांनी र्ाढ झालेली आह.े स्त्रीयांर्िील अ्याचािाच्या प्रमाणामध्ये 

९३.६ टक्के िनु्ह ेसर्सर्ध माननीय न्यायालयात प्रलंसबत आहते. अनसुसूचत जातीच्या 

अ्याचािांर्िील िनु्यामध्ये सन २०१६ च्या तलुनेत सन २०१७ मध्ये ३.६० 

टक्क्यांनी घट झालेली आह.े पिंत,ु अनसुसूचत जमातीच्या अ्याचािांच्या िनु्यांमध्ये 

१५.४ टक्क्यांनी र्ाढ झालेली आह.े प्र्येक के्षत्रातील प्र्येक घटकांर्ि अन्याय 

आसण अ्याचािांमध्ये र्ाढ होत असल्याचे सनदशवनास येत आह.े सन २०१७ मध्ये 

कतवव्यार्ि असलेल्या एकूण जखमी पोसलसांपैकी ३८.९६ टक्के पोलीस बेकायदशेीि 

जमार्ाने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये जखमी झालेले आहते. िाज्यात आ्मह्या किणाऱ्या 

लोकांची संख्या र्ाढलेली आह.े सन २०१७ मध्ये संिणक सायबि िनु्यांमध्ये 

५१.४२ टक्क्यांनी िनु्यांच्या प्रमाणात र्ाढ झालेली आह.े माननीय सर्िोधी पक्ष 

ने्यांनी िनु्यांची नोंद घतेली आह.े याचे कािण ्यांनी बेिोजिािी असे सांसितलेले 

आह.े सिकािच्या डायिेक्टिेट ऑर् इकॉनॉसमक्स ॲण्ड स्टॅसटस्टीक प्लासनंि 

सडपाटवमेंट िव्हवन्मेंट ऑर् महािाष्ट्राच्यार्तीने इकॉनॉसमक सव्ह ेकिण्यात आलेला 

आह.े या सव्हनेसुाि सन २०१४ ते सन २०१९ या कालार्धीत सिकािमध्ये सकती पद े

रिक्त होती ्याचा उल्लेख केलेला आह.े माननीय सर्िोधी पक्ष ने्यांनी पोलीस 

भितीर्ि जोि सदलेला आह.े सन २०१४ ते सन २०१९ या कालार्धी भाितीय जनता 

पाटीचे िाज्यात आसण कें द्रात सत्ता होती. तेव्हा िहृ सर्भािात १५ टक्के जािा रिक्त 

हो्या. ्यामळेु ३७ हजाि ६८२ महसलू आसण र्न सर्भािात १३ हजाि ८४ टक्के 

१६ टक्के, कृषी सर्भाि, पशसंुर्धवन सर्भाि, दगु्धव्यर्साय सर्भाि आसण 

म्स्यव्यर्साय सर्भाि अशा सर्सर्ध सर्भािांमध्ये अनेक जािा रिक्त हो्या. जािा 

भिलेल्या नसल्यामळेु एक प्रकािे ससुशसक्षत बेिोजिाि तरुणांर्ि अन्याय झालेला 

आह.े  शासनाने िोजिािाच्या संदभावत कोणतीही ठोस पार्ले उचलली नाहीत. ह ेमला 

या सनसमत्ताने सांिार्याच ेआह.े अपिाधाच्या प्रमाणात र्ाढ झालेली आह.े आधसुनक 

तंत्रज्ञानाचा दनंैसदन कायवपध्दतीत समार्ेश केल्यामळेु पोसलसांची कायवक्षमता   
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असभसजत र्ंजािी........ 

र्ाढसर्ण्याचा प्रय्न केलेला आह.े िाज्यात अपिाधाचे प्रमाण ६२ टक्के इतके असनू, 

यामध्ये सात्याने र्ाढ होत आह.े िाज्यात सिुसक्षततेला सर्ोच्च प्राधान सदले आह.े 

नािरिकांच्या सिुसक्षततलेा सर्ोच्च प्राधान्य दणे्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा 

िाबसर्ण्यार्ि भि सदला जात आह.े पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कायावसन्र्त 

किण्यात यार्ी आसण ्यामाध्यमातनू हले्पलाईन, र्ेबसाईट आसण ॲप्सच्या 

माध्यमातनू िाज्यतील िनु्हिेािीच्या प्रमाण कमी किण्याचा प्रय्न केला जात आह.े 

मसहला र् बालकांच्या सिुसक्षततेसाठी िाज्य शासन अ्यंत सक्षम आह.े बला्काि र् 

पोक्सो कायद्यांतिवत प्रलंसबत प्रकिणे तसेच मसहलांर्िील अ्याचािांच ेिनु्ह े्र्रित 

सनकाली काढण्यासाठी िाज्यात तब्बल १३८ सर्शेष जलदिती माननीय न्यायालयांना 

मान्यता दणे्यात आलेली आह.े १०८ सर्शेष जलदिती माननीय न्यायालय र् ३० 

पोक्सो कायद्यांतिवत खटला चालसर्ण्यासाठी १२ सर्शेष जलदिती माननीय 

न्यायालय र् २० पोक्सो कायद्यांतिवत खटले चालसर्ण्यासाठी माननीय न्यायालये सरुु 

केलेली आहते. सर्शेष तपास पथके नेमण्यात आलेली आहते. मसहलांर्िील 

अ्याचाि असेल सर्शेषत: बला्काि, ह डंाबळी, अपहिण, अनैसतक व्यापाि आसण 

घिितुी सहसंाचाि, डोमॅसस्टक व्हायलन्सच्या बाबतीत िाज्यात सर्शेष तपास पथके 

सनमावण किण्यात आलेली आहते. या तपास पथकाचे काम िाज्यात प्रभार्ी पध्दतीने 

सरुु आह.े िहृ सर्भािाने ऑपिेशन मसु्कान नार्ाची एक योजना सरुु केलेली आह.े 

्या माध्यमातनू िाज्यातील हिसर्लेला बालकांचा र् मसहलांचा शोध घेण्यासाठी सर्व 

पोलीस स्टेशनमध्ये सनयंत्रण कक्ष स्थापन किण्यात आलेला आह.े दोन र्षावत तीन 

मसु्काि ऑपिेशन िाबर्नू समससंि िेकॉडवर्िील ३१७३ र् समससंि िेकॉडव व्यसतरिक्त 

३५५८ मलेु र् मलुी आढळून आलेल्या आहते. मसु्कान योजनेमळेु ६७३१ बालके 

कुटंुबात पितलेली आहते. पोलीस दलासाठी मह्र्पणूव सनणवय घेतलेले आहते. 

पोलीस दलातील १२ हजाि रिक्त पद े भिण्याची कायवर्ाही सरुु झालेली आह.े 

नक्षलर्ाद्यांसर्िोधात लढण्यासाठी आपल्याला यश समळाले आह.े मुबंई शहिाच े

आंततिाष्ट्रीय पातळीर्िील मह्र् लक्षात घतेा एनएसजीच्या धतीर्ि कायावसन्र्त   
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असभसजत र्ंजािी........ 

किण्यात आलेल्या र्ोसव-र्न पथकला ससुज्ज उपकिणे आसण अद्ययार्त प्रसशक्षण 

दणे्यात आलेली आहते. साििी सिुसक्षततेर्ि लक्ष कें सद्रत किण्यासाठी आधसुनक 

बोटी, सासह्य उपलब्ध करुन दणे्यात आलेली आहते.  अशा प्रकािे मुंबई शहिातील 

नािरिकांची काळजी घेण्यासाठी प्रय्न केल्याचे सदसनू येत आह.े मुंबई शहिात इति 

िाज्यातनू लोक आसण पयवटक येतात. अशा लोकांची काळजी घेण्याचे काम पोलीस 

दलाच्यामाध्यमातनू र्ोसव-र्नच्यार्तीने घेण्यात आलेले आह.े पोसलसांच्या 

कुटंुबीयांकरिता पोलीस िहृसनमावण महामडंळाच्यामाध्यमातनू १ लाख घिे 

बांधार्याचे सनयोजन केलेले आह.े मसहला र् बाल सर्कास सर्भािाच्यार्तीने 

अनाथांना आिक्षण, मसहला धोिण, नोकिदाि मसहलांसाठी सिुसक्षत सनर्ािा दणे्यासाठी 

प्रय्न किण्यात आलेला आह.े नोकिदाि मसहलांना असधक सिुक्षा कशी दतेा येईल 

याचा दखेील सर्चाि किण्यात आलेला आह.े महासर्कास आघािी सिकािने िेल्या 

दोन र्षावच्या कायवकाळात िहृ सर्भाि सकंर्ा इति सर्भािामध्ये ॲसचव्हमेंट केलेले 

असनू, ते र्ाखाणण्याजोिे आह.े माननीय सर्िोधी पक्षाने म.सर्.न. सनयम २६० अन्र्ये 

प्रस्तार्ात सिकािर्ि टीका केलेली आह े्याचा सनषेध कितो. धन्यर्ाद.   

 

 

 

      ------ 
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 श्री. सर्नायक मेटे ( सर्धानसभेने सनर्डलेले ) : सभापती महोदया, म.सर्.प. 

सनयम २६० अन्र्ये उपसस्थत किण्यात आलेल्या प्रस्तार्ासंबंधी मी माझे सर्चाि व्यक्त 

किण्यासाठी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, सदिहू प्रस्तार्ात कायदा र् सवु्यर्स्था, मुंबईर्ि झालेले 

बॉम्बस्र्ोट, छत्रपती सशर्ाजी महािाज, मसहलांर्िील अन्याय अ्याचाि, पजुा 

चव्हाण यांना न्याय समळाला नाही, मािार्िीयांर्ि होणािे हल्ले, मिाठा आिक्षण, 

मसु्लीम समाजाला आिक्षण दणेे, ओबीसी समाजाला आिक्षण दणेे असे सर्सर्ध 

सामासजक सर्षयांचा अतंभार्व केलेला आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्यातील कायदा र् सवु्यर्स्था ढासळलेली आह.े याचा 

आपण सर्वजण अनभुर् घेत आहोत. िाज्याचा पोलीस दलाचा लौसकक हा िाज्यातच 

नव्ह ेति दशेात आसण जिातसधु्दा हाताच्या बोटार्ि मोजण्याएर्ढा आपला क्रमांक 

लाित होता. हा क्रमांक सिकािच्या कतुव्र्ामळेु सदर्सेंसदर्स ढासळत चालला आह.े 

आज पोलीसांचा नंबिच लाित नाही. पोसलसांर्ि लोकांचा सर्श्वास िासहला नाही. 

सिकािर्ि ति नाहीच नाही. िाज्यातील जनता ही सखुाने जिते, र्ािते, र्ार्ित आह.े 

पोलीस सर्भािात चांिली कामे किाणािे असधकािी आहते. कतवव्याला जािणािी 

आह ेआसण महािाष्ट्राशी इमान िाखणािी आहते.  

 

           

        यानंति श्री. बोडे.... 
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श्री.सर्नायक मेटे..... 

िाज्यक्याांनी महािाष्ट्राबिोबि बेईमानी केली तिी पोलीस दलात काही चांिले 

असधकािी/कमवचािी आहते की ् यांच्यामळेु िाज्यातील पोलीस सर्भाि आसण कायदा 

र् सवु्यर्स्था सटकून आह.े  पोलीस दलातील अशा असधकािी/ कमवचाऱ्यांच्या 

चांिल्या कामाची दखल घेऊन ्यांना िाष्ट्रपती पदक पिुस्काि समळाले, वगेवेगळ्या 

पद्धतीने तयाांचा गौरव केला गेला तया सवव परुस्कारप्राप्त असधकािी/कमवचाऱ्यांचे मी 

सरुुर्ातीलाच मन:परू्वक असभनंदन कितो आसण ्यांचा आदशव पोलीस दलातील 

इतिही असधकािी/कमवचाऱ्यांनी घ्यार्ा, अशी ससदच्छा आसण अपेक्षा या सनसमत्ताने 

व्यक्त कितो. 

 सभापती महोदया, मुंबईमध्ये सर्सर्ध सठकाणी तसेच िेल्र्ेमध्ये १९९३ पासनू 

ते २००८ पयांत बॉम्बस्र्ोट झाले.  ह ेबॉम्बस्र्ोट कोणी घडसर्ले, कसे घडसर्ले, 

कशामळेु घडसर्ले ह े केर्ळ आपल्यालाच नव्ह े ति संपणूव जिाला माहीत आह.े  

पाकीस्तानमध्ये बसनू दाऊदने या सर्व िोष्टी घडर्नू आणल्या ह ेआपल्या सर्ाांना 

माहीत आह.े पिंत ुह ेसर्व होत असताना मला आश्चयव या िोष्टीचे र्ाटते की, दाऊदच्या 

सहकाऱ्यांबिोबि व्यर्हाि किण्याचे काम किणािे सकंबह ना एकप्रकािे ्यांना मदत 

किणािे लोक मंसत्रमंडळात असतील ति ते कदासप योग्य नाही.  मंसत्रमंडळातील एक 

मंत्री पोलीस कोठडीत असताना ्यांचा िाजीनामा घेतला जात नसेल ति ह े िाज्य 

सिकाि कोणाचे संिक्षण किते याचा सर्व महािाष्ट्रर्ासीयांनी आसण दशेर्ासीयांनी 

सर्चाि किण्याची ििज आह.े  ह ेसिकाि ्यांचे संिक्षणच किीत नाही ति या सिकािने 

एक सर्ावत मोठा कहि केला.  िाष्ट्रसपता महा्मा िांधींजी यांनी आयषु्ट्यभि असहसेंच्या 

सर्चािाने लढा सदला.  ्यांनी इगं्रजांच्या सर्िोधात लढा दऊेन ्यांना भाितातनू 

हाकलले आसण आपल्या दशेाला स्र्ातंत्र्य समळर्नू सदले.  ्यांच्यार्ि जेव्हा िोळ्या 

झाडण्यात आल्या ्यार्ेळी सदु्धा ्यांनी 'ह े िाम' उच्चाित प्राण सोडला.  मुंबई र् 

महािाष्ट्रात बॉम्बस्र्ोट घडसर्णाऱ्या व्यक्तीच्या सहकाऱ्याला मदत किणाऱ्या 

िाज्याच्या मंसत्रमंडळातील मंत्र्यांच्या बचार्ासाठी िाज्यातील मंत्री िाष्ट्रसपता महा्मा 

िांधीजींच्या पतुळ्याजर्ळ जाऊन बसले.  यासािखी सनषेधाहव आसण शिमेची बाब 
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या िाज्यात दसुिी अस ूशकत नाही.  या सिकािला जनाची नाही ति मनाची लाज 

र्ाटार्यास पासहजे होती. जो सर्वसामान्य माणसू आह,े ज्याला दशेभक्ती आह,े 

ज्याला िाष्ट्रभक्ती आह,े ज्याला दशेाबद्दल प्रेम आह,े असभमान आह,े मान आह,े 

सन्मान आह ेअसा एकही माणसू..... मी सत्ताधािी बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना 

सांि ू इसच्छतो की, आपण खाली बसनू ''र्ाह र्ाह' बोलता कामा नये.  आपण 

कोणाची बाज ूघेत आहोत याची थोडी तिी लाज र्ाटू द्यार्ी.  ज्याने दशेद्रोह केला 

्याला मदत किणाऱ्याची बाज ूसिकािकडून घतेली जात आह.े  ज्या िाष्ट्रसप्यांनी 

आयषु्ट्यात कधी कोणाच्या बाबतीत र्ाईट शब्द उच्चािला नाही अशा व्यक्तीच्या 

साक्षीने आपण जे आंदोलन किता ते शेमरू्ल आह.े  अशा प्रकािच ेसिकाि या 

िाज्यात आह ेते या महािाष्ट्राचे ददुरै्ं आह.े  आपण अजनू अशा पद्धतीची र्तवणकू 

सकती सदर्स किणाि आहात ? याचे पाप तमु्हाला महािाष्ट्रर्ासीय आसण दशेर्ासीय 

नक्की रे्डायला लार्तील या बद्दल माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. 

 सभापती महोदया, या प्रस्तार्ाच्या अनषुंिाने पोलीस दलाबाबत अनेक िोष्टी 

बोलण्यासाख्या आहते. पिंत ुमी ्यार्ि जास्त बोलणाि नाही.  मला ह ेसमजत नाही 

की, िाज्य सिकािकडून ऊठसठू कें द्रीय यंत्रणांना दोष का सदला जातो.  र्ास्तसर्क 

पाहता महािाष्ट्रातील कायदा र् सवु्यर्स्था व्यर्सस्थत असेल आसण या िाज्यातील 

तपास यंत्रणा सक्षम असेल, कतवव्यात कसिू किणािी नसेल ति कें द्रीय यंत्रणांना 

िाज्यात हस्तके्षप किण्याची सकंर्ा लक्ष घालण्याची काही ििजच पडणाि नाही.   

सभापती महोदया, उदाहिण म्हणनू सांि ूइसच्छतो की, िाज्याचा अंमली पदाथव सर्िोधी 

सर्भाि काय किीत आह े? केर्ळ हफ्ता र्सलुी किीत आह.े मुंबई र् आजबूाजचू्या 

शहिात अमंली पदाथाांचा हदैोस सरुु आह.े र्ाटे्टल ती माणसे अंमली पदाथावचे िॅकेट 

चालसर्त आहते.  अंमली पदाथावची र्ाहतकू किीत आहते, ्याचा सिावस पिुर्ठा 

किीत आहते.  मंत्री महोदय, आपण डोळे झाकून िप्प बसत आहात.  मांजिीला 

र्ाटते की, आपण डोळे झाकून दधू सपले ति जि आपल्याला बघत नाही.  मंत्री 
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महोदय, िाज्य सिकािच्या कािभािाकडे महािाष्ट्र बघतो आह,े जि बघत आह.े 

िाज्यात अमंली पदाथावच ेप्रमाण र्ाढले आह,े ्याचे उद्योि र्ाढले आहते, अर्ैध धदं े

र्ाढले आहते.  िाज्य सिकािला ह ेअर्ैध धंद ेकिणािे कोणीही सापडत नाहीत. पिंत ु

कें द्रीय यंत्रणेला मात्र सर्वजण सापडतात.  ह ेकशाचे िौडबंिाल आह े?  

 सभापती महोदया, जेव्हा िाज्य सिकािचे अपयश समोि येत चालले, जेव्हा 

सिकािचा नाकतेपणा समोि येत चालला तेव्हा िाज्य सिकािने कें द्रीय यंत्रणांर्ि 

आिोप किणे सरुु केले.  ्या माध्यमातनू कोणाच्या खाजिी िोष्टी उकरुन काढण्यास 

सरुुर्ात केली. नाचता येईना अंिण र्ाकडे, या पद्धतीचे काम िाज्य सिकािमधील 

आसण िाज्य सिकािच्या यंत्रणेतील लोक किीत आहते.  िाज्यातील एका मंत्र्याला 

कें द्रीय तपास यंत्रणेने अटक केल्यानंति,  िाज्याच्या मंसत्रमंडळातील मंत्र्याला अटक 

किण्यात आली असे र्ािंर्ाि सांसितले िेले.  पिंत ुकोण कुठल्या ***  प्रकिणी कें द्रीय 

मंत्री महोदयांनी पे्रस कॉन्र्िन्समध्ये बोलल्यानंति िाज्य सिकािमधील लोकांना इतके 

सर्जेचे शॉक बसले की, कें द्रीय मंत्री आसण सर्द्यमान आमदािांना पोलीस स्टेशनमध्ये 

आठ-आठ, नऊ-नऊ तास बसर्नू ठेर्ण्यात आले. ही कसली माणसुकी आह,े ही 

कसली सडूबदु्धी आह,े ह े कसले िाजकािण आह े ? मी ति म्हणेन की, आपण 

महािाष्ट्रात िसलच्छ िाजकािण सनमावण किीत आहात. 

 उप सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.सर्नायक मेटे यांच्या सनदशवनास 

आणनू दतेे की, आपण कालच जािसतक मसहला सदन साजिा केला आह.े  आपण 

भाषण किताना एका मसहलेचे नार् घेतले.  ती मसहला आिोपी नाही.  ती पीसडत जिी 

असली तिी कायद्याने पीसडत मसहलेचे नार् िेकॉडवर्ि घेऊ शकत नाही.  तसेच दसुिी 

बाब अशी की, ्या मलुीच्या पालकांनी र्ािंर्ाि सांसितले आह े की, अशा 

र्क्तव्यांमळेु आमच्या मलुीची बदनामी होते.  मला र्ाटते सन्माननीय सदस्यांना असा 

नामोल्लेख किता कामा नये.  सन्माननीय सदस्यांनी जो नामोल्लेख केला आह ेतो 

िेकॉडवर्रुन काढून टाकण्यात येत आह.े 

*** आदशेानसुाि सर्लोसपत मजकूि. 
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 श्री.सर्नायक मेटे : ठीक आह.े  मी नार् न घेता मसहला असा उल्लेख कितो.  

जी मसहला आज हयात नाही ्या मसहलेबद्दल एक कें द्रीय मंत्री महोदय पे्रस 

कॉन्र्िन्समध्ये बोलल्यानंति िाज्य सिकािला लाल समिच्या झोंबनू इतके ठसके 

लािले की, एका कें द्रीय मंत्र्यांना चौकशीच्या नार्ाखाली नऊ-नऊ तास र्ेठीस धिले. 

आपण ्यांची काय अशी चौकशी किीत होता ? या सिकािच्या अंिात, िक्ताच्या 

प्र्येक थेंबात सकती सडूबदु्धी सभनली आह ेह ेयार्रुन सदसनू येते.   पे्रस कॉन्र्िन्समध्ये 

बोलल्यानंति एखाद्या कें द्रीय मंत्री महोदयांना असे र्ािसर्ले जात असेल ति, 

सत्ताधािी पक्षाचे एकूण एक प्रर्क्ता ्यांच्या र्क्तव्याबद्दल जेलमध्ये िले्यासशर्ाय 

िाहणाि नाहीत.  तमु्ही र्क्त तमुच्या लोकांच्या पे्रस कॉन्र्िन्समध्ये कोण सकती 

मकु्तार्ळे उधळतात, काय बोलतात, काय आिोप कितात आसण नंति कशाप्रकािे 

हात र्ि कितात याची चौकशी किण्याचे काम तमुच्याच पोसलसांना द्या. ्यानंति दधू 

का दधू औि पानी का पानी, होईल.  तमुच्या सकती तिी लोकांना आतमध्ये जाऊन 

बसार्े लािले.  माननीय मंत्री श्री.भमुिे साहबे, उद्या र्ेळ पडली ति तमुच्यासािख्या 

चांिल्या व्यक्तीला मंसत्रमंडळाच्या बैठकीप्रकिणी जेलमध्ये जार्े लािेल.  अशा 

पद्धतीने र्ािायचे म्हटले ति र्ाि मोठी लाईन लाि ूशकते.  सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र 

दिाडे साहबे, आपले काय म्हणणे आह े? यामध्ये आपले नार् नाही, आण मंत्री नाहीत 

आसण आपला मंसत्रमंडळात लर्कि काही नंबिही लािणाि नाही.  सभापती महोदया, 

िाज्य सिकाि जे काही किीत आह े ्याबद्दलच आम्ही बोलत आहोत.  मी सांि ू

इसच्छतो की, सध्या िाज्य सिकाि जे र्ाित आह े ती महािाष्ट्राची संस्कृती नाही, 

महािाष्ट्राची पिंपिा नाही.  स्र्िीय यशर्ंतिार् चव्हाण, र्संतिार् नाईक यांच्यापासनू 

ते र्संतदादा पाटील यांच्यापयांत जी पिंपिा या महािाष्ट्राला घालनू सदलेली आह ेती 

ही पिंपिा नाही.  

 

       नंति श्री.कांबळे..... 
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तमु्ही महािाष्ट्राला नर्ीन पिंपिा घालनू सदली आह.े जे पेिले तचे उिर्त असते ह े

दखेील तमु्ही लक्षात ठेर्ार्े. कसेही, काहीही र्ािायचे, म्हणेल तो न्याय, म्हणेल तो 

कायदा आसण तसा र्ळर्ायचा असे चालत नसते. मला पनु्हा एकदा बोलार्े लाित 

आह े की, स्र्. पजुा चव्हाण यांना आ्मह्या किार्ी लािली. का, कशामळेु, 

कोणामळेु किार्ी लािली याचा तपास आह ेका ? सर्ाांनी ओिडून सांसितले. तमु्ही 

अजनुही एर्आयआि दऊे शकत नाही, घेऊ शकला नाहीत, करु सदला नाही. तमु्ही 

न्यायाच्या, कायद्याच्या िोष्टी किता. हा तमुच्यार्ि अन्याय नाही का ? बंजािा 

समाजातील एका सर्वसामान्य मलुीचे, उदयोन्मखु मलुीचे आयषु्ट्य असे संपसर्ण्याच े

काम लोकांनी केले आसण ्याबाबत कोणी बोलत नाही, का ति, त ेतमुचे सहकािी 

आहते म्हणनू असे का, तमुच्या सोबत िाहतात, उठतात, बसतात, खातात, सपतात 

म्हणनू असे आह ेका, ्यामळेु तमु्ही ्यांना पाठीशी घालता ? कोण मलुिी, काय 

मसहला सदन याचे मात्र तमु्हाला काही पडलेले नाही. नसु्या िप्पा मािणे ह ेर्ेिळे 

आह.े सर्वसामान्य माणसार्ि अन्याय किण े असे सिळे चालले आह.े यथेे 

बोलण्यासािख ेअनेक पिुार्े, िोष्टी आहते. मी या सर्व िोष्टींर्ि काही जास्त बोलत 

नाही.  

 सभापती महोदया, सायबि क्राईम खपू र्ाढला आह.े आज महािाष्ट्र सायबि 

क्राईममध्ये अव्र्ल नंबिर्ि आह.े मात्र काहीही लक्ष नाही. कािण पोलीस यंत्रणा 

दसुिीकडे िुंतर्लेली आह.े र्ेचनू नार्े आहते. काल सर्धानसभचेे सन्माननीय सर्िोधी 

पक्षनेते श्री. दरे्ेंद्रजी र्डणर्ीस साहबेांनी कोण सहट सलस्टर्ि आहते ते र्ाचनू 

दाखसर्ले. ही तमुची सहट सलस्ट आह ेका, ह ेसडुबधु्दीचे िाजकिण आह ेका ? मी 

्याबाबत र्ाि बोलत नाही. ते सर्व िोष्टी बोलण्यास र् सांिण्यास सक्षम आहते. 

सडुबधु्दीने िाजकािण किणे, समाजकािण किणे ही महािाष्ट्राची संस्कृती नाही. 

आपण ्यातनू बाहिे यार्े, पढेु यार्े. महािाष्ट्राची पिंपिा सदुरै्ाने, नसशबाने, 
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योिायोिाने चांिली चालली आह.े असंिाशी संि करुन तमु्हाला ह ेसिकाि समळाले 

आह,े खचुी समळाली, ती चांिल्या कामासाठी र्ापिार्ी, र्ाईट कामासाठी र्ापरु 

नका. एर्ढेच माझे कायदा र् सवु्यर्स्थेबाबत बोलणे आह.े  

 सभापती महोदया, मी एसटी कामिािांबाबत बोलत नाही. सन्माननीय सदस्य 

सर्वश्री. सदाभाऊ खोत र् िोसपचंद पडळकि बोलतील. आपण एसटी कामिािांकडे 

आता तिी लक्ष द्यार्े. तमु्ही ्यांना थापा मारु नका. सन्माननीय सदस्य सर्वश्री. 

सदाभाऊ खोत र् िोसपचंद पडळकि नेतृ् र् किीत आहते. आपण ्यांच्याशी 

प्रामासणकपणे बोलार्े. एसटी कामिािांचे संसाि चाल ूद्यार्ेत. अनेकांनी आ्मह्या 

केल्या आहते. आपण अजनू सकती जण आ्मह्या किण्याची र्ाट पाहत आहात 

तेर्ढे तिी सांिार्े म्हणजे ् यांना ् या पध्दतीने पढेु ् याची डािडुजी किता येईल, ् यांना 

समजनू सांिता येईल की, कोणी आ्मह्या करु नका. ते ्यांना सांित आहतेच. ्या 

सर्षयार्ि ते जास्त बोलतील. 

 सभापती महोदया, ओबीसी, मिाठा, मसुस्लम आिक्षणाचा सर्षय आह.े ह े

सर्षय अ्यंत महत्त्र्ाच ेआहते. आपण ओबीसी आिक्षणाबाबतचे सर्धेयक पिर्ा 

संमत केले आह.े माझ्याकडे ् या संदभावतील सर्व र्ाईल आहते, न्यायालयाचे सनकाल 

आहते. मी ्या सदर्शी बोलण्याचा प्रय्न केला आसण सांसितले की, माझा ओबीसी 

समाजाच्या िाजकीय आिक्षणाला सर्िोध नाही आसण असण्याचे काही कािण नाही. 

माझा असजबात सर्िोध नाही. पण तमु्ही सिकाि म्हणनू ह े सर्धेयक आणनू जसे 

सभािहृाला र्ससर्ण्याचे काम किीत आहात तसे िाज्यातील ओबीसी समाजाला 

दखेील र्ससर्ण्याचे काम किीत आहात. तमु्ही सनर्डणकू आयोिाचे असधकाि 

काढून घेतले आहते. पण ते कायद्यात बसणािे आह ेका, ते सटकणािे आह ेका याचा 

सर्चाि तमु्ही केलेला नाही. ह ेसटकू शकत नाही. कािण ह ेसर्व कायद्याच्या सर्िोधात 

आह.े सनर्डणकू आयोि ही जि स्र्तंत्र बॉडी आहतेति ्याच्या सर्िोधात तमु्हाला  

काही किण्याचा असधकाि नाही. पण तमु्ही ् यांच ेसर्व असधकाि काढून घणे्याचे काम  
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केले आह ेआसण मन मानेल तसे किण्याचे ठिसर्ले आह.े ह ेन्यायालयात कसे सटकेल 

एर्ढेच पहार्े. मी काल दखेील या संदभावत बोललो होतो. तमु्ही चकुीच्या िोष्टी किीत 

आहात ति ते सटकेल असे तिी पहार्े. तमु्ही तेही पाहणाि नाही. कािण तमु्हाला ्याच े

काही दणेेघेणे नाही. मािच्या सनर्डणकुा झाल्या, ्या सबनधास्तपणे पाि पाडल्या. 

ओबीसीच्या नार्ाने जरे्ढे येथे बोलत आहते, ्यांना मी सर्चाितो की, तमु्ही काय 

केले, आता नििपासलका, नििपंचायती यांच्या सनर्डणकुा झाल्या, ्याचे काय    

केले ? ् या झाल्या. ओबीसी समाजाचे ् यामध् ये कोणी होते का ? नव्हते. मि कोण्या 

तोंडाने तमु्ही म्हणत आहात की, आम्हाला ओबीसी समाजाची काळजी आह ेआसण 

ओबीसी समाजाच्या िाजकीय आिक्षणाची काळजी आह.े आपण आता बोलार्े. 

तमु्ही काय केले ? उद्या दखेील हचे होणाि आह.े सर्ोच्च न्यायालयात जेव्हा 

तोंडघशी पडाल, तेव्हा र्क्त तमु्ही म्हणणाि की, न्यायालयानेच केले, आता आम्ही 

काय किणाि, आमच्या हातात आता काय आह े ? मि उठसटू कें द्र सिकािर्ि 

ढकलणाि की, आता कें द्र सिकािने सर्शेष कायदा किार्ा, आता ह े् यांचे काम आह,े 

आम्ही जेर्ढे किायचे तरे्ढे केले आह.े तमुची अशी सदखाऊपणाची कामे बंद किा 

आसण ओबीसी समाजाला सर्श्वासात घेऊन खिे काय ते सांिा. सर्ोच्च न्यायालयाने 

सांसितले की, तमु्ही सत्रसतु्रीची अमंलबजार्णी किार्ी. तमु्ही ती मात्र किीत नाही 

आसण दसुऱ्या िोष्टी किीत आहात. ओबीसी आिक्षणाचे खिे मािेकिी कोण असेल 

ति ते तमु्ही आहात. या िोष्टीला २ र्षे झाले आहते. तमु्ही २ र्षाांत काहीच केले 

नाही. २ र्षाांत डेटा समळू शकत नव्हता का ? आता तमु्ही ३-४ मसहन्यांत डेटा 

समळसर्तो असे म्हणत आहात. मि तमु्ही २ र्षे काय केले ? डेटा २ र्षाांमध्य े

आिामशीि समळू शकला असता. पण तमु्ही ते काम केले नाही. कािण तमुच्या 

मनामध्ये आबीसी समाजाबद्दल पाप आह.े तमु्हाला र्क्त ्यांची मते पासहजेत. तमु्ही 

याबाबत काळजी घेण्याचे काम किार्े. सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांना 

सांि ूइसच्छतो की, तमु्ही ्यांना सांिार्े. कािण ते तमुचे ऐकतात. 
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 सभापती महोदया, दसुिी बाब मिाठा समाजाच्या आिक्षणाबाबत आह.े मिाठा 

समाजाच्या आिक्षणाबाबत ति पणूवपणे खळेखडंोबा करुन टाकला आह.े मिाठा 

समाजाला अिोदि १६ टक्के आिकं्ष्ण समळाले होते, नंति उच्च न्यायालयाने ते १२ 

र् १३ टक्के सशक्षण र् नोकिी यांमध्ये केले, ते दखेील ह ेसिकाि र्ाचर् ूशकले नाही. 

नंति माननीय मखु्यमंत्र्यांसोबत आम्ही बैठका घेतल्या आसण सांसितले की, मिाठा 

आिक्षणाबाबत या िोष्टी किणे अ्यंत ििजेचे आह.े सर्व मान्य केले. माझ्याकडे ् याच े

समसनटडस आहते. माननीय मखु्यमंत्री, माननीय मतं्री श्री. अशोक चव्हाण, मखु्य ससचर् 

आसण अनेक माननीय मतं्री यांच्या बैठकींचे समसनटडस आहते. प्र्येक िोष्टीची सहमती 

आह.े बैठक सदनांक ७.९.२०२१ िोजी झाली. मी ्या अिोदि दखेील मे मसहन्यामध्ये 

िद्द झाल्याबिोबि म्हटले होते. ही दसुिी, सतसिी बैठक आह.े मी आपल्याला शेर्टच्या 

बैठकीचे समसनटडस सांित आह.े सदनांक ७.९.२०२१ पासनू आतापयांत यातील एक 

िोष्टी दखेील केली नाही. पिर्ाच्या सदर्शी म्हणजे मािच्या आठर्डडयामध्ये काही 

लोक आझाद मैदानामाध्ये उपोषणासाठी बसले होते. तेथे ह ेसमसनटडसमध्ये आह ेतचे  

सलहून सदले. समसनटडसमध्ये जे सलसहले आह ेते जसेच्या तसे सदले आह.े काहीही केलेले 

नाही. पुंिी र्ाजसर्ली की, आम्ही पनु्हा एक सर्शेष िाज्य मािासर्िव आयोि स्थापन     

करु. तमु्हाला सर्शेश िाज्य मािासर्िव आयोि स्थापन किण्याचा काय असधकाि  

आह े? तमु्हाला काहीही असधकाि नाही. कायद्यामध्येच ह ेनाही. ....(अडथळा).... 

तमुच्याकडे असधकाि नाही, कायदा नाही, ् या िोष्टी किण्याच्या थापा मािीत आहात. 

संपणूव महािाष्ट्राला, सर्व समाजाला बनसर्ण्याचे काम किीत आहात. बाकी काहीही 

किीत नाही. ओबीसी समाजासंदभावत माननीय सर्ोच्च न्यायालयाने सांसितले होत े

की, तमु्ही डेसडकेटेड कसमशन नेमार्े. पण डेसडकेटेड कसमशन नेमण्याऐर्जी मिाठा 

समाजाला न सांिता ्यांना नेमण्याबाबत सांित आहात आसण जे ओबीसी 

समाजासाठी किण्यास सांसितले होते, ् यांना मात्र र्ाऱ्यार्ि सोडून दते आहात. आता  
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बांठीया साहबेांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली आह.े ससमती नाही ति आयोि 

नेमला पासहजे, पण तमु्ही तेथे ससमती नेमत आहात. 

          नंति श्री. खचे ....  
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आपण कोणाला बनसर्त आहात, सर्व समाजाला र्ससर्ण्याचे काम ह ेसिकाि किीत 

आह.े मिाठा समाजाला आिक्षण द्यार्याचे असले ति िाज्य मािासर्िव आयोिाकडे 

हा सर्षय पनु्हा िेला पासहजे. ्यांच्याकडे हा सर्षय िेल्यार्ि ्यांनी पनु्हा सव्ह ेकरुन 

अहर्ाल सिकािकडे सादि केला पासहजे. असे किायचे नाही, र्ेिर्ेिळी कािण े

दाखर्सर्ली जात असनू चकुीचे सनणवय घेतले जात आहते. या िाज्यातील सर्व 

समाजातील लोकांची सदशाभलू केली जात आह.े या िाज्यातील मिाठा समाजाच े

मलेु सशकू नयेत, नोकिीला लाि ू नयेत, मोठी होऊ नयेत, पढेु जाऊ नयेत, हा या 

सिकािचा कार्ा र् षडयंत्र आह े ्याचा हा परिपाक आह.े ्यामळेु या सनसमत्ताने मी 

मािणी कितो की, या प्रस्तार्ाला मंत्री सकंर्ा िाज्यमंत्री महोदयांनी इमानदािीने उत्ति  

द्यार्े.  मिाठा समाजाचा खतांसािखा उपयोि आतापयांत िेल्या अनेक र्षावनरु्षे सरुु 

आह.े तो अजनूही तसाच किणाि आहात काय असा माझा प्रश्न आह.े आताचा िाज्य 

मािासर्िव आयोि बिखास्त किार्ा र् नर्ीन आयोिाची स्थापना किार्ी सकंर्ा आता 

जो आयोि आह े ्याला डेसडकेटेड ओबीसीचा दजाव सदला पासहजे. मिाठा 

समाजाकरिता असधकृत िाज्य मािासर्िव आयोि स्थापन केला पासहजे. ही माझी 

मािणी आह ेह ेकाम ्यांच्याकडे तातडीने सोपसर्ण्यात यार्े  र् ्यांचा अहर्ाल 

लर्किात लर्कि यार्ा यासाठी प्रय्न किार्ेत. सदि आयोिाला सनधी सदलेला नाही. 

्यांना सदलेला सनधी पित घेण्यात आलेला आह.े जनार्िाला चािा द्यायचा नाही 

आसण ्याला जंिलात सोडून द्यायचे अशा पध्दतीची कामे किणे अ्यंत चकुीच े

आह.े आिक्षणाबिोबि ज्या मखु्य सर्लती आहते ्या सदल्या पासहजेत. कै.आमदाि 

अण्णासाहबे पाटील यांच्या नार्ाने जे महामडंळ आह.े ह े महामंडळ स्थापन 

किण्यासाठी सन १९९६-९७ मध्ये आम्ही काय काय केले ह ेआमच ेआम्हाला 

मासहती आह.े या महामंडळाच्या माध्यमातनू िोिििीब मलेु उद्योि व्यर्सायाला 

लािार्ेत असा मखु्य उद्दशे होता. ज्यांना आिक्षण नाही र् जे खलु्या प्रर्िावत आहते 

्यांना ससुर्धा दणे्यासाठी ह ेमहामंडळ आह.े या महामंडळासाठी मािच्यार्षी १०० 

कोटी रुपयांची तितदू केली होती ती िक्कम पणूव सदली नाही. आता पनु्हा मैदानार्ि 

जाऊन थापा माितात की, पढुील बजेटमध्ये आणखी १०० कोटी रुपयांची तितदू करु.  
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ह े सिकाि सकती थापा मािणाि र् सकती खोटे बोलणाि र् कोणाकोणाशी खोटे 

बोलणाि याचा सर्चाि केला पासहजे. या समाजाला खिोखि न्याय द्यायचा असेल ति 

२०,५० र् १०० कोटी रुपयांची भीक या महामडंळाला न दतेा ५०० कोटी रुपये या 

महामंडळाला सदले पासहजेत.ज्यांना कजव सदले ्याची यादी माझ्याकडे आह,े ह े

एकमेर् महामंडळ असे आह ेकी, या महामडंळाला स्र्त: कजव दणे्याच ेअसधकाि 

नाहीत.  या महामंडळाला बँक कजव दतेे, सिकाि कजव दते नाही. सिकाि र्क्त ्याच े

व्याज भिते. अशी ही सिकािची नाटके आहते. मखु्यमंत्री महोदयांकडे या 

महामंडळासाठी अशी मािणी केली होती की, या महामंडळाला ५० हजाि रुपय े

दणे्याचे असधकाि द्यार्ेत ह ेमान्य किण्यात आले. पिंत ुआता पनु्हा र्ेिळेच  सांिण्यात 

आले. ्यामळेु अिोदिचे मखु्यमंत्री खिे की, आता आश्वासन दणेािे मखु्यमंत्री खिे 

आहते. महामडंळात आता असा प्रकाि सरुु झाला आह ेकी, ज्यांनी अिोदि कजे 

घेतली ्यांनाच पनु्हा कजे दणे्याचा प्रकाि सरुु आह.े अशी ८० टक्के प्रकिणे 

सनदशवनास येत आहते. नर्ीन लोकांना कजव दणे्याचे प्रमाण र्ाि कमी आह.े यामध्ये 

लक्ष घालनू ्यांना न्याय समळर्नू सदला पासहजे. 

 सभापती महोदया, सािथी संस्थेला अद्याप कमवचािी दणे्यात आले नाहीत. 

अनेक बैठका झाल्या पिंत ु पैसे दणे्यात आले नाहीत. लोकांना खशू किण्यासाठी 

सर्भािीय कायावलय किण्याचा सनणवय घेण्यात आला. पसहले कायावलय कोल्हापिू येथे 

सरुु केले आह.े असधर्शेन सरुु होण्याअिोदि मी कोल्हापिू येथे जाऊन आलो. ह े

कायावलय कोठे आह ेत ेशोधण्यासाठी मला एक सदर्स लािला. िाजािाम कॉलेजच्या 

जर्ळ एका इमाितीमध्ये ते कायावलय मला सदसनू आले. तथेे तीन खचु्याव र् दोन टेबल 

होती र् दोन कंत्राटी कमवचािी होते. ्यांना मी सर्चािले की, तेथे काय कामकाज 

चालते ति ते म्हणतात की, आमच्याकडे चौकशीसाठी लोक येतात ्यांना आम्ही 

र्क्त मासहती दतेो या पसलकडे तेथे कोणतेही कामे सरुु नाहीत. कायावलय सरुु होऊन 

तीन ते चाि मसहने झाले आहते. अशा पध्दतीने जनतेला मखुव बनसर्ण्याचे काम ह े

सिकाि किीत आह.े आपण कोणाला र्ससर्त आहात, जे आह ेते खिे सांिार्े. होत  
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नसेल ति होत नाही असे सांिा. आम्ही नाकते आहोत ह ेसांिा, आम्ही ते मान्य करु. 

सािथी संस्थेला कामे किायची असतील ति सर्भािीय कायावलये स्थापन किण्यासाठी 

या बजेटमध्ये तितदू केली पासहजे. 

 सभापती महोदया, पंजाबिार् दशेमखु यांच्याबाबत जाहीिपणे आश्वासन 

दणे्यात आले. १ तािखलेा िडुीपाडव्याला आम्ही सर्व कायावलयांची उद्घाटने करु असे 

आश्वासन सदले. एकाही सठकाणी कायावलये सरुु नाहीत ति उद्घाटन कोणाचे किीत 

आहात. िानात, र्नात की समदु्रात जाऊन उद्घाटन किणाि आहात ?  

 सभापती महोदया, र्ी ची प्रसतपतूी किण्यासाठी मािच्या सिकािने १८०० 

कोटी रुपये सदले होते. ह ेसिकाि आल्यापासनू यांनी र्ीच्या प्रसतपतूीसाठी पाच पैसे 

दखेील सदले नाहीत. इतका मोठा अन्याय किीत आहात तिी ह ेसिकाि नाक र्ि करुन 

सांिते की, मिाठा समाजाला आम्ही न्याय दऊे. याबाबत उत्तिे दणे्यात यार्ीत नसुत े

आिोप प्र्यािोप करु नका. काय खिे आह ेते सांिार्े. 

 सभापती महोदया, नोकि भितीबाबत तशाच पध्दतीने कायवर्ाही सरुु आह.े 

सभापती महोदया, मी शेर्टचा सर्षय मसु्लीम र् धनिि समाजाच्या आिक्षणाबाबत 

मांडणाि आह.े धनिि समाजाबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.महादरे् जानकि ह े

बोलतील. धनिि समाजाला या सिकािने आिक्षण सदले नाही. मािील सिकािने 

धनिि समाजासाठी १००० कोटी रुपयांचे पॅकेज सदले होते. महासर्कास आघाडी 

शासन आल्यार्ि ते बंद करुन टाकले. ्यानंति कोणतीही कायवर्ाही किण्यात आली 

नाही. काँगे्रस र् िाष्ट्रर्ादी पक्ष मसु्लीम समाजाचे नार् घेतल्यासशर्ाय पाणी पीत 

नव्हते. ह े सिकाि आल्यापासनू माननीय मंत्री श्री.सभुाष दसेाई र् माननीय मंत्री 

श्री.संदीपान भमुिे यांच्या भीतीमळेु मसु्लीम मधील 'म' सधु्दा बोलायला ते तयाि 

नाहीत. तमु्हाला असे र्ाटते की, मसु्लीमांचे नार् घेतले ति सिकािमधनू बाहिे पडार् े

लािेल अशी तमु्हाला भीती र्ाटते. तमु्हाला मसु्लीम समाजाबाबत काही दणेेघेण े

नाही. यांना र्क्त खचुीशी मतलब आह,े मसु्लीम समाजाला आिक्षण का समळत नाही 

असे सत्ताधािी बाजनेू कोणी तिी सर्चािणा केली आह े काय ? याबाबत एखादी बैठक  
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घेतली आह ेकाय ? या सिकािने याबाबत काहीही केले नाही. अल्पसंख्यांक मंत्री 

आता आतमध्ये मस्त आिाम किीत आहते, ्या मंत्री महोदयांनी मसु्लीम 

आिक्षणाबाबत एक शब्दही उच्चािला नाही सकंर्ा एखादी बैठक घेतली नाही. तिी 

दखेील मसु्लीम समजाचे नार् काढून तमु्हाला प्रमाचे उमाळे रु्टतात. ह ेर्क्त पतुना 

मार्शीचे पे्रम आह.े मसु्लीम समाजाबाबत खऱ्या अथावने पे्रम असेल ति ्यांना 

आिक्षण दणे्याचे काम किा. ओबीसी, मिाठा, धनिि सकंर्ा अन्य समाजाला ज्या 

सर्लती दणे्यात येतात ्याच सर्लती या समाजाला जोपयांत आिक्षण समळत नाही 

तोपयांत का दणे्यात येत नाहीत. मसु्लीम समाजाला आिक्षण सकंर्ा या सर्लती 

दणे्याचे काम या सिकािने किार्े. एस.सी.,एस.टी. यानंति सर्ावत जास्त बेकाि तरुण 

मसु्लीम समाजात आहते. हा अनभुर् तमु्हाला येत आह.े आता तमुची अडचण होत 

आह ेहा भाि र्ेिळा आह,े ही र्स्तसुस्थती आह.े मसु्लीम समाजाबाबत खऱ्या अथावने 

पे्रम र्ाटत असेल ति ्यांच्या मलुा-मलुींनी सशकार्े, मोठे व्हार्े, नोकिीला लािार् े

यासाठी काही तिी किा. आम्ही काही तिी कितो असे र्क्त दाखसर्ण्याचे काम करु 

नका. इतकेच मी या सनसमत्ताने  सांितो. या प्रस्तार्ात जे सर्षय नमदू केले आह े

्यामळेु िाज्यकािभाि किायला ह ेसिकाि लायक नाही असे मी म्हणतो र् सिकािचा 

सनषेध करुन माझे भाषण संपसर्तो. 

------- 

 उप सभापती : अनेक सन्माननीय सदस्यांना या प्रस्तार्ार्ि बोलायचे आह.े 

्यामळेु अनेक सन्माननीय सदस्य म्हणतात की, मला अिोदि बोल ूद्यार्.े आता ती 

क्रमाने बोलण्यास संधी दतेे. आता सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी यांनी 

भाषणाला सरुुर्ात किार्ी. 
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 श्री.जयंत प्र.पाटील (सर्धानसभेने सनर्डलेले) : सभापती महोदया, मला काही 

मह्र्ाचे मदु्द ेमांडायच ेआहते. सन्माननीय सदस्य श्री.सर्नायक मेटे असे बोलले की, 

सनर्डणकू आयोिाचा अर्मान होत आह ेअसे होत नाही ्यामळेु िेकॉडर्ि चकुीच े

जाऊ नये. जे सर्धेयक पास केले ् याबाबत स्टे येईल असे सन्माननीय सदस्य म्हणाले. 

पिंत ुतसे होणाि नाही. या सभािहृाचे पासर्त्र र् असधकाि लोप पार्त आहते. 

        या नंति श्री.बोिले... 
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आपण सभािहृात कायद े तयाि कितो आसण ्या कायद्याप्रमाणे न्यायालयाने र् 

सनर्डणकू आयोिाने काम किार्े, अशी भसूमका आह.े मी सभािहृाचा जास्त र्ेळ 

घेणाि नाही. मी केर्ळ दोन समसनटेच बोलणाि आह.े कािण हा बाऊ होतो. तमु्ही 

काही तिी िेकॉडवर्ि आणत आहात ? आपण ज ेिेकॉडवर्ि आणत आहात ते चकुीच े

आह.े आज काय परिसस्थती आह े? माझ्या सािख्या माणसाला सदु्धा कळत नाही मि 

सर्व सामान्य लोकांना काय कळणाि आह े? आज काय सरुु आह े? मी या सर्षयार्ि 

बोलणाि नव्हतो. पिंत ुकाही तिी िेकॉडवर्ि आणनू भसर्ष्ट्यात ्याचे िेर्िन्स घेऊन ्या 

प्रमाणे कामकाज चालत,े म्हणनू मी बोलत आह.े आता सडसलसमटेशन सरुु आह.े हा 

मह्र्ाचा सर्षय आह.े र्ॉडव िचना किण्यात येत आह ेम्हणजे सडसलसमटेशन आह.े 

सर्धानसभा र् लोकसभेचे मतदािसंघ तयाि झाल्यासशर्ाय सनर्डणकुा घेता येत 

नाहीत. हा असधकाि आपला आह.े मेजॉरिटी यांची आह े का ्यांची आह,े ह े

आम्हाला मासहती नाही. जे आह े ते कायद्याप्रमाणे किार् े लािले. अद्याप 

सडसलसमटेशन पणूव झालेले नाही. जोपयांत सडसलसमटेशन पणूव होत नाही तोपयांत 

सनर्डणकुा घेता येणाि नाही. ्यार्ेळी नििपंचायतीच्या सनर्डणकुा का झाल्या ? 

्यार्ेळी संपणूव र्ॉडव िचना जाहीि झाली होती. आपण ह ेिेकॉडवर्ि आणले पासहज.े 

सनर्डणकू आयोिाची नेमणकू कोण किते ? िाज्य शासन सनर्डणकू आयोिाची 

नेमणकू किते. पिंत ुते तेथे िेल्यानंति ् यांची भसूमका बदलतात. ् यांना ् यांची भसूमका 

बदल ू द्यार्ी, आमचे काहीही म्हणणे नाही. आपण जे बोलतो ते िेकॉडवर्ि येते. 

भसर्ष्ट्यात तमु्ही सर्िोधी पक्षात बस ू शकता. आम्ही सत्तेत येणाि नाही आसण 

आम्हाला तशी अपेक्षा सदु्धा नाही. तमु्ही सदु्धा या बाजलूा येणाि आहात. सन्माननीय 

सदस्य श्री.सर्नायक मेटे माझे चांिले समत्र आहते. पिंत ुया संदभावत भसूमका घेतली 

पासहजे. मी आणखी एक मदु्दा मांडणाि आह.े  

 उप सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांना सर्चारु 

इसच्छते की, आपण हिकतीच्या मदु्यार्ि बोलत आहात की म.सर्.प. सनयम २६० 

अन्र्ये प्रस्तार्ार्ि बोलत आहात ?  
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 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदया, मी म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्य े

प्रस्तार्ार्ि बोलत आह.े मी सभािहृाचा जास्त र्ेळ घेणाि नाही. मी पाच समसनटात 

माझे भाषण संपसर्णाि आह.े  

 सभापती महोदया, आपण चचाव केली की, सडसलसमटेशनमध्ये ज्या तितदुी 

आहते ्याप्रमाणे केले पासहजे. पिंत ुया सनर्डणकुीसाठी पिेुसा र्ेळ समळाला पासहजे. 

कािण, नििपंचायतीच्या सनर्डणकुा बिोबि झालेल्या नाहीत, सनर्डणकुा अधवर्ट 

झाल्या, पनु्हा तथेे िेले, ह ेकाय सरुु आह े? माझे असे म्हणणे आह ेकी, कायद्यानसुाि 

कायवर्ाही झाली पासहजे.  

 सभापती महोदया, िाज्यात को-ऑपिेसटव्हसाठी र्ेिळा कायदा आह.े 

ज्याप्रमाणे सनर्डणकू आयोि आह े्याप्रमाणे को-ऑपिेसटव्हसाठी आयोि नेमण्यात 

आलेला आह.े िाज्य शासनाला ्यामध्ये हस्तक्षेप किण्याचा असधकाि नाही. तेथे 

कोणतीही िडबड होत नाही. आपण ्यासाठी मदुतर्ाढ सदली. माननीय सभापती 

सभािहृात आल्यानंति मी पनु्हा या सर्षयार्ि बोलणाि आह.े आपण कोिोना 

संकटामळेु को-आपिेसटव्हसाठी ६ मसहन्यांची मदुतर्ाढ सदली. मि सजल्हापरिषदचे्या 

सनर्डणकुीसाठी सदु्धा मदुतर्ाढ सदली पासहजे. आपण मुंबई महानििपासलका 

प्रशासकाच्या ताब्यात दते आहात. आपण सर्व महानििपासलका प्रशासकाच्या 

ताब्यात दते आहात, ह ेचकुीचे आह.े तमु्ही सकतीही बोलले, कोणाचीही सत्ता आली 

तिी ते चालणाि आह.े आपण ६ मसहन्यांसाठी मदुतर्ाढ दते आहात. िाज्यातील शहिी 

र् ग्रामीण भािातील यंत्रणा २५ लोक चालसर्णाि ह ेबिोबि नाही, याला काही अथवच 

नाही. आपल्याला सभािहृाचे कामकाज संपण्यापरू्ी या सर्षयार्ि चचाव किार्ी 

लािेल. ही िभंीि बाब आह.े मुंबई महानििपासलकेचे ५० हजाि कोटी रुपयांचे बजेट 

आह.े केर्ळ महानििपासलकेचे आयकु्त कािभाि चालसर्तील, ह ेबिोबि नाही. मि 

सर्धानसभा सदु्धा बिखास्त किार्ी. िाज्यपाल िाज्याचा कािभाि चालसर्तील. 

सभापती महोदया, ह ेबिोबि नाही. या असधर्ेशनात याबाबत सर्चाि झाला पासहज,े 

अशी माझी सर्नंती आह.े 

 



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 27 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खचे 10:50 

 

 

श्री.जयंत प्र.पाटील ....... 

 सभापती महोदया, आम्ही काल दपुािी िटने्यांची बैठक आयोसजत केली 

होती. मी स्र्त: ती बैठक आयोसजत किण्यासाठी पढुाकाि घेतला होता. आज 

भाितीय जनता पक्षाचा मोचाव आह.े ्यामळेु आपण आज सकाळी १०.०० र्ाता 

सभािहृाचे कामकाज सरुु केले. आपण सकाळी सभािहृाचे कामकाज सरुु करुन 

म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्ये प्रस्तार्ार्िील चचाव पणूव करु, अशी मी सभापती 

महोदयांकडे मािणी केली होती. (...अडथळा...) आम्ही सकाळी १०.०० र्ाजता 

सभािहृात उपसस्थत होतो. ज्यार्ेळी सभािहृाचे कामकाज सरुु झाले ्यार्ेळी 

सरुुर्ातीला ५ समसनटे कॅसबनेट मंत्री उपसस्थत नव्हते. सभािहृात कॅसबनेट मंत्री नसले 

तिी कामकाज सरुु किार्े, अशी आम्ही सर्नंती केली. ्यार्ेळी सन्माननीय सदस्य 

ॲड.सनिंजन डार्खिे सभािहृात उपसस्थत नव्हत.े मी जो सर्षय मांडला ्या सर्षयार्ि 

आपल्याला ह ेअसधर्ेशन संपणू्यापरू्ी चचाव किार्ी लािले. शासनाने पासहजे ति पनु्हा 

कायदा किार्ा. पिंत ुबिखास्त किण्याचे काम करु नये.  

 सभापती महोदया, एसटी कामिािांच्या ज्या मािण्या आहते ्या संदभावत 

ससमती सनयकु्त किण्यात आलेली आह.े मी काल याबाबत सभािहृात मािणी केली 

होती. आज सायंकाळी ५ र्ाजता बैठक आह.े आपण तडजोड केली पासहजे. मी 

सन्माननीय सदस्य सर्वश्री िोसपचंद पडळकि र् सदाभाऊ खोत यांना सांि ूइसच्छतो 

की, मी आज सकाळी काही एसटी कामिािांबिोबि चचाव केली. प्र्येक संस्थेचा पिाि 

ठिसर्ण्याची आसथवक कुर्त आपण सनमावण किार्याची आह.े मी आपल्याला एक 

उदाहिण दतेो. मी बँकेचा चेअिमन झालो. पिंत ुआता ह ेसर्व बघनू नको र्ाटते. आता 

मी घाबित आह.े कािण, कोणतीही भानिड नको. मी सांि ूइसच्छतो की, माझ्या बँकेत 

१८०० कमवचािी होत ेआसण ्यांना ५०० रुपये पिाि होता. पिंत ुआज माझ्या 

बँकेतील सशपाई ७० हजाि रुपये पिाि घेतो, एमडी २ लाख रुपये पिाि घेतो आसण 

मनषु्ट्यबळ केर्ळ २५० आह.े आपल्याला ह ेसर्व ठिर्ार्े लािणाि आह.े माझ्या बँकेत  
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श्री.जयंत प्र.पाटील ....... 

चौकीदाि, सशपाई नाहीत. ज्याप्रमाणे संिणकीकिण झाले ्याप्रमाणे आपल्याला 

बदलार्े लािले. माननीय िहृ िाज्यमत्री श्री.शंभिुाज दसेाई यांची बँक चांिली आह.े 

आपल्याला या सर्षयार्ि चचाव किार्ी लािणाि आह.े 

 सभापती महोदया, सर्धानसभेत ओबीसी आिक्षणाबाबतचे सर्धेयक संमत 

झाले. ते सर्धेयक या सभािहृात चचलेा आल्यानंति आपल्याला ्यार्ि बोलण्याची 

संधी समळणाि आह.े आपले असधकाि आपणच काढून घेण्याचे काम किीत आहोत 

की काय अशा प्रकािचे िेकॉडव होता कामा नये. म्हणनू मी स्र्त: आग्रह करुन  

बोलण्यासाठी उभे िासहलो. माझे समत्र सन्माननीय सदस्य श्री.सर्नायक मेटे यांना र्ाईट 

र्ाटले असेल ति मी ्याबद्दल सदलसििी व्यक्त कितो. पिंत ुअसे होता कामा नये. 

सभािहृाच ेपासर्त्र्य िाखले पासहजे. ह ेसर्ोच्च सभािहृ आह.े दशेातील र् िाज्यातील 

जनतेचा या सभािहृाकडे बघण्याचा दृसष्टकोन र्ेिळा आह ेआसण ्या दृसष्टकोनातनू 

सभािहृाचे कामकाज होऊन कायद ेतयाि केले पासहजेत.  

 सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची संधी सदली ्याबद्दल मी आपले 

आभाि माननू माझे दोन शब्द संपसर्तो.  

------- 
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 श्री.िोसपचंद पडळकि (सर्धानसभेने सनर्डलेले) : सभापती महोदया, सर्िोधी 

पक्षातरे् मांडण्यात आलेल्या म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्ये प्रस्तार्ार्ि आपण मला 

बोलण्याची संधी सदली ्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपले आभाि व्यक्त कितो. 

 सभापती महोदया, िाज्यात अनािोंदी कािभाि सरुु असनू िाज्यातील मंत्री 

अनािोंदी कािभाि किणाऱ्या लोकांना काही तिी हते ूसमोि ठेऊन पाठीशी घालत 

आहते. खिे म्हणजे या िोष्टी प्रितशील महािाष्ट्राला शोभणाऱ्या नाहीत. सर्धानसभचेे 

माननीय सर्िोध पक्षनेते श्री.दरे्ेंद्र र्डणर्ीस साहबेांनी काल सर्धानसभते जो सर्षय 

मांडला तो िाज्यातील र् दशेातील जनतेसमोि आलेला आह.े एक सिकािी र्कील 

आसण िाज्याच्या िहृ सर्भािातील र्रिष्ठ असधकािी कशा पद्धतीने सर्िोधी पक्षातील 

लोकांना संपसर्ण्याचा कट िचत आहते, कटकािस्थान किीत आहते आसण ती 

कािस्थान कोण किायला लार्त आहते ्यांचे नार् आता उघड झालेले आह.े 

महािाष्ट्रातील जनतेला ज्यांच्या सर्षयी कधीही सर्श्वास नव्हता. ज्यांचा िाजकीय 

जन्म िद्दािीतनू झालेला आह,े ज्यांचा िाजकीय जन्म पाठीत खजंीि खपुसनू झालेला 

आह,े ज्यांची संपणूव िाजकीय कािकीदव िक्तबंबाळ आह े अशी माणस सर्िोधी 

पक्षातील ने्यांना संपसर्ण्याचा प्लॅन आखत आहते.  

        यानंति श्री.सांिळे...... 
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श्री.िोसपचंद पडळकि..... 

अशी माणसे सर्िोधी पक्षातील ने्यांना संपसर्ण्यासाठी प्लॅन आखत आहते. आता 

िाम नाम स्य होण्याची र्ेळ आली असताना सदु्धा तसेच ्यांच्यार्ि अनेक 

र्षाांपासनू िभंीि आिोप केले जात होते. आता ्या आिोपांना ससटवसर्केट समळाले 

आह.े सभापती महोदया, माननीय श्री.दरे्ेंद्र र्डणर्ीस यांना संपसर्णे एर्ढी सोपी िोष्ट 

नाही. माननीय श्री.दरे्ेंद्र र्डणर्ीस यांनी सन २०१४ ते २०१९ या काळात िाज्यामध्य े

अनेक कामे केलेली आहते. ्यामळेु ्यांच्या मािे िाज्यातील जनतेचा मोठा 

आशीर्ावद आह.े ्यामळेु या लोकांना कापिे भिले आह,े भीती र्ाटत आह.े माननीय 

श्री.दरे्ेंद्र र्डणर्ीस यांचे नार् ऐकल्यानंति ्यांचा थिकाप उडत आह.े ्यामळेु ते 

संपले पासहजे यासाठी जि तमु्ही षडयंत्र िचत असाल ति महािाष्ट्रातील जनता या सर्व 

िोष्टी आपल्या डोळयाने बघत आहते. तमुचा िाजकीय अजेंडा कशा प्रकािचा आह े

?  याची महािाष्ट्रातील जनतेला सर्व मासहती आह.े ्यामळेु तमु्ही अशा प्रकािे पाठीत 

र्ाि किणाि असाल ति ्याचा काही उपयोि होणाि नाही. कायदा र् सवु्यर्स्थेच्या 

सर्षयासंबंधी सिकाि असतशय खालच्या स्तिार्ि िेले आह.े महािाष्ट्रातील ज्या 

असधकाऱ्यांर्ि कायदा र् सवु्यर्स्थेची जबाबदािी टाकलेली आह ेते असधकािी कशा 

प्रकािे चकुीच्या पद्धतीने र्ाित आहते याची मी सदनाला काही उदाहिणे दणेाि आह.े 

 सभापती महोदया, पणु े सजल्हयातील बािामती शहिातील सशंद े नार्ाचा 

पोलीस इन्स्पेक्टि एका तरुणीला घेऊन लॉजर्ि जातो. ्यानंति ती तरुणी ्याच े

सचत्रीकिण किते र् ते सोशल मीसडयाच्या सर्व साईटर्ि व्हायिल होते. ् यानंति तेथील 

लोकप्रसतसनधी ्या पोलीस इन्स्पेक्टिची दसुिीकडे तडकार्डकी बदली कितात. 

अशी घटना घडली असल्यास संबसधत असधकाऱ्यासर्रुध्द िनु्हा दाखल का किण्यात 

आला नाही ? ्यांना कोण पाठीशी घालत आह ेर् कशासाठी पाठीशी घालत आह े

? याबाबतची मासहती माननीय िहृ मंत्र्यांनी महािाष्ट्रातील जनतेला सदली पासहजे. 

तसेच ्या असधकाऱ्याची चकू नव्हती ति ्याची तडकार्डकी बदली का किण्यात 

आली ? बािामती शहिामध्ये ज्यांचे प्रचंड र्चवस्र् आह.े ्या बािामतीमधील ही 

कहानी आह.े  सभापती महोदय, इतकेच नव्हतेि  शासकीय कायावलय असलेल्या 

तहसीलदाि कायावलयामध्ये क्लाकव  पदार्ि काम किीत असलेली तरुणी सतच्या  
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जािेर्ि बसनू काम किीत होती. ्यार्ेळी एक अनोळखी व्यक्ती कायावलयात येऊन 

्या तरुणीचे चुंबन घेतो. ् यानंति ती तरुणी सशव्या दते ् या व्यक्तीच्या पाठीमािे पळत 

जाते. पिंत ुतो अनोळखी तरुण तेथनू सनघनू जातो. तपासामध्ये अद्याप ती अनोळखी 

व्यक्ती सापडली नाही. सदि प्रकिणी ्या अनोळखी व्यक्तीर्ि अद्याप कोणताही िनु्हा 

दाखल झालेला नाही. ही सर्व घटना सीसीटीव्हीमध्ये नोंद झाली असनू सीसीटीव्ही 

रु्टेज आलेले आह.े त े रु्टेज सोशल मीसडयाच्या सर्व साईटर्ि व्हायिल झालेले 

आह.े पिंत ु ्यार्ि असे सांसितले जात आह ेकी, ती अनोळखी व्यक्ती तेथे चोिी 

किण्यासाठी िेली होती.  सदि तरुणी मसहला तथेे असरुिक्षत आह.े  

 सभापती महोदया, आपसामध्ये भांडण झाल्यामळेु एक मसहला पोलीस 

स्टेशनला तक्राि किण्यासाठी िेली होती. पोलीस स्टेशनमध्ये पीएसआय मोसहत े

नार्ाचे असधकािी कायवित आहते. तेथील पीआयने ्यांच्याकडे सदि प्रकिणाचा 

तपास किण्यास सांसितले होते. ्यार्ि पीएसआय मोसहते यांनी ्या मसहलेचे प्रकिण 

सामोपचािाने समटर्ले र् ्या मसहलेचा र्ोन नंबि घेतला. ्या मसहलने ्यांना असे 

सांसितले की, मला एमपीएससी पिीक्षेचा अभ्यास किण्याची इच्छा आह.े यार्ि 

पीएसआय मोसहते यांनी ्या मसहलेला असे सांसितले की, मी तलुा एमपीएससीचा 

अभ्यास किण्यासाठी मािवदशवन कितो. ्या मसहलने आपल्या पतीचा नंबि 

दणे्याऐर्जी स्र्त:चा र्ोन नंबि पीएसआय मोसहते यांना सदला होता. ्यानंति 

पीएसआय मोसहते यांच े ्या मसहलेसमर्ते चॅसटंि सरुु झाले. पिंत ु ्याबाबत ्या 

मसहलेच्या पतीला कोणतीही मासहती नव्हती. ्यानंति ही बाब सतच्या पतीला 

समजल्यानंति  ्या मसहलेच्या पतीने पोलीस अधीक्षक ग्रामीण पणुे यांच्याकडे लेखी 

अजव सदला. ्यापरू्ी ्या मसहलेने आपल्या पतीला असे सांसितले की, मला 

एमपीएससीचा अभ्यास किण्यासाठी पणु्याला क्लास लार्ायचा आह.े ्याकरिता 

मला पणु्याला जायचे आह.े ्या मसहलेला दोन मलुी आहते. यार्ि सतच्या पतीने ्या 

मसहलेला पणु्याला जाण्यास पिर्ानिी सदली र् असे सांसितले की, आपण पणु्याला 

जाऊन तेथे मसहला होस्टलची मासहती घऊेन तेथे मी तझुी िाहण्याची व्यर्स्था कितो.  
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्यार्ि सदि मसहलेने आपल्या पतीला असे सांसितले की, माझी पणु्याला िाहण्यासाठी 

तमु्ही कोणतीही सोय किण्याची ििज नाही. पीएसआय मोसहते माझ्या ओळखीच े

आहते. ते असतशय चांिले आहते. ्यांच्या पाह ण्यांचे पणुे येथे घि आह.े तेथे माझ्या 

िाहण्यासाठी ्यांनी सोय केली आह.े ्या मसहलेचा पती साधा भोळा होता. ्याने 

आपल्या प्नीला सतने सांसितल्याप्रमाणे पणु्याला ठेर्ले. ्या मसहलेला पणु्याला 

जाऊन एक-दोन मसहने झाले तिी सतने आपल्या पतीला एकदाही र्ोन केला नाही. 

्यानंति ् या मसहलेच्या पतीच्या लक्षात आले की, आपल्या प्नीच्या बाबतीत काही 

तिी घडले आह.े ्यानंति तो आपल्या प्नीला भेटण्यासाठी पणु्याला िेला. तेव्हा 

्याला आपल्या प्नीच्या हातार्ि पीएसआय मोसहतेच्या नार्ाचा टॅटू िोंदर्नू घेतला 

असल्याचे सदसनू आले. ्यानंति ्याने पीएसआय मोसहते यांना र्ोन करुन सर्चािणा 

केली की, तमु्ही माझ्यासमर्ेत असे का र्ाित आहात ? तमु्ही माझ्या सखुी 

संसािामध्ये खडा टाकू नका. तमु्ही माझ्या प्नीला माझ्याकडे पित पाठर्नू द्या.  यार्ि 

मोसहते याने ्या मसहलेच्या पतीला असे सांसितले की, त ुसतला पित त्रास सदला ति 

तझुे हात पाय तोडीन. तझुी मला र्ोन किण्याची लायकी आह ेका ? त ुमाझ्या नादाला 

लाि ूनकोस. मी माझ्या कंपनीचे १० टक्के शेअसव ्या मसहलेच्या नार्ार्ि केलेले 

आहते. अशा प्रकािे ्या दोघांमध्ये संभाषण झाले आह.े मी ्याची क्लीप माननीय 

सभापती र् माननीय िहृ मंत्री यांना ऐकून दाखर्ली. सभापती महोदया, सदि 

पीएसआयची नेमकी कोणती कंपनी आह े? माननीय िहृमंत्री यांनी ्याचा स्काि 

केला पासहजे. अशा प्रकािे एक मसहला पोलीस स्टेशनमध्ये तक्राि किण्यासाठी 

िेल्यानंति मदत कितो असे सांिनू संबंसधत पीएसआय ्या मसहलेलाच घेऊन जातो 

र् ्यानंति सतच्या पतीला धमकी दते आह.े अशा परिसस्थतीत अद्याप ्या 

पीएसआयर्ि कोण्याही प्रकािचा िनु्हा दाखल झालेला नाही सकंर्ा ्याची 

कोणतीही चौकशी किण्यात आलेली नाही. याबाबत माननीय िहृ मंत्री यांना 

कोणतेही सोयिे सतुक नाही. सदि प्रकिणामधील क्लीप सोशल मीसडयार्ि व्हायिल 

झाल्या असल्या तिी ्यार्ि बोलण्याचे धारिष्ट सिकािकडून दाखसर्ले जात नाही.  
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यासािखी ददुरै्ी िोष्ट अस ूशकत नाही. ही सर्व प्रकिणे पोलीस अधीक्षक पणुे ग्रामीण 

यांना माहीत आहते.  

 सभापती महोदया, दौंडमध्ये एका मसहलेने डीर्ायएसपी यांच्यासर्रुध्द पोलीस 

अधीक्षक पणुे ग्रामीण यांच्याकडे सर्नयभंिाची तक्राि सदली आह.े ् या डीर्ायएसपीने 

्या मसहलेचा सर्नयभंि केला आह.े यार्ि पोलीस अधीक्षक पणुे ग्रामीण यांनी र्ोन 

करुन संबंसधतांना असे सांसितले की, ह ेप्रकिण सेटलमेंट करुन समटर्नू टाका. मािील 

असधर्शेनाच्या र्ेळी सदि मसहलने स्र्त:च्या अिंार्ि िॉकेल ओतनू घेतले होते. तिी 

दखेील सदि प्रकिणी िनु्हा नोंद किण्यात आला नाही. अशा प्रकािे महािाष्ट्रातील 

कायदा र् सवु्यर्स्था आह.े यार्ि तमु्ही सर्चाि करुन सनणवय का घेत नाहीत ? सभापती 

महोदया, उक्त सर्व प्रकिणासंबंधी चौकशी झाली पासहजे र् सर्व संबंसधत 

असधकाऱ्यांसर्रुध्द िनु्हा दाखल झाला पासहजे. पोलीस अधीक्षक पणुे ग्रामीण ह ेया 

सर्व प्रकिणांमध्ये पढुाकाि घेत आहते. तो माणसू भ्रष्टाचािी आह.े काल माननीय िहृ 

मंत्री यांच्यासमर्ेत आमची बैठक झाल्यानंति ्याने आपले काही पिाक्रम सांसितले. 

्यानंति मी िडसचिोलीला र्ोन करुन सर्चािल्यानंति मला अशी मासहती समळाली 

की, ्यांनी ४३ नक्षलर्ाद्यांना मािले आह.े पिंत ु ते कधी कायावलयातनू बाहिेच 

पडलेले नाही. माझी माननीय िहृ मंत्री यांना सर्नंती आह ेकी, आपण सदि प्रकिणी 

चौकशी किार्ी. तेथे आसदर्ासीचा पोलीस कॉन्स्टेबल मलेा. तथेे भटक्या सर्मकु्ताचा 

मलुिा लढून मेला. तेथे मंिळर्ेढयामधील एका शेतकऱ्याचा मलुिा नक्षलर्ाद्याशी 

लढून मेला. ्यार्ेळी हा असधकािी ऑसर्समध्ये सनर्ांत बसला होता. मी ् यानंति या 

बाबतीत कोल्हापिू, सातािा पणु्यामधील लोकांकडे चौकशी केली. हा व्यक्ती 

पोसलसांचा शत्र ू आह,े सर्िोधक आह.े एर्ढयार्ि तो थांबला नाही. दसलत 

समाजातील एका मसहला पोलीस कॉन्स्टेबलने एका पोलीस सनिीक्षकासर्रुध्दची 

लेखी तक्राि पोलीस अधीक्षक पणुे ग्रामीण यांच्याकडे सदली होती. मी ्या मसहलेच्या 

नार्ाचा येथे उल्लेख किणाि नाही. सदि मसहला तरुणी स्र्कष्टाने, स्र्कतृव्र्ार्ि 

पोलीस सर्भािामध्ये नोकिीला लािली होती. पिंत ुएक पोलीस सनिीक्षक सतच्यार्ि  
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लैंसिक अ्याचाि कितो, सतला जातीर्ाचक सशर्ीिाळ कितो. ्यानंति ती मसहला 

पोलीस अधीक्षकांना भटूेन ्या पोलीस सनिीक्षकार्ि िनु्हा दाखल किण्याची मािणी 

किते. पिंत ुआजपयांत ्या मसहलेने केलेल्या तक्रािीसंबंधी कोणताही िनु्हा दाखल 

किण्यात आला नाही. ॲरॉससटी कायद्यानसुाि ज्या सदर्शी एखादी व्यक्ती 

ॲरॉससटीसंबंधी तक्राि किण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये जाते. ्यार्ेळी  ्या संदभावत 

्र्रित िनु्हा दाखल करुन घेणे अ्यार्श्तयक आह.े अशी कायवर्ाही न केल्यास 

संबंसधत असधकाऱ्यांसर्रुध्द िनु्हा दाखल किार्ा. या संदभावत आपण ्या पोलीस 

अधीक्षकांसर्रुध्द िनु्हा दाखल किणाि आहात का ? मी याबाबतचे पत्र माननीय 

सभापती यांच्यामार्व त आपल्याकडे दतेो. सभापती महोदया, मी काल-पिर्ा 

सदनामध्य ेसर्षय उपसस्थत केला होता की, पणु ेआस्थापना मंडळाचे अध्यक्ष एका 

पोलीस कॉन्स्टेबलची बदली किीत असताना ् यांच्या आदशेामध्ये असे नमदू कितात 

की, अमकु िार्ाच्या मसहला पोलीस पाटीलसमर्ेत ् यांचे अनैसतक संबंध आहते.  

       यानंति श्री.िाििे..... 
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श्री.िोसपचंद पडळकि ..... 

असे ् या मसहलेने ् या िार्ात िाहायचे कस.े ् या िार्ात एकच पोलीस पाटील असतो. 

तशी ओळख झाली ति ्या िार्ात जिायचे कस.े तमु्ही आम्ही हा सर्षय सभािहृात 

मांडला ति माननीय िहृमंत्री पोलीस असधक्षकाची बाज ू घेतात. काल जािसतक 

मसहला सदन होता. तमु्ही मसहलांचा सन्मान केला असे म्हणता. आम्ही ्यांना समज 

सदली. कायद्याने तमु्हाला त ेअसधकाि सदले आहते काय, एखाद्याने सर्नयभंि केला 

ति आयपीसी ५०९ प्रमाण ेचकू ठिते.  

 सभापती महोदया, शक्ती कायदा आणण्याकिीता तमु्ही िातं्रसदर्स मेहनत 

घेतली आह.े शक्ती कायदा आला पासहजे, महािाष्ट्रातील मसहला सिुक्षीत झाल्या 

पासहजेत. शक्ती कायद्यात ३५४ ि नार्ाचे कलम समासर्ष्ट  केलेले आह.े ्यात 

किार्याच्या कािर्ाईबाबत पोलीस असधक्षक पणुे ग्रामीण यांचा उल्लेख केलेला 

आह.े तिी दखेील सिकाि ्यांना पासठशी घालत आह.े म्हणनू माननीय िहृ िाज्यमंत्री 

श्री.शंभिुाजे दसेाई यांना हात जोडून सर्नंती किायची आह.े मािील र्ेळी या 

सभािहृात तमु्ही माझ्या िनु्हयांचा पाढा र्ाचर्नू दाखर्त होता. तमु्ही मंत्री पदाची 

शपथ घेतली तेव्हा म्हटले होते की, मी कोणाशीही मम्र् बाळिणाि नाही, 

कोणासर्षयी आकस बाळिणाि नाही. एका लोकप्रसतसनधीर्ि हल्ला होतो तेव्हा 

तेथील एपीआय पोलीस स्टेशनच्या डायिीमध्य े नोंद कितो की, अमकु र्ाजता 

श्री.िोसपचंद पडळकि यांच्या िाडीर्ि २००-२५० दिडांनी र् काठयांनी हल्ला केला 

आह.े पोलीस डायिीत नोंद असताना तमु्ही म्हणता की, िोसपचंद पडळकिांनी ह े

कािस्थान केले आह.े कलम ३५३, ३०७, ३९५ अन्र्य ेिनु्ह ेनोंद आहते. िनु्ह ेनोंद 

कोणी केले. मी िनु्हिेाि आह े र् ते मला मान्य आह.े कािण असहल्यादरे्ीच्या 

पतुळयाला जातीयर्ाद्यांचा हात लाि ूनय ेम्हणनू ् या पतुळयाचे उदघाटन केले म्हणनू 

माझ्यार्ि ३५३ अन्र्ये िनु्हा नोंद आह ेर् ्याचा मला साथव असभमान आह.े मी पित 

असे िनु्ह ेकिेन. किाडच्या टेंभ ूकायावलयात २०१३ मध्य ेआटपाडी र् सांिोल्याच्या 

लोकांना पाणी समळार्ी म्हणनू मी तेथे हल्लाबोल केला होता. तेथे माझ्यार्ि ३५३ 

कलमान्र्य ेिनु्हा नोंद आह ेर् ्याचा मला साथव असभमान आह.े कािण मी 
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श्री.िोसपचंद पडळकि ..... 

 शेतकऱ्यांसाठी लढलो. माझ्या हातात बेडया घातलेला र्ोटो सोशल समडीयार्ि 

सर्ितो. महािाष्ट्रात सोशल समडीयात काम किणािे लोक माझा तो र्ोटो टाकतात 

की, िोसपचंद पडळकि असा आह,े तसा आह.े किाडच्या जेलमध्ये आटपाडी र् 

सांिोल्याच्या शेतकऱ्यांना पाणी समळार्े म्हणनू ३५३ चा िनु्हा माझ्यार्ि नोंद झाला 

होता. ्यात मी अटक होतो. पोसलसांनी माझ्या हातात बेडया घातल्या हो्या ्या 

बेडयाचा मला असभमान आह.े कािण शेतकऱ्यांसाठी बेडया घातल्या हो्या.  

 श्री.शंभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद 

पडळकि ह ेबोलत असताना ्यांनी माझ्या नार्ाचा उल्लेख केला आह.े मी िाज्यमंत्री 

म्हणनू शपथ घेताना मम्र्भार् बाळिणाि नाही अशी संसर्धासनक शपथ घेतल्याच े

र्ाचनू दाखर्ले आह.े अस ेकिताना मािील एका प्रश्नाच्या उत्तिाच्या अनषुिंाने ् यांनी 

येथे काही िोष्टी सांसितल्या आहते. मला आपल्या माध्यमातनू सदनाला सांिायच े

आह ेकी, आपण बोलताना जरुि ्या मदु्दयार्ि भाष्ट्य किा. पिंत ु ज्या चचेत या 

सर्षयाचा दिुान्र्येसधु्दा संबंध नाही. मला दखेील र्ेळ सदला पासहज.े पण ह े म्हणतात 

की, कोण्या िनु्हयात बेडया घातल्या, कोण्या िनु्हयात ्यांना अटक झाली, पित 

आता याची चचाव सरुु होईल. सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणात आलेल्या सर्षयाची 

सनयम २६० अन्र्ये प्रस्तार्ात एक ओळही नाही. जो प्रस्तार्ाचा भाि होत नाही 

्यासंदभावत सन्माननीय सदसड य मंत्री यांचे नार् घेऊन बोल ूशकत नाही. सभापती 

महोदयांनी सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणात दरुुस्ती किार्ी. 

 श्री.िोसपचंद पडळकि : सभापती महोदया, हा कायदा र् सवु्यर्स्थेचा भाि 

आह े्यार्ि मी बोलत आह.े  

 (दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी बोलण्याचा प्रय्न कितात. ) 
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 उप सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी खाली बसार्े. सन्माननीय सदस्य 

श्री.िोसपचंद पडळकि यांचे भाषण ऐकायचे आह ेकी िोंधळ घालायचा आह.े तमु्ही 

सर्व जण खाली बसा. मी आता उभी आह.े उभ्या असलेल्या सन्माननीय सदस्यांनी  

 

श्री.िोसपचंद पडळकि ..... 

खाली बसार्े. सन्माननीय सदस्य श्री.ससतश चव्हाण, श्री.संजय दौंड यांचे नार् मी 

एर्ढयासाठी घते आह ेकी ्यांनी खाली बसार्े. सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद 

पडळकि िंभीि प्रश्न मांडत आहते. मी ् यांना सांि ूइसच्छत ेकी, तमुचे प्रशन मांडण्याचा 

तमुचा असधकाि र् स्र्ातंत्र्य आह.े ह ेलोकप्रसतसनधींच ेसभािहृ आह,े कळत नकळत 

िनु्हिेािाच े उदात्तीकिण होईल असा संदशे जाऊ नय े अशी माझी सर्नंती आह.े 

भाषणात तमु्हाला बोलायचे असेल ते बोला. पिंत ु  तमु्ही सनदोष आहात की काय 

आहात, या तमुच्यार्िील िनु्हयांबाबत न्यायसंस्था सनणवय घेणाि आह.े तमु्ही 

िनु्हयाच ेउदात्तीकिण करु नका.  

 मी सभािहृाला सांि ूइसच्छत ेकी, दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांची खाली 

बसार्े, सन्मानीय सदसस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांनी भाषण सरुु ठेर्ार्े. बोलणाऱ्या 

सदस्यांची मी नोंद घेतली आह.े  

 श्री.शंभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, िनु्हिेािांच ेउदात्तीकिण होऊ नय ेअशी 

र्क्तव्ये या सभािहृात होऊ नयेत ह ेआपण ्यांना  बोलला आहात.  

 (दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी बोलण्याचा प्रय्न कितात. ) 

 श्री.िोपीचंद पडळकि : सभापती महोदया,  

 श्री.शंभिुाज दसेाई : सभापती महोदया काय म्हणाल्या सकंर्ा सन्माननीय 

सदस्य काय म्हणाले ह ेआपण ठिर् ूनय.े अस ेआपल्याकडे बघनू ते म्हणाले आहते, 

या सभािहृातील सर्ोच्च आसनाचा अर्मान ्यांनी केला आह.े तमु्ही ठिर् ूनका 
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असे ते म्हणाले आहते, ्यांना ह ेशब्द मािे घ्यायला लार्ार्ेत, नाही ति ्यांना समज 

द्यार्ी.  

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी शांतता िाखार्ी, सन्माननीय सदस्य श्री. 

िोसपचंद पडळकि यांनी भाषण पढेु सरुु किार्े. 

 

 श्री.िोसपचंद पडळकि : सभापती महोदया, समोिच्या बाकार्िील सन्माननीय 

सदस्यांनी बसार्े र् शांत िाहार्े. ***  तमु्ही टेन्शन घेऊ नका, तमु्ही खाली बसा. 

(दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी बोलण्याचा प्रय्न कितात. ) 

 उप सभापती : सभािहृातील िोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभािहृाच े

कामकाज पाि पाडणे शक्य होत नसल्याने मी सभािहृाची बैठक १० समसनटांसाठी 

स्थसित कित.े 

  (सभािहृाची बैठक सकाळी ११.१७ ते ११.२७ र्ाजेपयवत स्थसित झाली.) 

      --------- 

 

*** आदशेानसुाि सर्लोसपत मजकूि 
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( स्थगितीनतंर ) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

उप सभापती : सर्वप्रथम मी ते शब्द पटलार्रुन काढून टाकत आह.े 

(दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य उभे िाहून एकाच र्ेळी बोलण्याचा प्रय्न किीत 

असतात.) 

उप सभापती : एका र्ळेी एकाच सन्माननीय सदस्यांनी शांतपणे बोलार्े. 

( सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

 उप सभापती : मी अद्याप कोणालाही बोलण्याची पिर्ानिी सदलेली नाही.  

एकेकाने शांतपणे आपापले म्हणणे मांडार्े.  उर्वरित सर्ाांनी शांतपणे ऐकून घ्यार्े. 

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदया,  आताच आपण शब्द पटलार्रुन काढून 

टाकण्याचे सनदशे सदलेले आहते. मला र्ाटते याबाबत तेर्ढेच पिेुसे आह.े 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

 श्री. सर्नायक मेटे : सभापती महोदया, आपण सदलेला आदशे मान्य करुन 

संबंसधत सन्माननीय सदस्य यांना बोल ूद्यार्े, ते बोलत असताना काही चकू होऊ नये 

एर्ढे पाहार्े. 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

( सर्िोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य जािरे्ि उभे िाहून बोलत आहते. 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रशेखि बार्नकुळे आपण ज्येष्ठ 

आहात, आपण याचे काय समथवन किीत आहात !  आपले यार्ि काय म्हणणे आह,े 

ते आपण मांडार्े.  
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 श्री.चंद्रशेखि बार्नकुळे : सभापती महोदया, या सभािहृात जे काही आपसात 

झालेले आह,े ते सर्व आपसातच आह.े ते काही सभािहृाच्या िेकॉडवर्ि नाही. 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

 सभापती महोदया.....(अडथळा).... जे िेकॉडवर्ि....(अडथळा) चकुीच े

आलेले असेल ते आताच काढून टाकण्याबाबत आपण सनदशे सदलेले आहते.  आसण 

आता...(अडथळा) आपसातील चचेचा जो िासहलेला भाि आह,े ्याकरिता आपण 

िॅलिीबाहिे बसनू ती चचाव करु या. 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

 सभापती महोदयांनी आताच िेकॉडवर्रुन चकुीचे शब्द काढून टाकण्याचे सनदशे 

सदलेले आहते.  (अडथळा)......आपण... आपला..... (अडथळा) 

 सभापती महोदया, आमचा जो आपसात र्ाद झालेला आह,े तो आम्हाला 

िॅलिीतही किता येईल पण िेकॉडव.... िेकॉडवर्ि काही असेल ति ते काढून टाकण्यात 

यार्े, बाकी जे काही आह ेते आम्ही आपसात बसनू समटर्नू टाकू. 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

 उप सभापती : मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना सांिायचे आह ेकी, 

 श्री.चंद्रशेखि बार्नकुळे : सभापती महोदयांनी पटलार्िील शब्द काढण्याच े

सनदशे सदलेले आहते.  ....सदलसििी....सदसलसििी...... आपण.... 

आपला.....(अडथळा) 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच र्ेळी जािेर्ि उभे िाहून 

मोठमोठयाने बोलण्याचा प्रय्न किीत आहते.) 

यानंति श्री.सोनार्णे..... 



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 41 

SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनार्डे 11:30 

 

 

श्री. चंद्रशेखि बार्नकुळे.... 

िेकॉडवर्ि चकुीचे आले असेल ति ते काढून टाकण्यात यार्े असे आमचे म्हणण.े 

बाकी आम्ही आपापसात बसनू सनणवय घेऊ.  

 श्री. शंभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, आपण सनदशे सदल्यानसुाि सन्माननीय 

सदस्यांनी केलेली र्क्तव्ये िेकॉडवर्रुन काढून टाकली याबद्दल आम्हाला काहीच 

म्हणार्याचे नाही. माननीय उप सभापती महोदया आपल्याकडे बघनू ते असे 

म्हणालेत की, तमु्ही ठिसर्णािे कोण आहात ? माननीय उप सभापती महोदया हा 

सर्ोच्च सभािहृातील आसनाचा अशा पध्दतीने अपमान आम्ही सहन किणाि नाही. 

माननीय उप सभापती महोदया अशा म्हणाल्या हो्या की, िनु्हिेािीचे उदात्तीकिण 

करु नका. माननीय उप सभापती महोदयांनी योग्य डायिेक्शन आसण सनदशे सदल्यानंति 

हा सर्षय संपला होता. पण ्याला जोडून सन्माननीय सदस्य असे म्हणाले आहते 

की, िनु्हिेािीचे ठिसर्णािे आपण कोण ? ह ेसभािहृातील सर्ोच्च आसनाला अशा 

प्रकािचा उल्लेख किणे बिोबि नसनू, हा आमचा अर्मान आह ेआसण तो आम्ही 

कधीही सहन किणाि नाही.  

 डॉ. िणसजत पाटील : सभापती महोदया, चचेच्या र्ेळी असे प्रसंि अनेक र्ेळा 

उद्भर्लेले आहते. आपली मािणी योग्य मान्य आह.े पण सन्माननीय सदस्यांना ् यांच े

म्हणणे मांडण्याची संधी दणे्यात यार्ी. सन्माननीय सदस्य सदलसििी व्यक्त 

किण्यासाठी उभे िाहत असतील तिी सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांच े

ऑब्जेक्शन आह ेकाय ? सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यासाठी संधी दणे्यात यार्ी, ते 

बोलण्यासाठी उभे आहते.  

 श्री. िोपीचंद पडळकि : सभापती महोदया, म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्य े

उपसस्थत किण्यात आलेल्या प्रस्तार्ासंदभावतील चचाव सरुु आह.े सदनात कायदा र् 

सवु्यर्स्थेर्िील चचाव सरुु आह.े सभािहृात िनु्हिेािीचे उदात्तीकिण कोणी करित 

आहते असे ्यांनी स्टेटमेंट केलेले आह.े मी माननीय मंत्री महोदयांना असे म्हणालो 

होतो की, िनु्हिेाि ठिसर्ण्याचा असधकाि हा माननीय न्यायालयाला आह.े मी माननीय 
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सभापती महोदयांचा अर्मान केलेला नाही आसण माझी ती संस्कृती नाही. या सर्व 

सर्षयामध्य ेमहािाष्ट्रातील नेमकी परिसस्थती मांडण्याचा प्रय्न मी केलेला आह.े  

 ( सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये येऊन घोषणा दतेात. )  

 उप सभापती : माझी सर्व सन्माननीय सदस्यांना सर्नंती आह ेकी, ्यांनी 

आपापल्या जािेर्ि जार्.े  

सभािहृातील िोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभािहृाचे कामकाज पाि पाडण े

शक्य होत नसल्यामळेु मी सभािहृाची बैठक सकाळी ११.४० र्ाजेपयांत स्थसित 

किीत आह.े 

 

( सभािहृाची बैठक सकाळी ११. ३४ ते ११.४० र्ाजेपयांत स्थसित झाली. ) 

 

    ----- 

 

 

       यानंति श्री. बोडे.... 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी  माननीय उप सभापती) 

(दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य आपल्या जािरे्ि उभे असतात.) 

 उप सभापती : माननीय ववरोधी पक्ष नेतयाांनी घडलेल्या प्रकािाबाबत आपली 

भसूमका मांडार्ी. 

 श्री.प्रर्ीण दिेकि : सभापती महोदया, सभािहृात घडलेल्या प्रकािाबाबत मी 

नकुतीच मासहती घेतली.  सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांनी केलेल्या 

र्क्तव्याप्रकिणी सभािहृात िोंधळ झाला.  या संदभावत काय भसूमका घ्यायची ती 

सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि सनसश्चतच मांडतील. कािण या सभािहृाची 

िरिमा, प्रसतष्ठा मोठी आह ेयाचे भान सर्ाांनाच आह.े  पिंत ुह ेसभािहृ समन्यायाने 

चालते. सन्माननीय सदस्य श्री.सतीश चव्हाण यांनी केलेले र्क्तव्य, ्यांची सशर्ी या 

बाबी सभािहृाची िरिमा र्ाढसर्णाऱ्या नाहीत.  ते हमिी-तमुिीर्ि आले होते.  आपण 

िेकॉडव तपासनू पहार्े.  दोन्ही सन्माननीय सदस्यांना..... 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य उभे िाहून एकाच र्ेळी बोलतात.) 

 सभापती महोदया, अशाप्रकािे एकतर्ी सनणवय किता येणाि नाही. जि 

सत्ताधािी पक्षाला िोंधळच घालायचा असेल ति घालार्ा.  आम्ही मध्यम मािव 

काढत असताना जि सत्ताधािी बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना िोंधळ घालनू 

सभािहृाचे कामकाजच करु द्यायचे नसेल ति आमची ्याला हिकत नाही. 

(सत्ताधािी बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य उभे िाहून एकाच र्ेळी बोलतात.) 

 श्री.अमिनाथ िाजिूकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद 

पडळकि यांनी सभािहृाची मार्ी मािार्ी र् ्यांचे र्क्तव्य सभािहृाच्या 

कामकाजातनू काढून टाकार्े.  ्यानंति सभािहृाचे कामकाज सरुु किार्े. 
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 ॲड.असनल पिब : सभापती महोदया, माननीय सर्िोधी पक्ष ने्यांनी 

सांसितल्यानसुाि या सभािहृाचे र्ेिळे स्थान आह.े या सभािहृात भाषण किताना 

भाषा कशी असार्ी याचे सनयम आहते, संकेत आहते. भाषण किताना भाषा 

आक्रमक असण्यास काहीच हिकत नाही, पिंत ु नेमकी भाषा कशी असार्ी याचा 

आपल्याकडे असलसखत ढाचा आह.े ्या ढाच्याच्या बाहिे सत्ताधािी आसण सर्िोधी 

बाजचू्या लोकांना जाता येत नाही.  जि सभािहृात चकुीची भाषा र्ापिली असेल ति 

सन्माननीय सदस्यांनी सदलसििी व्यक्त किण्यास काही हिकत नाही. आमच्याकडून 

चकू झाल्यानंति आम्ही सदु्धा अनेक र्ेळा सदलसििी व्यक्त केलेली आह.े सन्माननीय 

सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांनी सदलसििी व्यक्त केल्यास हा सर्षय संपनू जाईल.  

मी दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना सांि ूइसच्छतो की, ्यांनी भाषण किताना 

आपल्या भाषेर्ि संयम ठेर्ार्ा.  सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांनी 

सभािहृात केलेल्या र्क्तव्याप्रकिणी एका शब्दात सदलसििी व्यक्त करुन हा सर्षय 

संपनू टाकार्ा. 

 श्री.िोसपचंद पडळकि : सभापती महोदया, माझ्या बोलण्यातनू अनर्धानाने 

या सभािहृात काही चकुीचे र्क्तव्य उच्चािले िेले असेल ति मी सदलसििी व्यक्त 

कितो.  पिंत ुमाझ्या तशा कोण्याही भार्ना नव्ह्या.  या संपणूव सर्षयात िनु्हिेाि 

ठिसर्ण्याच ेअसधकाि ह ेन्यायालयाला आहते एर्ढेच मी बोललो होतो. तिी सदु्धा जि 

माझ्याकडून काही चकुीचे झाले असेल ति मी सदलसििी व्यक्त कितो.  तसेच माझ्या 

भार्ना पढेु मांडण्याचा प्रय्न कितो. 

 सभापती महोदया, सनयम २६० च्या प्रस्तार्ाच्या अनषुंिाने सांि ू इसच्छतो 

की..... 
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 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांना सांि ूइसच्छते 

की, मी आपल्याला अजनू भाषण किण्याची पिर्ानिी सदलेली नाही. 

 सभािहृात जो प्रकाि घडला ्याबद्दल सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद 

पडळकि यांनी सदलसििी व्यक्त केली आह.े  सन्माननीय सर्िोधी पक्ष नेते श्री.प्रर्ीणजी 

दिेकि, आपण सभािहृात उपसस्थत असता ति असधक चांिले झाले असते.  हा प्रकाि 

घडला तेव्हा सभािहृात सन्माननीय सदस्य सर्वश्री भाई सििकि, चंद्रशेखि बार्नकुळे 

होते.  माईक सरुु नसताना आसण मी सभािहृ तहकूब केल्यानंति काही र्ादसर्र्ाद 

आसण थोडी हमिीतमुिी झाली.  मी येथे असताना केलेल्या र्क्तव्याचा उल्लेख 

र्ािंर्ाि होत आह.े सभािहृात र्ातार्िण संतप्त झाले ्याच र्ेळी सभािहृाची बैठक 

तहकूब केली.  सन्माननीय सदस्य श्री.िोसपचंद पडळकि यांनी सदलसििी व्यक्त केली 

असनू, ्या सदलसििीचा अथावत मी स्र्ीकाि कित.े  पिंत ुमी एर्ढेच सांि ूइसच्छते की, 

अशा प्रकािचे र्क्तव्य आपल्या तोंडून आल्यानंति िदािोळ होऊन आपले जे मळू 

मदु्द ेअसतात त े ्यात हिर्नू जातात ह ेमी अनभुर्ी म्हणनू सांिते. मला र्ाटत ेया 

दृष्टीने आपण भसर्ष्ट्यात दखल घ्यार्ी.   

 मी सभािहृाच्या सनदशवनास आणनू दतेे की, सभािहृाची सर्शेष बैठक आता 

स्थसित होत आह.े सभािहृाची सनयसमत बैठक दपुािी १२.०० र्ाजता पनु्हा भिेल.  

सनयसमत बैठक सरुु झाल्यानंति सन्माननीय सदस्यांनी बोलताना स्र्त:च्या आसण 

इतिांच्या भार्नांचा, सर्चािांचा आसण सर्र्ेकांचा उपयोि किार्ा, एर्ढेच सांिते. 

 

(सभािहृाची बैठक सकाळी ११.४५ ते दपुािी १२.०० र्ाजेपयांत स्थसित झाली.) 

--------- 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : प्रश्नोत्तिे .... 

 श्री. प्रर्ीण दिेकि : सभापती महोदय, असधर्ेशन सरुु झाल्यापासनू सभािहृात 

र् सभािहृाच्या बाहिे सिकािमधील माननीय मतं्री जे आता तरंुुिात आहते, ्यांनी 

िाजीनामा द्यार्ा अशी मािणी सात्याने .... 

 सभापती : सकती र्ेळा हा सर्षय सनघणाि आह े? 

 श्री. प्रर्ीण दिेकि : सभापती महोदय, महत्त्र्ाचा सर्षय आह.े  

 सभापती : सर्षय महत्त्र्ाचा आह ेह ेठीक आह.े  

 श्री. प्रर्ीण दिेकि : सभापती महोदय, मुंबईकिांच ेजीर् िेले आहते. मुंबईकि 

िक्ताळलेला आह.े अशा र्ेळी मंसत्रमंडळातील माननीय मंत्री आजही मंसत्रमंडळात 

असतील .... मला उत्ति द्यार्े. मंसत्रमंडळाच्या बैठकीत ्यांचा कसा सहभाि िाहणाि 

आह,े सभािहृातील कामकाजात ् यांचा कसा सहभाि िाहणाि आह,े ते अनेक प्रश्नांना 

कसे उत्ति दणेाि आहते ? 

(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य घोषणा दते र्ेलमध्ये येतात.) 

 सभापती महोदय, माझी सर्नंती आह.े आपण आम् हाला आपल्या 

आसनार्रुन न्याय दणेािे आहात. मी आपल्याल सर्नंती र् मािणी किीत आह ेकी, 

आम्हाला आता माननीय मंत्री श्री. नर्ाब मसलक यांचा िाजीनामा हर्ा आह ेनाही ति 

आम्ही सभािहृाचे कामकाज चाल ूदणेाि नाही. ्यामळेु माननीय मंत्री श्री. नर्ाब 

मसलक यांचा िाजीनामा दणे्यासंदभावत आपण काय किणाि आहात ह ेसांिार्े. 

 सभापती : प्रश्नोत्तिे.  
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(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

(१) * ११८२० श्री.गिजय ऊर्फ  भाई गिरकर, श्री.प्रगिण दरेकर, अॅड.गनरंजन 

डािखरे, श्री.नािोराि िाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय निरगिकास 

मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मुंबईतील पोयसि नदीचे पनुरुज्जीर्न किण्यासाठी बहृन् मुंबई महानििपासलकेने 

सर्सर्ध किांसह रुपये १४२८ कोटीच्या प्रस्तार्ाला मान्यता सदली असल्याच ेमाह े

जानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि प्रकल्पासाठी माह ेएसप्रल, २०२० मध्ये रुपये ५४० कोटींचा 

आिाखडा महानििपासलकेकडून तयाि किण्यात आला असनू तद्नतंि रुपये ७५१ 

कोटी इतका खचव सनसश्चत किण्यात आला होता, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अशाप्रकािे र्ािंर्ाि सर्सर्ध प्रकािच्या सनसर्दा प्रसक्रया िाबर्नू 

बहृन् मुबंई महानििपासलकेच्या धोिणामळेु सदि प्रकल्प ित अनेक र्षावपासनू प्रलंसबत 

असल्याचे सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने पोयसि नदीचे पनुरुज्जीर्न किण्यासाठी महानििपासलकेकडून 

सनयोजनबध्द कायवक्रम आखण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

 

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) बहृन्मुंबई महानििपासलकेतील पोयसि नदीच्या 

पनुरुज्जीर्नाच्या कामाची सर्सर्ध किांसहीत एकूण अंदासजत सकंमत रुपये 

१४८२.३९ कोटी असनू ्यास महानििपासलकेच्या स्थायी ससमतीने सदनांक 

१४/०१/२०२२ िोजी मंजिूी सदली आह.े 

(२) बहृन्मुंबई महानििपासलकेमार्व त सदि प्रकल्पाकिीता माह ेसडसेंबि, २०१९ मध्ये 

रुपये ५४० कोटींचा प्रकल्प आिाखडा तयाि किण्यात आला होता. सदि प्रकल्पाची 

सखोल तपासणी किण्याकिीता तांसत्रक सल्लािाि ससमती (T.A.C.) स्थासपत  
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ता.प्र.क्र.११८२०.... 

श्री.एकनाथ सशंद े.... 

किण्यात आली. सदि ससमतीच्या सदनांक ०३/०२/२०२० िोजीच्या बैठकीमध्ये 

िाष्ट्रीय हरित लर्ाद (National Green Tribunal) आसण कें द्रीय प्रदषूण सनयंत्रण 

मंडळ (Central Pollution Control Board) यांनी ठिसर्लेल्या मापदडंाच्या 

आधािे आिाखडडयास मान्यता दऊेन मलसन:सािण कें द्राकिीता परू्ी ठिसर्लेली ओपन 

टेक्नॉलॉजी न घेता एम.बी.आि. टेक्नॉलॉजी (मेमब्रेन बायोरिॲक्टि टेक्नॉलॉजी) 

सनसश्चत किण्यात आली. तसेच एच.डी.डी. (होिीझन्टल डायिेक्शनल सिलींि) 

प्रणालीचा उपयोि करुन झोपडपट्टयांच्या खालनू मलसन:सािण प्रणालीचे काम 

किण्याचे ठिले. 

 ्यामळेु सदि प्रकल्पाची अंदासजत िक्कम रुपये ७५१ कोटी इतकी सनसश्चत 

किण्यात आली असनू ्यास महानििपासलकेमार्व त तांसत्रक र् प्रशासकीय मंजिूी 

घेण्यात आली आह.े 

(३) सदि प्रकल्पाची प्रथम सनसर्दा माह े एसप्रल, २०२० मध्ये प्रकासशत किण्यात 

आली होती. पिंत,ु सनसर्दलेा प्रसतसाद न समळणे, सनसर्दापरू्व बैठक, कोसर्ड-१९ चा 

प्रादभुावर्, सनसर्दाकािांनी र्ेळोर्ेळी केलेल्या सर्नंती या कािणांमळेु 

महानििपासलकेमार्व त सनसर्दसे एकूण १९ र्ेळा मदुतर्ाढ दणे्यात आली होती. 

(४) पोयसि नदीच्या पनुरुज्जीर्न प्रकल्पाकिीता महानििपासलकेमार्व त कंत्राटदिाची 

सनयकु्ती किण्यात आली असनू ्यास सदनांक ०४/०२/२०२२ िोजी कायावदशे दणे्यात 

आला आह.े सदि प्रकल्पाचा कालार्धी ३६ मसहने (पार्साळा र्िळून) असनू काम 

पणूव झाल्यानंति पढुील १५ र्षव कंत्राटदािामार्व त प्रकल्पाच े प्रचलन र् परििक्षण 

किण्यात येणाि असल्याचे बहृन्मुंबई महानििपासलकेने कळसर्ले आह.े 

(५) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

(उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

---- 
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(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 

 श्री. शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, माझी हिकत आह.े 

 सभापती : आपण आता पढेु िेलो आहोत. आता हिकत नाही. ते काहीही 

िेकॉडवर्ि येणाि नाही. काहीही िेकाडवर्ि येत नाही. 

(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 

 

  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 50 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री.बोडे 12:00 

 

 

मराठा समाजाच्या आरक्षण तसेच इतर मािण्या मान्य करण्याबाबत 

 (२) * १२७५२ श्री.सुरेश धस, श्री.प्रगिण दरेकर, श्री.िोगपचंद पडळकर, 

डॉ.रणगजत पाटील, श्री.गिजय ऊर्फ  भाई गिरकर, श्री.सदागशि खोत, 

डॉ.पररणय रु्के, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.गनरंजन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्य मािासर्िव आयोिाची सशर्ािस घऊेन तयाि केलेला र् सर्सधमंडळाने 

एकमताने मंजिू केलेला मिाठा समाजाला आिक्षण दणेािा कायदा सदनांक ५ मे, 

२०२१ िोजी मा.सर्ोच्च न्यायालयाने िद्दबातल ठिर्ला आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पनु्हा मािासर्िव आयोि नेमनू मिाठा समाज सामासजकदृष्टडया मािास 

असल्याचे ससध्द करुन आिक्षण सटकसर्ण्यासंदभावत शासनाकडून कोणतीही 

कायवर्ाही किण्यात आलेली नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सशष्ट्यर्तृ्ती योजना, प्र्येक सजल्याच्या सठकाणी र्ससतिहृ बांधण,े 

अण्णासाहबे पाटील आसथवक मािास सर्कास महामंडळातरे् आसथवक मदत किणे 

इ्यादी मािण्या पणूव किण्यात आलेल्या नाहीत, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन मिाठा समाजाच्या आिक्षण र् 

इति मािण्यांबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

 श्री.उध्दि ठाकरे : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या सदनांक ५ मे, २०२१ च्या सनणवयाची समीक्षा 

किण्यासाठी सदनांक ११/०५/२०२१ च्या शासन सनणवयान्र्ये माजी न्यायाधीश 

श्री.सदलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या ससमतीच्या 

अहर्ालानसुाि मा.सर्ोच्च न्यायालयात पनुसर्वलोकन यासचका दाखल किण्यात 

आलेली आह.े ही पनुसर्वलोकन यासचका रे्टाळल्यास मा.सर्ोच्च न्यायालयाने 

सदनांक ०५/०५/२०२१ च्या सनणवयात मिाठा आिक्षणासंदभावत व्यक्त केलेले मत/ 

नोंदसर्लेली सनिीक्षणे यांच्या अनषुंिाने मिाठा समाजाच्या सामासजक र् शैक्षसणक 

मािासलेपणाची मासहती संकसलत किण्यासाठी/ अभ्यास किण्यासाठी एका नर्ीन 

आयोिाची स्थापना किार्ी, अशी भोसले ससमतीची सशर्ािस आह.े ्यामळेु  
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ता.प्र.क्र.१२७५२.... 

श्री. उद्धर् ठाकिे .... 

मा.सर्ोच्च न्यायालयाने पनुसर्वलोकन यासचका रे्टाळल्यास मिाठा समाजाच्या 

सामासजक र् शैक्षसणक मािासलेपणाची मासहती संकसलत किण्यासाठी एका नर्ीन 

आयोिाची स्थापना किण्यात येईल. 

(३) र् (४) उच्च र् तंत्र सशक्षण सर्भािामार्व त खलु्या प्रर्िावतील आसथवकदृष्टया दबुवल 

घटकातील सर्द्याथ्याांकिीता िाजषी छत्रपती शाहू महािाज सशक्षण शलु्क सशष्ट्यर्तृ्ती 

योजना िाबसर्ण्यात येते. या योजनेचा लाभ मिाठा समाजाला समळतो. या योजनेंतिवत 

सन २०१९-२० मध्ये १,६६,९७९ सर्द्याथ्याांना रुपये ८९ कोटी इतकी सशष्ट्यर्तृ्ती 

दणे्यात आली आह.े सन २०२०-२१ मध्ये १,६६,७३१ सर्द्याथ्याांना ५६.११ कोटी 

सशष्ट्यर्तृ्ती दणे्यात आलेली आह.े सन २०२१-२२ मध्ये अद्यापपयांत १,०९,३२२ 

अजव प्राप्त झाले आहते. ्यापैकी ३०,९३३ सर्द्याथ्याांना सशष्ट्यर्तृ्ती मजंिू किण्यात 

आलेली असनू ्यांना सशष्ट्यर्तृ्ती दणे्याची कायवर्ाही सरुु आह.े सन २०२२-२३ 

किीता रुपये ८७ कोटी इतका सनधी प्रस्तासर्त किण्यात आलेला आह.े 

 तसेच, िाज्यातील व्यार्सासयक अभ्यासक्रमांमध्ये कें द्रीभतू प्रर्ेश प्रसक्रयेद्वािे 

प्रर्ेश घेणाऱ्या आसथवकदृष्टया दबुवल घटकांतिवत समासर्ष्ट होणाऱ्या सर्द्याथ्याांकिीता 

डॉ. पंजाबिार् दशेमखु र्ससतिहृ सनर्ावह भत्ता योजना िाबसर्ण्यात येते. या योजनेंतिवत 

पात्र लाभाथी सर्द्याथ्याांना र्ससतिहृाची ससुर्धा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी उच्च र् 

तंत्र सशक्षण सर्भािाने सदनांक १३/०७/२०१८ च्या शासन सनणवयाद्वािे शासन/ 

स्थासनक संस्था/ मडंळ यांच्या मालकीच्या सर्नार्ापि असलेल्या इमािती, नोंदणीकृत 

संस्थांना भाडडयाने दणे्याची योजना िाबसर्ण्याचा सनणवय घेण्यात आला. सदि योजनेत 

कोण्याही प्रकािची नर्ीन र्ससतिहृ इमािती बांधण्यात येत नाही.  

 अण्णासाहबे पाटील आसथवक मािास सर्कास महामंडळाकडून कोणतीही 

आसथवक मदत केली जात नाही. महामंडळाकडून लाभाथ्याांना बँकेकडून घेतलेल्या 

कजावर्िील व्याज पितार्ा किण्यात येतो. 

(५) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

(उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

---- 

(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 
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रायिड गजल्ह्यातील महाड-भोर मािाफिरील सागित्री  

नदीिरील पुलाची देखभाल ि दुरुस्ती करण्याबाबत 

 (३) * १२१६५ श्री.जयंत पाटील : सन्माननीय सािफजगनक बांधकाम 

(सािफजगनक उपक्रम ििळून) मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िायिड सजल्यातील महाड-भोि मािावर्ि भोिार् जर्ळील सासर्त्री नदीर्ि महाड-

भोि-पणुे िस््याच्या सनसमवतीसाठी सन १९५० मध्ये पलू बांधण्यात आला असनू 

सासर्त्री नदीर्िील पलुाच्या दघुवटनेनंति या पलुाची तपासणी किण्यात आली होती, 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०२० र् सन २०२१ मध्ये झालेल्या महापिुात र्ाहून आलेला 

सचखल, कचिा, लाकडे या पलुाच्या खालील बाजलूा असलेल्या लोखडंी िेसलंिला 

अडकून पडल्याने पलुाला धोका सनमावण झाला असनू सदि पलुाच्या लोखडंी 

िेसलंिमध्ये अडकलेली लाकडे, कचिा र् र्िील बाजसू उिर्लेले िर्त यामळेु या 

पलुाच्या सिुके्षचा प्रश्न सनमावण झाला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सदि पलुाच्या दखेभाल दरुुस्तीकडे दलुवक्ष किणाऱ्या दोषी असधकाऱ्यांर्ि 

कािर्ाई करुन सदि पलुाची दखेभाल र् दरुूस्ती किण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 

केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

  श्री. दत्तात्रय भरणे, श्री. अशोक चव्हाण यांच्याकररता : (१) होय, ह ेखिे 

आह.े 

(२) सन २०२० र् सन २०२१ मध्ये झालेल्या महापिुात पलुाच्या सठकाणी र्ाहून 

आलेला सचखल, कचिा, लाकडे र् र्िील बाजसू उिर्लेले िर्त काढण्यात आलेले 

आह.े 

 सद्य:सस्थतीत सदि पलु ससुस्थतीत असनू पलुार्रुन सिुळीतपणे र्ाहतकू सरुु 

आह.े 

(३) चौकशी/कािर्ाईचा प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 आंबडर्े – पाचिळ – मडंणिड – म्हाप्रळ – महाड – र्िंध – भोि – लोणदं - 

पंढिपिू िस््याच्या िायिड सजल्यातील एकूण ८१.३२५ सक.मी. लांबीपैकी महाड  
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ता.प्र.क्र.१२१६५.... 

श्री. दत्तात्रय भिणे .... 

(िाजेर्ाडी र्ाटा) ते र्िंध िार् या १३ सक.मी. लांबीसाठी काँसक्रटीकिणाने 

दपुदिीकिण किण्याचे काम नर्ीन पलुाच्या बांधकामासह िस्ते र्ाहतकू र् महामािव 

मंत्रालयाच्या सन २०२१-२२ च्या र्ासषवक सनयोजनामध्ये समासर्ष्ट किण्यात आले 

असनू ्यानसुाि सदि कामाचा प्रस्तार् कें द्र शासनास मंजिुीसाठी सादि किण्यात 

आला आह.े   

 सद्य:सस्थतीत सदि मंजिुीच्या असधन िाहून िस््याचे र् भोिार् येथील सासर्त्री 

नदीर्िील जनुा पलु पाडून नव्याने बांधण्याच्या कामाकिीता सनसर्दा बोलार्ण्यात 

आल्या आहते. 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 

 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माननीय मंत्री याबाबत ्यांच्या 

दालनात बैठक घेणाि आहते का ? 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, होय. 

(सर्िोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये घोषणा दतेच असतात.) 

 सभापती : अशा िोंधळाच्या परिसस्थतीत सभािहृाचे कामकाज चालसर्ण े

शक्य नसल्यामळेु मी सभािहृाची बैठक ५ समसनटांसाठी स्थसित किीत आह.े 

 

(सभािहृाची बैठक दपुािी १२.०३ ते दपुािी १२.०८ र्ाजेपयांत स्थसित झाली.) 

----  
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 उप सभापती : मी सभािहृाची बैठक १० समसनटांसाठी स्थसित किीत आह.े 

(सभािहृाची बैठक दपुािी १२.०८ ते दपुािी १२.१८ र्ाजेपयांत स्थसित 

झाली.) 

---- 

         नंति श्री. खचे .... 
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(स्थगितीनतंर) 

(सभापती स्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : मी प्रश्नोत्तिे सरु किीत आह,े प्रश्न क्रमांक ३ 

 श्री.प्रर्ीण दिेकि : सभापती महोदय, मी मघाशी सर्षय मांडला होता ्याचा 

मी पनु्हा उच्चाि कितो की, मंत्री महोदय श्री.नर्ाब मसलक यांनी िाजीनामा दणे े

आर्श्तयक आह.े १९९३ मध्ये जे बॉम्बस्र्ोट झाले ्यामध्ये मुंबईकिांनी सकती हाल 

सोसले याची आपणाला मासहती आह.े सभापती महोदय, आम्हाला न्याय हर्ा आह.े 

सभापती महोदय, आज आम्हाला मंत्री महोदय श्री.नर्ाब मसलक यांचा िाजीनामा 

हर्ा आह.े 

 (सर्िोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य र्लेमध्ये येऊन घोषणा दतेात) 

 सभापती : तािांसकत प्रश्न क्रमांक १२१६५... श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी 

बोलार्े. 

 श्री. जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, हा प्रश्न पकुािण्यात आला होता. 

याबाबत दालनात बैठक घेण्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य केले आह.े 

 सभापती : या प्रश्नाबाबत उद्या सकाळी बैठक लार्ण्यात आली आह.े 

(सर्िोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य सभा्याि कितात) 

      ------ 
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परभणी गजल्ह्यातील राष्ट्रीय महामािाफचे  

काम गनकृष्ट दजाफचे झाल्ह्याबाबत 

  

(४) * १२०८१ श्री.अब्दुल्ह्लाखान दुराफणी, श्री.गिक्रम काळे, श्री.गिप्लि 

बाजोररया : सन्माननीय सािफजगनक बांधकाम (सािफजगनक उपक्रम ििळून) 

मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पिभणी सजल्यातील पिभणी-िंिाखडे, पिभणी-मानर्तिोड-पाथिी, पिभणी-

सजंतिू, पिभणी-सझिोर्ाटा या दिम्यानच्या िाष्ट्रीय महामािाांचे काम सनकृष्ट दजावच े

झाल्यामळेु सर्सहत मदुत संपण्यापरु्ीच सदिहू िस््यांना तडे जार्नू र् खडडडे पडून 

िस््याची दिुर्स्था झाली असल्याने सदि िस््यांच्या सर्व कामांची चौकशी करुन 

िस््यांची दरुुस्ती किण्याची मािणी स्थासनक लोकप्रसतसनधी, पिभणी र् स्थासनक 

नािरिकांनी मखु्य ससचर्, महािाष्ट्र शासन, मुंबई यांच्याकडे लेखी सनर्ेदनाद्वािे माह े

जानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान केली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सझिो र्ाटा ते पणूाव (सज.पिभणी) िस््यार्िील सझ िो र्ाटा ते 

लक्ष्मीनििच्या पाटीजर्ळ, माटेिांर् पाटीर्ि, माटेिांर् ते सिुर्ाडी दिम्यान िस््यांची 

आसण पणूाव, पांििा, सपंपळा, लोखडें मािव धाि (लोण बदुु्रक) या िस््यांची दिुर्स्था 

झाली असनू सदिहू िस््याच्या दरुुस्तीकडे सार्वजसनक बांधकाम सर्भािातील 

असधकाऱ्यांचे दलुवक्ष होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सोनपठे सशिसाळा (सज.पिभणी) िस््याचे काम कितांना िस््याच े

खोदकाम करुन भि टाकण्यासाठी मिुमाऐर्जी माती समश्रीत मरुुम टाकले जात आहते, 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने िस््याचे सनकृष्ट दजावचे कामे किणािे कंत्राटदाि र् ्यार्ि सनयंत्रण किणािे 

असधकािी र् कमवचािी यांचेर्ि कािर्ाई करुन िस््यांची दरुुस्ती किण्याबाबत कोणती 

कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े  

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.१२०८१... 

  

 श्री.दत्तात्रय भरणे,श्री.अशोकराि चव्हाण यांच्याकररता : (१) अंशत: 

खिे असनू पिभणी-िंिाखडे कामाच्या अनषुंिाने स्थासनक लोकप्रसतसनधींकडून अशा 

आशयाचे सनर्ेदन प्राप्त झाले आह.े 

 पिभणी सजल्यातील पिभणी-िंिाखडे (NH, PWD) र् पिभणी-सजंतिू (NH, 

MSRDC) येथील प्रितीपथार्िील काँसक्रटीकिणाच्या कामातील काही भािामध्ये 

तडे िेलेले आहते. सदि भािातील दरुुस्ती किण्याची कायवर्ाही सरुु आह.े 

सद्य:सस्थतीत पिभणी-ििंाखडे कामाचे Third Party Audit किण्यात आले आह.े 

तथासप, अहर्ाल प्राप्त होणे बाकी असल्याने सदि अहर्ालानसुाि पढुील कायवर्ाही 

हाती घेण्यात येणाि आह.े 

 पिभणी-मानर्तिोड-पाथिी (NH, PWD) िस्ता डांबिीकिणाचा असनू िस्ता 

र्ाहतकुीस ससुस्थतीत आह.े 

 पिभणी-सझ िो र्ाटा (NH, PWD) सदि िस््याचे डांबिीकिणाचे काम हाती 

घेण्यात आले असनू डांबिीकिण झालेल्या सठकाणी िस्ता ससुस्थतीत आह.े तथासप, 

सदि कामाच्या संथ ितीमळेु मंजिू सनसर्दा िद्द किण्याबाबतचा प्रस्तार् कें द्र 

शासनाकडे सादि किण्यात आला आह.े दिम्यान उर्वरि त कामासाठी नर्ीन कंत्राटदाि 

सनयकु्त होईपयांत सदि भािातील िस्ता ससुस्थतीत ठेर्ण्याच्या दृष्टीने आर्श्तयक 

दरुुस्तीबाबतची प्रसक्रया सनसर्दा स्तिार्ि आह.े 

(२) प्रश्नांकीत नमदू िस््यांपैकी सार्वजसनक बांधकाम सर्भािाच्या अख्यारितील 

सझिो र्ाटा ते पणूाव (सज.पिभणी) िस््यार्िील सझिो र्ाटा ते लक्ष्मीनिि पाटी, माटेिार् 

पाटी र् माटेिार् ते सिुर्ाडी र्ाटा ह ेिस्ते र्ाहतकुीयोग्य ठेर्ण्याच्या दृष्टीने आर्श्तयक 

असलेल्या दखेभाल दरुुस्तीची कायवर्ाही हाती घेण्यात आली आह.े 

 उर्वरि त सिुर्ाडी र्ाटा ते सिुर्ाडी तसेच पणूाव, पांििा, सपंपळा, लोखडें मािव 

धाि (लोण बदुु्रक) ह ेिस्ते ग्रामसर्कास सर्भािाच्या अख्यािीत असनू ्यांचेकडून 

प्राप्त झालेली मासहती पढुीलप्रमाणे आह े:- 

 पणूाव-पांििा इसजमा-०८ िस््यार्ि सजल्हा परिषदवे्दािे मरुुम टाकण्यात आला 

आह.े तसेच पांििा, सपंपळा (लोखडें) मािव धाि (लोण बदुु्रक) हा िस्ता इसजमा ४२ र् 

सिुर्ाडी र्ाटा ते सिुर्ाडी या दोन्ही िस््यांचे काम सनधीच्या उपलब्धतेनसुाि पणूव  
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ता.प्र.क्र.१२०८१.... 

श्री.दत्तात्रय भिणे..... 

किण्याचे सजल्हा परिषदचेे सनयोजन आह.े 

(३) ह ेखिे नाही. 

 सोनपेठ-सशिसाळा (सज.पिभणी) िस््याच्या कामामध्ये सर्सनदशेानसुाि 

भिार्ाचे काम किण्यात आले आह.े 

(४) र् (५) चौकशीचा प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 सदि िस््यांच्या दरुुस्तीबाबत किण्यात येत असलेली कायवर्ाही अनकु्रमांक १ 

र् २ च्या उत्तिात नमदू केल्यानसुाि आह.े 

 श्री.अब्दलु्लाखान दिुावणी :  सभापती महोदय, पिभणी सजल्यातील नॅशनल 

हायर्ेचा हा मह्र्ाचा प्रश्न आह.े ह ेचािही िस्ते सजल्याला जोडणािे आहते. पिभणी-

िंिाखडे, पिभणी-मानर्तिोड-पाथिी, पिभणी-सजंतिू, पिभणी-सझिोर्ाटा या चािही 

िस््यांची कामे अ्यंत मंद ितीने सरुु आहते. िंिाखडे-पिभणी िस््याच्या कामाचा 

दजाव बिोबि नाही ्याबाबत अनेक तक्रािी आल्या आहते ह ेलेखी उत्तिात मान्य केले 

आह.े माझा प्रश्न असा आह ेकी, पाथिी-मानर्तिोड-पिभणी िस््यांचे काम असतशय 

मंद ितीने सरुु असनू १२३ लोक मृ् यमूखुी पडले आहते. 

        या नंति श्री.बोिले.... 
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ता.प्र.क्र.१२०८१...... 

श्री.अब्दलु्लाखान दिुावणी..... 

माझा स्पेसससर्क प्रश्न असा आह ेकी, पिभणी-मानर्तिोड-पाथिी िस््याच ेकाम सकती 

सदर्सात पणूव होणाि आह ेआसण संबंसधत ितु्तेदािार्ि कोणती कािर्ाई किण्यात येणाि 

आह े? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सर्चािलेला प्रश्न 

साधािणत: सार्वजसनक बांधकाम सर्भाि, सजल्हा परिषद, महािाष्ट्र िस्ते सर्कास 

महामंडळ आसण िाष्ट्रीय महामािव अशा चाि सर्भािांशी संबंसधत आह.े मी सांि ू

इसच्छतो की, सन्माननीय सदस्यांसमर्ेत चािही सर्भािाबिोबि एकसत्रत बैठक 

आयोसजत किण्यात येईल.  

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, आपल्याला ज्ञात आह ेकी, एखाद्या 

िस््याच्या कामासाठी एकदा सनधी प्राप्त झाल्यानंति पनु्हा १० र्षे ्या कामासाठी 

सनधी प्राप्त होत नाही. पिभणी-सजंतिू, पिभणी-िंिाखडे, पिभणी-पाथिी सकंर्ा 

पिभणी-बसमत-नांदडे िस्ता या चाि िस््यांपैकी तीन िस््यांचे काम पणूव्र्ाकडे जात 

आह.े ह ेससमेंट काँक्रीटचे िस्ते आहते. 

 सभापती : मी सभािहृाच्या सनदशवनास आणनू दऊे इसच्छतो की, सर्िोध 

पक्षातील सदस्यांनी सभा्याि केल्यामळेु आज १० पेक्षा जास्त तािांसकत प्रश्न चचेला 

येतील. आपण संबंसधत सर्भािाच्या मंत्री महोदयांना सभािहृात बोलार्नू घ्यार्.े 

सत्ताधािी पक्षाच्या सदस्यांना उप प्रश्न सर्चािण्याची संधी समळालेली आह.े आपण 

जास्तीत जास्त तािांसकत प्रश्न चचलेा घेण्याचा प्रय्न करु.  

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, डांबिी िस्ता उखडला सकंर्ा खडडडा 

पडला ति तो लिेच भिता येतो. पिंत ुससमेंट काँक्रीटच्या िस््यार्ि खडडडा पडला ति 

आजबुाजचूा तकुडा काढून पनु्हा रिसर्सलंि किार्े लािते. सदि िस््याच ेकाम अद्याप 

पणूव झालेले नाही. पिंत ु िस््याला सठकसठकाणी तडे िेलेले आहते. मि तो िस्ता  
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ता.प्र.क्र.१२०८१...... 

श्री.सर्क्रम काळे....... 

भसर्ष्ट्यात कसा काय चांिला िाहणाि आह े ? उपिोक्त चािही िस््यांबाबत बैठक 

घेण्यात येईल अस ेमंत्री महोदयांनी सांसितले. बैठक घेऊन मािव सनघेल सकंर्ा नाही ह े

मला मासहती नाही. मंत्री महोदय सर्ल्डर्ि काम कितात. आपण ग्रामीण भािातील 

आहात. आपण पिभणी सजल्याचा दौिा किार्ा. आम्ही दौऱ्याच्या र्ेळी आपल्या 

बिोबि उपसस्थत िाहू. आपण उपिोक्त चािही िस््यांची पाहणी करु. उपिोक्त िस्यांच्या 

कामामध्ये जे दोष आहते ते कायम स्र्रुपी सनकाली काढण्यासाठी सजल्हासधकािी 

यांच्या समर्ेत बैठक घऊेन ्यासाठी मदत किण्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणी : सभापती महोदय, पिभणी यथेे बैठक आयोसजत किण्यात 

येईल.  

 श्री.अमिनाथ िाजिूकि : सभापती महोदय, पिभणी ते सझिो र्ाटा िस््याचे काम 

३-४ र्षाांपासनू सरुु आह.े नांदडे येथनू पिभणी येथे जाण्यासाठी हा जर्ळचा िस्ता 

आह.े सदि स््याचे काम केव्हा पणूव होईल आसण संबंसधत कंत्राटदािार्ि कोणती 

कािर्ाई किण्यात येणाि आह े? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, पिभणी ते सझिो र्ाटा हा नॅशनल हायर् े

आह.े सदि िस््याची लांबी साधािणत: १२ सकलो मीटि आह.े ्यापैकी ६.७ सकलो 

मीटि लांबीचे काम पणूव झालेले आह.े सदि िस््याचे काम संथितीने सरुु आह,े ही 

िोष्ट बिोबि आह.े सदि कंत्राटदािाला काढण्याचा प्रस्तार् रे्ब्ररु्ािी, २०२२ मध्ये 

परिर्हन मंत्रालय, भाित सिकाि यांच्याकडे पाठसर्ण्यात आलेला आह.े सदि िस्ता 

ससुस्थतीत ठेर्ण्यासाठी कंत्राटदािाच्या जोखमतेनू िस्ता दरुुस्तीची सनसर्दा दखेील 

मािसर्ण्यात आलेली आह.े ्यामळेु सनसश्चतपणे लर्किात लर्कि िस््याचे काम पणूव 

किण्याचा प्रय्न केला जाईल.  

-------- 
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तारांगकत प्रश्न क्र.१२७५२ बाबत  

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदय, आजच्या तािांसकत प्रश्नोत्तिाच्या 

यादीतील अ.क्र.२ र्िील तािांसकत प्रश्न क्र.१२७५२ "मिाठा समाजाच्या आिक्षण 

तसेच इति मािण्या मान्य किण्याबाबत" प्रश्न आह.े मघाशी सभािहृात िोंधळ झाला 

होता. 

 सभापती : मी सदि तािांसकत प्रश्न पकुािला होता. 

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदय, सदि तािांसकत प्रश्न नंति चचलेा घणे्यात 

यार्ा, अशी माझी सर्नंती आह.े  

 सभापती : ठीक आह.े 

------- 

  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 62 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खचे 12:20 

 

 

मलबार गहल (मंुबई) पररसरातील ओगशयन-३६० या इमारतीच्या 

बांधकामात अगनयगमतता झाल्ह्याबाबत  

(५) * १२७२३ श्री.प्रगिण दरेकर, श्री.गिजय ऊर्फ  भाई गिरकर, श्री.प्रसाद लाड, 

अॅड.गनरंजन डािखरे, डॉ.पररणय रु्के, श्री.सुरेश धस, श्री.िोगपचंद पडळकर, 

श्री.गनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 

निरगिकास मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मलबाि सहल (मुंबई) या उच्चभ्र ुर्स्तीत सीटीएस क्रमांक ८३ र् ८४ या भखूडंार्ि 

बांधण्यात आलेल्या ओसशयन-३६० या इमाितीच्या बांधकामात असनयसमतता 

असताना बहृन् मुबंई महानििपासलकेकडून भोिर्टा प्रमाणपत्र सदले िेल्याचे माह े

जानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि २२ मजल्यांच्या हायिाईज इमाितीला चािही बाजलूा जािा 

सोडलेली नाही, कोटवयाडवसाठी र्ायि सडपाटवमेंटने टाकलेल्या अटींची पतूवता 

सर्कासकाने केलेली नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने इमाितीच्या बांधकामात असनयसमतता किणाऱ्या सर्कासक र् भोिर्टा 

प्रमाणपत्र दणेाऱ्या दोषी असधकाऱ्यार्ि कोणती कािर्ाई केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) मलबाि सहल येथील सीटीएस क्र. ८३ र् ८४ या भखूडंार्ि 

ओसशयन-३६० ही “ए” र् “बी” सर्ंि प्रस्तासर्त इमाित असनू, “बी” सर्ंि ही 

तळमजला + १ ते १८ मजले अशी इमाित आह.े सदि “बी” सर्ंिच्या मंजिू 

आिाखडडयानसुाि झालेल्या बांधकामास बहृन्मुंबई महानििपासलकेमार्व त सदनांक 

०२/०१/२०१९ िोजी अंशत: भोिर्टा प्रमाणपत्र दणे्यात आले आह.े 

(२) मंजिू आिाखडडयानसुाि सदि इमाितीच्या परू्व र् पसश्चम सदशेस िस्ता असनू, उत्ति 

र् दसक्षण सदशेस कमीत कमी १.५ मी. र् ्यापेक्षा असधक जािा सोडली आह.े 

 सदि इमाितीस अंशत: भोिर्टा प्रमाणपत्र दणे्यापरू्ी महानििपासलकेच्या 

असग्नशमन सर्भािामार्व त सदनांक ११/०१/२०१६ िोजी स्थळपाहणी किण्यात 

आली. ् यार्ेळी असग्नशमन दलाने पारित केलेल्या कोटवयाडवबाबतच्या अटींची पतूवता 

सर्कासकाने केल्याचे सनदशवनास आले. तसेच, सदि इमाितीतील असग्नप्रसतबंधक र्  
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ता.प्र.क्र.१२७२३...... 

श्री.एकनाथ सशंद.े...... 

असग्नशमन यंत्रणेच्या अटी-शतीचंे अनपुालन केल्याचे आढळल्यानंति सदि 

इमाितीस सदनांक २४/०२/२०१६ िोजी अंशत: भोिर्टासाठीचे असग्नशमन 

सर्भािाचे ना-हिकत प्रमाणपत्र दणे्यात आले आह.े  

(३) सदि प्रकिणी बहृन्मुंबई महानििपासलकेमार्व त चौकशी किण्यात आलेली नाही. 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

 
--------- 
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सांताकूझ-चेंबूर (मंुबई) मािाफच्या गिस्ताराचे काम पूणफ करण्याबाबत  

(६) * १२०८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.गिलास पोतनीस, श्री.सुगनल गशंदे : 

सन्माननीय निरगिकास मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) सांताकू्रझ-चेंबिू सलंक िस््याच्या सर्स्तािाच ेकाम सन २०१६ मध्ये सरुु होऊन 

सनयोजनानसुाि प्रकल्पाच्या पसहल्या टप्प्याचे काम सदनांक ३१ माचव, २०२० पयांत र् 

दसुऱ्या टप्प्याचे काम सदनांक ३१ सडसेंबि, २०२१ पयांत पणूव होणे अपेसक्षत असताना 

सद्य:सस्थतीत प्रकल्पाच े केर्ळ समुािे ६५ टक्के काम पणूव झाले आह,े माह ेमाचव, 

२०२२ पयांत प्रकल्पाचे दोन्ही टप्पे कायावसन्र्त होणे अपेसक्षत असताना सदिहू 

प्रकल्पाचे काम पनु्हा िखडल्यामळेु प्रकल्प पणूव होण्यासाठी सन २०२३ पयांतचा 

कालार्धी लािणाि असल्याची शक्यता सनमावण झाली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रकल्पाला सर्लंब होत असल्याने कामांच्या खचावत र्ाढ होत असनू 

सरुुर्ातीच्या अंदासजत िकमेपेक्षा प्रकल्पाच्या खचावत रुपये १९० कोटींची र्ाढ झाली 

आह,े प्रकल्पाचे काम अपणूावर्स्थेत असल्यामळेु या भािात र्ाहतकू कोंडीची 

समस्या सनमावण होत असल्याचे सदनांक ८ जानेर्ािी, २०२२ िोजी र्ा ्यासमुािास 

सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सदिहू प्रकल्पाचे काम जलदितीने पणूव किण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 

केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) अंशत: खिे आह.े 

 सदि प्रकल्प माचव, २०२२ पयांत पणूव होणे अपेसक्षत होते. तथासप, प्रकल्पातील 

भसंूपादन, र्कृ्ष प्रासधकिणाची पिर्ानिी, जलर्ासहन्या र् मलसनसा:िण र्ासहन्या 

स्थलांतिीत किण,े प्रकल्प बासधतांच े पनुर्वसन, कोसर्ड जािसतक महामािीमळेु 

मनषु्ट्यबळ परु्वर्त किण्यासाठी लािलेला कालार्धी, प्रकल्पाच्या कामातील 

आमलूाग्र संिचना बदल, इति आकसस्मत र् असतरिक्त बाबी तसचे प्रकल्पात 

असतरिक्त कामे उदड भर्ल्यामळेु सदि प्रकल्प आता माचव, २०२३ सकंर्ा ्यापरू्ी पणूव 

किण्याचे सनयोसजत आह.े सद्य:सस्थतीत प्रकल्पाच्या भाि-१ र् भाि-२ ची अनकु्रम े

७३% र् ७०% कामे पणूव झालेली आहते. 
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ता.प्र.क्र.१२०८७...... 

श्री.एकनाथ सशंद.े...... 

(२) प्रकल्पाचे काम प्रितीपथार्ि असल्याने र्ाहतकू कोंडी होत आह.े तसेच 

प्रकल्पाच्या कामाच्या खचावत र्ाढ ही मखु्यत: असतरिक्त कामातील र्ाढ, र्ाढीर् 

लांबी, संिचनेत किण्यात आलेले आमलूाग्र बदल इ. कािणामळेु झाली आह.े 

(३) र् (४) सदि प्रकल्प लर्किात लर्कि पणूव किण्याच्या अनषुंिाने मुबंई महानिि 

प्रदशे सर्कास प्रासधकिणामार्व त सर्ोतोपिी प्रय्न किण्यात येत आहते. 

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

 
--------- 
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परळ (मंुबई) येथील हाजी कासम चाळ ि इस्लाम गमल कंपाऊंडमधील 

पुनगिफकास प्रकल्ह्पात एर्एसआयचा िैरव्यिहार झाल्ह्याबाबत  

(७) * ११७८८ डॉ.(श्रीमती) मगनषा कायंदे : सन्माननीय िृहगनमाफण मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पिळ (मुंबई) येथील हाजी कासम चाळ र् इस्लाम समल कंपाऊंडच्या सठकाणी 

िाबसर्ण्यात येत असलेल्या पनुसर्वकास प्रकल्पात परू्ी असस्त्र्ात नसलेल्या खोल्या/ 

िाळे दाखर्नू चटईके्षत्र सनदशेांक (एर्एसआय) र् प्रो्साहना्मक चटईके्षत्र 

सनदशेकांचा लाभ घेण्यात आल्यामळेु पनुसर्वकास प्रकल्पात एर्एसआयचा 

िैिव्यर्हाि झाल्याचे माह ेजानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने पनुसर्वकास प्रकल्पात एर्एसआयचा िैिव्यर्हाि किणाऱ्या दोषींर्ि 

कोणती कािर्ाई केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ?  

 

डॉ.गजतेंद्र आव्हाड : (१) मुंबई इमाित र् दरुुस्ती र् पनुिवचना मंडळाच्या 

अहर्ालानसुाि, पिळ (मुंबई) येथील हाजी कासम चाळ र् इस्लाम समल कंपाऊंडच्या 

सठकाणी िाबसर्ण्यात येणाऱ्या पनुसर्वकासाबाबत अजवदाि श्री.तलुसीदास नायि यांनी 

सदनांक २५/१०/२०२१ िोजी शासनास तक्राि दाखल केली आह.े  

(२) म्हाडा प्रासधकिणाच्या अहर्ालानसुाि, अशी बाब सनदवशनास आलेली नाही. 

तथासप, प्रश्नाधीन बाब शासनस्तिार्ि तपासण्यात येईल. 

(३) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

 

 डॉ.मसनषा कायंद े : सभापती महोदय, तक्रािदािाने सदनांक २५.१०.२०२१ 

िोजी  तक्राि केली होती. सदि कामामध्ये बिाच सर्लंब झालेला आह.े सदि सर्लंबाच े

कािण काय आह े? 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, यामध्ये सर्लंब झालेला आह ेअसे 

र्ाटत नाही. 
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ता.प्र.क्र.११७८८...... 

 

 सभापती : मंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसितल्यामळेु सर्लंब 

झालेला आह ेह ेिहृीत धिार्े लािेल. 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, तपासनू घेण्यात येईल. 

-------- 

 

  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 68 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खचे 12:20 

 

 

चंद्रपूर गजल्ह्यात िाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात मृत्यू झालेल्ह्या  

नािरर कांच्या कुटंुगबयांना मदत देण्याबाबत  

(८) * १२३३७ श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नािोराि िाणार : सन्माननीय 

मुख्यमंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) चंद्रपिू सजल्यातील मलू, सार्ली, पोंभणूाव, भद्रार्ती, ससन्दरे्ाही, सचमिू 

तालकु्यात र्ाघाने हल्ला केल्यामळेु ित २ मसहन्यात १० नािरिकांचा मृ् य ूझाल्याचे 

सदनांक २ जानेर्ािी, २०२२ िोजी र्ा ्यासमुािास सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह े

काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सपडीत कुटंुसबयांच्या र्ािसांना आसथवक मदत दणे्याबाबत कोणती कायवर्ाही 

केली र्ा किण्यात येत आह,े अद्यापपयांत सकती कुटंुसबयांच्या र्ािसांना आसथवक मदत 

दणे्यात आली आह,े 

(३) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ?   

 

श्री.उध्दि ठाकरे : (१) माह ेनोव्हेंबि, २०२१ ते सदनांक २ जानेर्ािी, २०२२ या 

कालार्धीत चदं्रपिु सजल्यामध्ये र्ाघाच्या हल्ल्यात ७ व्यक्तींचा मृ् य ूझाल्याच्या 

घटना सनदशवनास आल्या आहते.  

(२) सदि ७ प्रकिणांपैकी ४ प्रकिणांमध्ये मतृ व्यक्तीच्या कायदशेीि र्ािसास प्रचसलत 

शासन सनणवयातील तितदुीनसुाि अथवसहाय्य अदा किण्यात आले आह.े तसेच उर्वरित 

३ प्रकिणांमध्ये ता्काळ मदत म्हणनू रुपये ५.०० लक्ष प्र्येकी अदा किण्यात आले 

असनू आर्श्तयक कािदपत्रांची पतुवता होताच मतृ व्यक्तीच्या कायदशेीि र्ािसास 

उर्वरित अथवसहाय्य अदा किण्यात येणाि आह.े  

(३) प्रश्न उदड भर्त  नाही.  

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

 
-------- 

  

 

राज्यात गिशेषत: नािपूर महानिरपागलकेतील सर्ाई कमफचाऱयांच्या 
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िारसांना शासन सेिेत सामािनू घेणेबाबत 

 (९) * १२६२० श्री.प्रिीण दटके, श्री.नािोराि िाणार, श्री.गिनायकराि मेटे : 

सन्माननीय निरगिकास मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील नििपरिषदांमध्ये कायवित असलेल्या सर्ाई कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांना 

लाड ससमतीच्या सशर्ािशीनसुाि र् सदनांक ११ माचव, २०१६ िोजीच्या शासन 

सनणवयानसुाि शासन सेर्ते सामार्नू घेतले नसल्यामळेु सर्ाई कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांनी 

सदनांक २२ सडसेंबि, २०२१ पासनू आझाद मैदान, मुंबई येथे उपोषण आंदोलन सरुु 

केले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्य शासनाचे सदनांक २० सप्टेंबि, २०१९ िोजीच्या शासन 

सनणवयान्र्ये मळू ऐर्जदाि काडव असलेल्या आसण २० र्षे सेर्ा पणूव झालेल्या ४४०७ 

सर्ाई कामिािांची असधसंख्य पद े सनसमवत करुन ्यांना नािपिू महानििपासलकेत 

सामार्नू घेणेकिीता मान्यता सदली असनू अनषुंसिक कायवर्ाही पणूव झाली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन िाज्यात सर्शेषत: नािपिू 

महानििपासलकेतील सर्ाई कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांना शासन सेर्ते सामार्नू 

घेणेबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) सदनांक २० सप्टेंबि, २०१९ च्या शासन सनणवयानसुाि नािपिू 

महानििपासलकेतील ४४०७ सर्ाई कामिािांपैकी मळू ऐर्जदाि काडव असलेले र् 

२० र्षे सेर्ा पणूव झालेल्या ३४९५ पात्र सर्ाई कामिािांना असधसंख्य सर्ाई 

कामिाि पदार्ि नािपिू महानििपासलकेत सामार्नू घेण्यात आले आह.े 

(३) नििसर्कास सर्भािाद्वािे सनिवसमत शासन सनणवयातील सदनांक         २० सप्टेंबि, 

२०१९ मधील अटीनसुाि ऐर्जदाि कमवचाऱ् यांना सनयसमत किण्यासाठी सनमावण 

किण्यात आलेली असधसंख्य पद े्यांच्या सेर्ासनर्तृ्ती नंति आपोआप व्यपित होत 

असल्याने, ्यांच्या र्ािसदािांना सनयकु्ती दणे्यासाठी कोणतेही असधसंख्य पद सनमावण 

किण्यात येणाि नाही अथर्ा व्यपित झालेले पद पनुसजवसर्त किता येणाि नाही. यामळेु 

सर्ाई कमवचाऱ् यांच्या र्ािसदािांना र्ािसाहक्काने सनयकु्ती दणेे शक्य नाही. तथासप,  

 

ता.प्र.क्र.१२६२०...... 
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श्री.एकनाथ सशंद.े..... 

शासन सनणवय सदनांक ११ जलैु, २०१९ नसुाि िाज्यातील महानििपासलका मधील 

पात्र कमवचाऱ् यांच्या र्ािसदािांना अनकंुपा सनयकु्ती योजना लाि ूआह.े  

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदय, सर्ाई कामिािांच्या काही मािण्या 

आहते. शासन पात्र र्ािसदािांना सनयकु्तीच्या योजने संदभावत कोणती कायवर्ाही किीत 

आह े?  

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, नािपिू महानििपासलकेत ऐर्जदाि जे 

कमवचािी घेतलेले आहते ्यांची सन २०१९ मध्ये असधसंख्य पद े सनमावण केलेली 

आहते. आपण ४७०० पैकी बऱ्याच कमवचाऱ्यांना असधसंख्य पद े सनमावण करुन 

घेतलेले आह ेआसण ऊर्वरित कमवचाऱ्यांना घेण्याबाबतची प्रसक्रया दखेील सरुु आह.े 

शासनाने या संदभावत व्यर्सस्थत कायवर्ाही केलेली आह.े  

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, िाज्यातील सर्व महानििपासलकेतील 

सर्ाई कामिािांसाठी एकच सनयम किण्यात येणाि आह े काय ? मुंबई 

महानििपासलका सकंर्ा ठाणे महानििपासलकेत सर्ाई कामिािांच्या बाबतीत जे 

धोिण आह ेतचे धोिण िाज्यातील महानििपासलकेत कॉमन िाहणाि आह ेकाय ?  

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मुंबई महािनिपासलकेचा ॲक् ट र्िेळा 

आह.े मुंबई महानििपासलका र्िळता इति महानििपासलका आसण नििपरिषदचे े

ॲक्ट र्ेिर्ेिळे आहते... 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मुंबई महानििपासलका अपर्ाद आह.े 

मी ठाणे महानििपासलकेचा उल्लेख केलेला आह.े मुंबई महानिपासलका असली तिी 

कमवचाऱ्यांच्या बाबतीत सर्व सनयम सािखचे आहते. सर्ाई कामिािांच्या बाबतीत 

मुंबई, ठाणे, पणुे, कोल्हापिू अशा सर्व महानििपासलकेत एकच सतू्र सनसश्चत किण्यात 

येणाि आह ेकाय ? 

 

        यानंति श्री.सांिळे..... 
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 श्री.एकनाथ सशंद े : सभापती महोदय, मुबंई महानििपासलकेचा असधसनयम 

१८८८ आह.े उर्वरित महानििपासलकांचा असधसनयम १९५० असनू तो र्ेिळा आह.े 

उर्वरित महानििपासलकांच्या संदभावत एकच सनयम आह.े सर्ाई कामिािांच्या 

संदभावत सन २०१६ मध्ये लाड पािे ससमतीने सनणवय सदला होता. हा सर्षय सामासजक 

न्याय सर्भािाशी संबंसधत आह.े आम्ही या संदभावत सामासजक न्याय सर्भािाच्या 

मंत्री महोदयांसमर्ेत एकसत्रत बैठक घेऊ. या संदभावत काही प्रश्न सनमावण झालेले 

आहते. यापरू्ी काही लोक र्ािसाहक्काने नोकिीमध्ये लािले आहते. ् यात र्ासल्मकी 

समाज सोडून इति लोक लािले आहते.  

 सभापती : मी माननीय मंत्री यांना सांि ू इसच्छतो की, हा सर्षय 

महानििपासलकेशी संबंसधत नाही ति नििपासलकांमध्ये दखेील हा सर्षय आह.े 

र्ािसाहक्क.... आपण सिळेच घ्यार्े.  

 श्री.एकनाथ सशंद े: सभापती महोदय, आपण ते एकसत्रत करु. 

 श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, हा सर्षय सर्ाई कामिािाच्या संदभावत 

आह.े हा सर्षय नििसर्कास सर्भािाकडे चचेला आला असला तिी सर्ाई 

कामिािांचे संपणूव प्रश्न सामासजक न्याय र् सर्शेष सहाय्य सर्भािाकडे येतात. माननीय 

मंत्री श्री.एकनाथ सशंद े यांनी सांसितल्याप्रमाणे यासंबंधी त्काळ बैठक घेऊन 

िाज्यातील सर्ाई कामिािांचे सर्व प्रश्न ्यात सनकाली काढू. ्यापरू्ी मला सदनात 

दोन िोष्टी आर्जूवन सांिायच्या आहते. सर्ाई कामिािांच्या संदभावत सन २०१६ 

आसण २०१८ मध्ये शासन सनणवय झाले होते. सन २०१८ च्या शासन सनणवयामध्य े

नर्बौद्ध र् इति मािासर्िीय सर्ाई कामिाि असे नमदू केले असल्यामळेु अनेक 

सठकाणी जे लोक या कॅटेििीमध्ये नाहीत, पिंत ुसपढयानंसपढया सर्ाईची कामे किीत 

आहते. ्या सर्ाई कामिािांना न्याय समळू शकला नाही. ्यामळेु आम्ही सन २०१८ 

च्या शासन सनणवयासंबंधी पनुसर्वचाि किीत आहोत. तो सर्चाि किीत असताना 

शासनाने ४२ र्षावपरू्ी लाड पािे ससमतीच्या सशर्ािशी स्र्ीकािल्या र् ्यानंति 

शासनाने र्ेिर्ेिळे सनणवय घेतले. ४२ र्षाांपरू्ी लाड पाि ेससमतीने केलेल्या सशर्ािशी  
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ता.प्र.क्र.१२६२०.... 

श्री.धनंजय मुंडे..... 

आसण २१ व्या शतकामधील सर्ाई कामिािांचे सनमावण झालेले प्रश्न यात मोठी 

तर्ार्त आह.े  

 सभापती : ही बाब मान्य आह.े  

 श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, लाड पािे ससमतीप्रमाण ेसन २०१८ च्या 

शासन सनणवयाची पनुिवचना करुन सर्ाई कामिािांना न्याय समळार्ा या मताचे ह े

सिकाि आह.े ४२ र्षाांपरू्ी शासनाने सर्ाई कामिािांच्या संदभावत लाड पािे ससमती 

िठीत केल्यानंति ् या ससमतीने सर्ाई कामिािांच्या संदभावत सशर्ािशी केल्या हो्या. 

एक सर्ाई कामिाि असेल, ्याची नोंद एका सठकाणी असेल आसण तो सर्ाई 

कामिाि सनर्तृ्त झाल्यानंति ्याच्या मलुाला सकंर्ा मलुीला ्यांच्या शैक्षसणक 

पात्रतेनसुाि...(अडथळा)... याकरिता शासनाने लाड पािे ससमती िठीत केली होती. 

आता महानििपासलका सकंर्ा नििपासलका असो, ्यांच्याकडून सर्ाई कामिािांना 

न्याय सदला जात नसल्यास लाड पािे ससमतीची सशर्ािस म्हणनू सामासजक न्याय 

सर्भाि हा संबंसधत संस्थांना ते सर्ाई कामिाि आहते, ्यांना तमु्ही नेमले पासहजेत. 

असा आदशे शासन सनणवयानसुाि सदला जातो. पिंत ुसन २०१८ मधील शासन सनणवय 

थोडा सक्लस्ट असल्यामळेु तो सटुसटूीत व्हार्ा याकरिता आम्ही त्काळ कायवर्ाही 

किणाि आहोत.  

 सभापती : मंत्री महोदय, माझी आपल्याला यासंबंधी अशी सचूना िाहील 

की, िाज्य, सजल्हा र् नििपासलका पातळीर्ि चतथुवश्रेणी कमवचाऱ्यांच्या अनेक 

संघटना कायवित आहते. मला खात्री आह ेकी, आपल्याकडे तसेच माननीय मंत्री 

श्री.एकनाथ सशंद े यांच्याकडे ्या संघटनाकडून यासंबंधी हजािो सनर्ेदने आलेली 

असतील. आपण ती सर्व सनर्ेदने एकसत्रत करुन ् याचा अजेंडा तयाि किार्ा. ् यानंति 

्यांच्या कोणकोण्या अडचणी आहते ह े आपण बघ ू या. माझ्या येथील 

नििपासलकेसंबंधी मी आपल्याला सांि ूइसच्छतो की, र्ासल्मकी समाजातील लोकांना 
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ता.प्र.क्र.१२६२०.... 

सभापती..... 

लोकांना तथेे अनकंुपा तत्त्र्ार्ि चतथुवश्रणेीमध्ये नोकिीमध्ये घेण्यात आले आह.े 

पिंत ुआज ती मलेु खपू सशकलेली आहते. ती मलेु चतथुवश्रेणीमध्ये काम किीत 

असली तिी  प्र्यक्षात त ेआयटीचे काम बघतात. अशी सध्या परिसस्थती आह.े 

्यामळेु मी आपण जी काही मासहती सदली ्याच्याशी मी सहमत आह.े मी 

नििाध्यक्ष िासहलो असल्यामळेु मला ह ेसर्व प्रश्न माहीत आहते.  ४२ र्षाांपरू्ी लाड 

पािे ससमती झाली होती. ्या ससमतीने केलेल्या सशर्ािशी सन २०२२ मध्ये 

घेतल्यास ते थोडे चकुीचे होईल. काही सठकाणी क्लॅरिसर्केशन लािले, काही 

सठकाणी नर्ीन अडचणी असतील.  

 श्री.असभजीत र्ंजािी : सभापती महोदय, िाज्यात अद्याप लाड पािे ससमतीच्या 

सशर्ािशींची अंमलबजार्णी झाली नाही, ही बाब स्य आह.े सदनामध्ये काही 

सन्माननीय सदस्यांनी असा उल्लेख केला होता की, िाज्यातील सर्व 

महानििपासलकांमध्ये लाड पािे ससमतीच्या सशर्ािशी लाि ूकिणाि आहात का ? 

बहृन्मंबई महानििपासलका सोडल्यास िाज्यातील उर्वरित महानििपासलकांमध्ये 

एकाच र्ेळी लाड पािे ससमतीच्या सशर्ािशी ॲप्लीकेबल ठिणाि नाहीत. याचे कािण 

असे आह ेकी, प्र्येक महानििपासलकेची परिसस्थती काही प्रमाणात र्िेळी आह.े 

सभापती महोदय, या संदभावत र्क्त सामासजक न्याय सर्भािासमर्ते बैठक घेऊन 

उपयोि होणाि नाही ति नििसर्कास सर्भािासमर्ेत बैठक घेणे ििजचेे आह.े तसचे 

अस्थायी कमवचाऱ्यांना स्थायी कमवचािी म्हणनू सामार्नू घेण्यासंबंधीचा ्यांचा एक 

मदु्दा प्रलंसबत आह.े.... 

 सभापती : हा सर्षय र्िेळा आह.े  

 श्री.असभजीत र्ंजािी : सभापती महोदय, हा सर्षय ्यातील आह.े आपण 

लाड पािे ससमतीची र्ेिळी ससमती किण्यासाठी सकती कालार्धी लाि ूशकेल ह े 
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श्री.असभजीत र्ंजािी..... 

आपण आता सांि ूशकत नाही. ्यामळेु लाड पािे ससमतीच्या ज्या सशर्ािशी लाि ू

किण्यासािख्या आहते ्या तातडीने लाि ूकिाव्यात अशी माझी मािणी आह.े  

 सभापती : या संदभावत माझ्या दालनात बैठक होईल ्यार्ेळी आपण आपले 

म्हणणे मांडार्े.  

 श्री.असभजीत र्ंजािी : सभापती महोदय, ठीक आह.े  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, मी माननीय नििसर्कास मंत्री र् 

माननीय सामासजक न्याय मंत्री यांचा आदि िाखनू मी हा प्रश्न सर्चाित आह.े सभापती 

महोदय, आपण या सर्षयाकडे नेमके लक्ष र्ेधलेले आह.े र्ािसाहक्काने कोणालाही 

नोकिी दतेा येणाि नाही. दसुिी बाब अशी आह ेकी, डॉ.बाबासाहबे आबेंडकि यांनी 

ही कामे सोडार्ीत असे सांसितले होते. दसुिी अडचण अशी आह े की, मुंबई 

महानििपासलकेत घि समळते म्हणनू ्यांच्या मलुांनी सकती सशक्षण घेतले तिी ्यांची 

मलेु ्याच नोकिीमध्ये लाितात. आपल्याला ्यांना ्या व्यर्सायातनू बाहिे 

काढण्यासाठी र्ािसाहक्क किायचा असल्यास  आपण ् यांना इति पदांमध्ये आिक्षण 

सदले पासहजे. ्यामळेु कृपा करुन पनु्हा ्याच कामामध्ये ्यांना आिक्षण दणेे..... 

 सभापती : या सर्ंिावतील एखाद्या व्यक्तीने र्ािसाहक्काने नोकिीची मािणी 

केल्यास आपण ्याला काय करु शकतो ?  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, भाितीय संसर्धान आल्यानंति हा सर्षय 

संपतो. तसेच र्ािसाहक्क मान्य किणे याचा अथव जात व्यर्स्था मान्य किणे असा 

आह.े ्यामळेु सकमान या सदनामध्ये तशा प्रकािचा उल्लेख होता कामा नये की, 

ज्याचा उल्लेख र्ासल्मकी समाज म्हणनू केला आह.े सभापती महोदय, या सर्सशष्ट 

समाजामधनू ्या मलुांना बाहिे काढण्याची आर्श्तयकता आह.े ्यांना पनु्हा 

र्ािसाहक्काच्या नार्ाखाली सर्ाई किण्यास लार्णे आसण िटािांमध्ये काम 

किण्यास सांिणे ही अ्यंत शिमेची बाब आह.े सभापती महोदय, आपण कृपा करुन  
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ता.प्र.क्र.१२६२०.... 

श्री.कसपल पाटील..... 

याकरिता पनु्हा नव्याने एक ससमती तयाि किार्ी. सशकणाऱ्या मलुांना ्यातनू बाहिे 

काढार्े. पिंत ुर्ािसाहक्काने पनु्हा ्यांनी ्या व्यर्सायात जाणे ही ्यांची मजबिुी 

असते. आपल्याला घि समळते, नोकिी समळते म्हणनू माझा मलुिा सकतीही सशकला 

तिी तो तेच काम किणाि. असे यापढेु होता कामा नये.  

 सभापती : ते मान्य आह.े  

 श्री.धनंजय मुंडे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी 

असतशय महत्त्र्ाचा प्रश्न सर्चािला आह.े ही बाब खिी आह.े सर्ाई कामिाि, 

र्ेठसबिाि कामिाि सकंर्ा ऊसतोड कामिाि असो, काही सदर्सांपरू्ी सर्ोच्च 

न्यायालयाने असा सनणवय सदला होता की, असतघोि श्रम किणाऱ्या लोकांचे श्रम कमी 

झाले पासहजे. सर्शेषत: सर्ाई कामिािांच्या संदभावत सर्ोच्च न्यायालयाने असे 

सांसितले की, ्यांचे श्रम कमी झाले पासहजे. सदि सर्ाई कामिाि मनॅहोलमध्ये 

जातात. ्यांनी मॅनहोलमध्ये जाता कामा नये. ्याऐर्जी तेथे मशीन लार्नू 

मॅनहोलमधील सर्ाई केली पासहजे. अशा प्रकािे सर्ोच्च न्यायालयाने भसूमका 

मांडल्यानंति कें द्र र् िाज्य शासनाने तीच भसूमका स्र्ीकािली आह.े ्यामळेु सदि 

भसूमका पाि पाडायची असेल आसण लाड पािे ससमतीच्या सशर्ािशी या पणूवत: 

सर्संित आहते. मी सदनाला तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांना 

सांितो की, माननीय मंत्री श्री.एकनाथ सशंद ेयांनी सरुुर्ातीला असे सांसितले की, ३-

४ सर्भािांची एकसत्रत बैठक घेऊ. सभापती महोदय, आपल्याला सर्ाई 

कामिािांसाठी नर्ीन धोिण आणार्े लािले.  लाड पािे ससमतीच्या बाबतीत येणाऱ्या 

काळात पढुील २५ र्षाांमध्ये ज्या अडचणी येणाि आहते ्यासंबंधी आपल्याला 

माननीय मंत्री श्री.एकनाथ सशंद ेयांच्या उपसस्थतीत आपण ३-४ जण एकसत्रत बसनू  

आपल्याला िाज्याचा एक आिाखडा तयाि किार्ा लािले. जेणेकरुन सर्ाई 

कामिािांचे श्रम कमीत कमी होऊन तेथे जास्तीत जास्त मॅकेसनझम झाले पासहजे.  
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ता.प्र.क्र.१२६२०.... 

श्री.धनंजय मुंडे..... 

तसेच सर्ाई कामिाि र् ्याच्या र्ािसाहक्काचा सर्षय आपण सदिहू बैठकीमध्ये 

चचाव करुन सनकाली काढू.  

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदय, तािांसकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तिात असे 

नमदू केले आह ेकी, सदनांक २० सप्टेंबि, २०१९ च्या शासन सनणवयानसुाि नािपिू 

महानििपासलकेतील ४४०७ सर्ाई कामिािांपैकी मळू ऐर्जदाि काडव असलेले र् 

२० र्षे सेर्ा पणूव झालेल्या ३४९५ पात्र सर्ाई कामिािांना असधसंख्य सर्ाई 

कामिाि पदार्ि नािपिू महानििपासलकेत सामार्नू घेण्यात आले आह.े ्यामळेु 

उर्वरित एक हजाि सर्ाई कमवचाऱ्यांसंबंधी कोणती कायवर्ाही केली आह े? 

        यानंति श्री.िाििे....   
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ता.प्र.क्र.१२६२०.... 

श्री.सर्नायक मेटे ..... 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र. पाटील यांनी प्रश्न सर्चािला 

होता तो मी पनु्हा सर्चाितो. मुंबई महानििपासलकेचे सनयम र् कायद ेर्िेळे आहते. 

तो कायदा इति महानििपासलका र् नििपासलकांसाठी एकत्र किणाि का. तसेच या 

सर्षयी आपल्या उपसस्थतीत बैठक आयोसजत किणाि का. 

      ------ 
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राज्यातील अनुकंपा तत्िािरील िारसांना लाभ देण्याकरीता  

निरपागलका आस्थापना खचाफची अट गशगथल करण्याबाबत 

  

(१०) * १२५७८ डॉ.सुधीर तांबे, श्री.अगभगजत िंजारी, डॉ.िजाहत गमझाफ, 

श्री.गिक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.गिलास 

पोतनीस, श्री.गकशोर दराडे : सन्माननीय निरगिकास मंत्री पढुील िोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील नििपासलकेच्या आस्थापना खचावची मयावदा ब-र्िव नििपासलकेसाठी 

५५% र् क-र्िव नििपासलकेसाठी ६०% ठिर्नू सदलेली असल्यामळेु र् 

नििपासलकेचा खचव सध्याच्या सस्थतीत जास्त असल्याने अनकंुपा त्र्ार्िील 

र्ािसांना लाभ दणेे शक्य होत नसल्याचे माह ेजानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान 

सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अनकंुपा तत्त्र्ार्िील र्ािसांना लाभ दणे्यासाठी नििपासलका 

आस्थापना खचावची अट सशसथल किण्याची बाब शासनाच्या सर्चािाधीन आह,े ह े

ही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बहृन् मुंबई महानििपासलकेच्या घनकचिा व्यर्स्थापन खा्यातील 

सेर्ासनर्तृ्त, स्र्ेच्छासनर्तृ्त र् माजी कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांना अनकंुपा त्र्ार्ि नोकिी 

समळत नसल्याने महापासलकेच्या २४ प्रभािांत समळून िेल्या र्षवभिात जर्ळपास 

१५० हून असधक अनकंुपा नोकिीची प्रकिणे प्रलंसबत असल्याचे सदनांक १ जानेर्ािी, 

२०२२ िोजी र्ा ्यासमुािास सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, बहृन् मुंबई महानििपासलका प्रशासनाने यासंदभावत ऑनलाईन पध्दत 

अर्लंबसर्ल्यानंति सर्ाई कामिािांची दणेी आसण अनकंुपा त्र्ार्िील नोकिी 

समळण्याचा प्रलंसबत कालार्धी र्ाढत िेला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने नििपासलका आस्थापना खचावची अट सशसथल किण्याबाबत तसेच 

बहृन् मुबंई महानििपासलकेच्या घनकचिा व्यर्स्थापन खा्यातील सेर्ासनर्तृ्त, 

स्र्ेच्छासनर्तृ्त र् माजी कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांना अनकंुपा तत्त्र्ार्ि नोकिीत सामार्नू 

घेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 
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 ता.प्र.क्र. १२५७८ ..... 

श्री.प्राजक्त तनपुरे, श्री.एकनाथ गशंदे यांच्याकरीता : (१) र् (२) अनकंुपा सनयकु्ती 

योजनेंतिवत केली जाणािी र्ािसाची सनयकु्ती ्याच कमवचाऱ्याच्या रिक्त झालेल्या 

पदार्ि किण्यात येते. ्यामळेु अनकंुपा त्र्ार्िील प्रकिणांमध्ये आस्थापना खचावची 

मयावदा लाि ूिाहत नाही. 

(३) ह ेखिे नाही. 

 बहृन्मुंबई महानििपासलकेच्या घन कचिा व्यर्स्थापन सर्भािातील सर्व 

कामिािांना लाड-पािे ससमतीच्या सशर्ािशी लाि ूअसल्यामळेु माजी कमवचािी सेर्ते 

कायवित असताना मृ् य/ू सेर्ासनर्तृ्ती/ स्र्ेच्छासनर्तृ्ती/ र्ैद्यकीयदृष्टया सेर्सेाठी अपात्र 

झाल्यास ्यांच्या पात्र र्ािसाला र्ािसाहक्क पध्दतीने बहृन्मुंबई महानििपासलकेत 

नोकिी सदली जाते. 

(४), (५) र् (६) ह ेखिे नाही. 

 बहृन्मुंबई महानििपासलकेच्या मानर् संसाधन कायवप्रणालीत सदनांक 

०१/११/२०१९ ते सदनांक ०१/०१/२०२२ या कालार्धीत घनकचिा व्यर्स्थापन 

सर्भािाशी संबंसधत प्राप्त एकूण १४२६ दाव्यांपैकी ९६० दाव्यांचे असधदान किण्यात 

आले आह.े उर्वरित ४६६ दाव्यांचे असधदान किण्याची कायवर्ाही सरुु आह.े 

 बहृन्मुंबई महानििपासलकेच्या घनकचिा व्यर्स्थापन सर्भािात अनकंुपा 

त्र्ार्िील नोकिी दतेाना महानििपासलकेच्या सदनांक १०/०६/२०१६ िोजीच्या 

परिपत्रकानसुाि लािणाऱ्या कायदशेीि कािदपत्रांची अनकंुपा त्र्ार्िील 

उमेदर्ािांकडून र्ेळेत पतूवता किण्यात आल्यास सदि प्रकिणे ऑनलाईन/ ई-

ऑसर्समार्व त ता्काळ सनकाली काढणे शक्य होते. ्यामळेु प्रलंसबत कालार्धी 

कमी होतो असे बहृन्मुंबई महानििपासलकेने कळसर्ले आह.े 

 डॉ.सधुीि तांबे  : सभापती महोदय, कमवचािी दिार्ल्यानंति अनकंुपा त्र्ार्ि 

र्ािसांना लाभ दते असताना नििपासलकांना आस्थापना खचावची अट घातलेली 

आह.े या कािणास्तर् अनकंुपाची अनेक प्रकिणे नाकािली जातात सकंर्ा प्रलंसबत 

ठेर्ली जातात. मंत्री महोदयांनी उत्तिात म्हटले आह ेकी, अनकंुपासाठी अशी ही अट 

लार्ता येणाि नाही. पिंत ुखालच्या पातळीर्ि या िोष्टीची ससु्पष्टता नाही, माझी 

पसहली सर्नंती आह ेकी, अशी सचूना आपण खालच्या पातळीपयवत दणेाि का. ् याच  
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ता.प्र.क्र. १२५७८ ..... 

श्री.प्राजक्त तनपिेु ..... 

न्यायाने मुंबई महानििपासलकेतसधु्दा घनकचिा व्यर्स्थापन खा्यातील अनेक 

कमवचािी अनकंुपा र्ािसाहक्कापासनू प्रलंसबत आहते, ती प्रकिणे लर्किात लर्कि 

आपण केव्हा मािी लार्णाि आहात. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, नििपासलकासर्षयी अशी कोणतीही 

आस्थापना खचावची अट नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सांसितल्याप्रमाण ेखाली तशा 

सचूना सदलेल्या नसतील ति अशा सचूना शासन सनिवसमत किीन. बहृन्मुंबई 

महानििपासलकेच्या घनकचऱ्याबाबत आपण प्रश्न उपसस्थत केला आह,े ्याबाबत 

उत्तिात सदलेले आह ेकी, १४२६ दाव्याकिीता आपण नर्ीन सॉर्टर्अेि आणले 

आह.े सर्व ससस्टीम ऑनलाईन केली आह.े एसएपीसधु्दा अकाऊंटमध्ये आह.े 

्यानंति १४२६ दाव्यापैकी ९६० दाव्यांचे सनिाकिण झालेले आह.े उर्वरित दाव्यांची 

कायवर्ाही दखेील सरुु आह.े ्यात काही अडचणी येतात, सेर्ासनर्तृ्त कमवचाऱ्याचा 

सेर्ा असभलेख अपणूव असणे, असनणवयीत िजेचा प्रश्न असणे, टेक्नीकल मदु्दयांची 

खातिजमा होणे आर्श्तयक आह.े अशा बाबी सनकाली सनघाल्या की, बाकी कोणतीही 

अडचण ्यामध्ये येत नाही. 

 श्री.शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील 

यांनी उत्ति मासितले तेव्हाचे उत्ति र् आताच्या उत्तिामध्ये तर्ार्त असल्याचे सदसत 

आह.े आपण उत्ति दतेाना म्हटले आह ेकी, अनकंुपा सनयकु्ती योजनेअतंिवत केली 

जाणािी र्ािसाची सनयकु्ती ्याच कमवचाऱ्याच्या रिक्त झालेल्या पदार्ि किण्यात येते. 

्यामळेु अनकंुपा त्र्ार्िील प्रकिणात आस्थापना खचावची मयावदा लाि ूहोत नाही.  

 सभापती : बिोबि आह.े  

 श्री.शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, ्यांनी अशी सर्नंती केली की, मेहति 

समाज  सकंर्ा घनकचिा िोळा किणािे कमवचािी असतील, ्यांची र्ािसाहक्काने 

अनकंुपा त्र्ार्ि नोकिी दते असताना ् यांची शैक्षसणक पात्रता सकंर्ा ज्या जािा रिक्त 
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ता.प्र.क्र. १२५७८ ..... 

श्री.शसशकांत सशंद े..... 

 असतील ्याच जािेर्ि दणेाि असे सांसितले िेले. दोन्ही उत्तिात तर्ार्त र्ाटत 

असल्याने मी ह ेसांसितले आह.े  

 सभापती : मीच ्यांना सांसिेतले आह ेकी, ही मलेु सशकलेली असतात. 

र्ािसाहक्काने नोकिीस लािली तिी तथेे चतथुवश्रेणी मध्ये िाहून िेकॉडवर्ि तेच काम 

कितात ज्याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी हिकत घतेली आह.े 

याबाबत माझ्या दालनात बैठक होईल तेव्हा आपण उपसस्थत िाहार्े. ्या बैठकीत 

आपण सनणवय घेऊ. 

 श्री.शसशकांत सशंद े : सभापती महोदय, आस्थापना खचावचा सनकष येतच 

असतो. तिीसधु्दा माझी सर्नंती आह े की, मघाच्या सनणवयाप्रमाण े रिक्त जािेर्ि 

शैक्षसणक पात्रतेप्रमाणे र्ािसा हक्काच्या माध्यमातनू अनकंुपा त्र्ार्ि समासर्ष्ट करुन 

घेणाि आहात का ? 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी सर्षय मांडला 

होता र् मंत्री महोदयांनी उत्ति सदले होते की, महेति समाज असेल सकंर्ा घनकचिा 

िोळा किणािे कमवचािी यांची र्ािसाहक्काने अनकंुपा त्र्ार्ि नोकिी दते असल्याच े

म्हटले आह.े आमचे म्हणणे आह ेकी, महानििपासलकेत रिक्त असलेल्या जािा र् 

्यांचे र्ािस ्या शैक्षसणक पात्रतेत बसत असतील ति ्यांना प्राधान्य दणेाि आहात 

का ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, हा प्रश्न केर्ळ सर्ाई कामिािांना नसनू 

अनकंुपा त्र्ाचा जनिल सर्षय आह.े नििपासलकेत आस्थापना खचावची कोणतीही 

अट नसत.े सन्माननीय सदस्यांनी मुबंई महानििपासलकेबाबत सरुुर्ातीस सर्षय 

उपसस्थत केला होता. आता बैठकीबाबत ठिले आह,े ्याप्रमाणे कायवर्ाही केली 

जाईल. 
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ता.प्र.क्र. १२५७८ ..... 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील 

या प्रश्नार्ि बोलले आहते की, अशी व्यर्स्था नष्ट झाली पासहज.े म्हणज ेजातीसनहाय 

काम किण्याची पध्दत घटना सलसहताना डॉ.बाबासाहबे आंबेडकिांना असभप्रेत 

नव्हती. ्यांचा अथव आपण व्यापक घेतलेला नाही असे मी सन्माननीय सदस्य 

श्री.शसशकांत सशंद ेयांना सांि ूइसच्छतो. माथाडी कामिािाचा मलुिा माथाडी कामिाि 

झाला पासहजे का. माझा ्याला सर्िोध आह.े पण तमु्ही यसुनयन म्हणनू 

आिसीएर्मध्य ेकिाि केला आह.े १०० माथाडयांची मलेु इसंजसनयि झालेली आहते. 

बी.कॉम. सकंर्ा एम.कॉम. झालेली आहते. ती मलेु असलबािच्या आिसीएर्मध्य े

माथाडी कामिािांचे काम किीत आहते. मला ् याचे द:ुख होते. शैक्षसणक पात्रतेप्रमाण े

मलुांना काम समळाले पासहजे याचा असधकाि र् कायदा पासहजे. ती जबाबदािी 

यसुनयन म्हणनू तमुची आह.े  ्यामळेु तो किाि िद्द किार्ा. असा किाि किार्ा की, 

माथाडयांचा मलुिा तथेे आला आह,े सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील यांनी 

सर्चािले ते बिोबि आह े्याला मंत्री महोदयांनी बिल सदली आह.े ्यांना असभप्रते 

असलेले ् यांना मांडता आले नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील माझ्याएर्ढे 

जोिात बोलत नाहीत, ते साने िरुुजींच्या सेर्ादलात तयाि झालेले आहते. ्यामळेु त े

्या पध्दतीने बोलतात. 

सभापती महोदय, आपण िांभीयावने लक्षात ठेर्ार्े की, तमुच्या भािातील 

लोकही यामध्य ेआहते. ते बदलले पासहज,े तमु्ही बोलता ते बिोबि नाही. यामध्य े

िाज्य शासनाने कोठे तिी कायदा केला पासहजे. इसंजसनयि झालेला मलुिा माथाडी 

काम कितो ह े्याला शोभणािे नाही अस ेमाझ ेम्हणण ेआह,े याबाबत िाज्य शासन 

काय सनणवय घेणाि? 

श्री.शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी आिसीएर्चा 

उल्लेख केला आह.े खिे ति स्र्िीय अण्णासाहबे पाटील यांचेही असचे स्र्प्न होत े

की, माथाडी कामिािांचा मलुिा माथाडी िाहू नय.े आता पटलार्ि आले आह ेम्हणनू 

सांिण ेििजेचे आह.े ्याप्रमाणे अनेक मलेु डॉक्टि झालेले आहते. िाजीनामा 
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ता.प्र.क्र. १२५७८ ..... 

श्री.शसशकांत सशंद े..... 

 सदल्यार्ि कामिािांचा मलुिा नोकिीत लाितो, ् याला कोणी जबिदस्ती किीत नाही, 

्याची इच्छा असते म्हणनू तो तेथे कामाला जातो. ्याला कोणी कंपलसिी किीत 

नाही. तमुचे म्हणणे बिोबि आह.े आिसीएर्मधील भिती कें द्र सिकािकडून होते. 

्यांच्या सनयम र् सनकषात बसले ति ते नोकिीस घेतात.  

सभापती : आिसीएर्चे आपण नंति पाहूया, यानंति सन्माननीय सदस्य 

श्री.सर्क्रम काळे बोलणाि आहते. 

श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, आपणास ज्ञात आह ेकी, महािाष्ट्रातील 

मुंबई महानििपासलका ही श्रीमंत आह.े महसलू जमा होण्याच्या दृष्टीने पसहल्या 

क्रमांकाची महानििपासलका आह.े उत्तिात असे म्हटले आह ेकी, १४२६ दाव्यापैकी 

९६० दाव्यांचे असधदान किण्यात आलेले आह.े उर्वरित ४६६ दार्े ह ेतीन र्षावतील 

आहते. सनधी उपलब्ध असताना यांची दये िक्कम का सदली जात नाही हा माझा 

पसहला प्रश्न आह.े  

सभापती महोदय, एखादा प्रश्न सभािहृात येतो तेव्हा ्यांना काय न्याय 

समळणाि आह ेम्हणनू ्याच्याशी संबंसधत लोक मोठया आशेने तमुच्याकडे पाहतात. 

या ४६० दाव्यांचे असधदान सकमान ३१ माचवच्या आत किण्याबाबत आपण ठोस 

सनणवय घेणाि का ? 

 

      यानंति श्रीमती नार्डे .....  
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ता.प्र.क्र.१२५७८........ 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, या प्रश्नाचे उत्ति दतेाना मी यापरू्ीच 

सांसितले होते की, मुंबई महानििपासलकेने काही अद्ययार्त कायवप्रणाली ऑनलाईन 

स्थापन केलेली आह.े  जेणेकरुन ही प्रकिणे सनकाली सनघार्ीत या दृष्टीने आपण ह े

सर्व आज्ञाप्रणाल्या नर्ीन बससर्लेल्या आहते. सर्व ऑनलाईन होऊन पटकन न्याय 

समळार्ा याकरिता ह ेऑनलाईन किण्यात आलेले आह.े 

 सभापती महोदय, पिंत ुजिी काही ऑनलाईन असेल तिीही शेर्टी काही ज्या 

तांसत्रका बाबी असतात, प्रलंसबत सनर्तृ्तीधािकांची याकरिता काही कािणे आहते. 

प्रलंसबत सेर्ासनर्तृ्त कमवचाऱ्याची सेर्ासभलेख अपणूव असतील, ्याच्या असनसणवत 

िजेचा प्रश्न असेल, ्याची महानििपासलकेचे सरे्ा सनर्ासस्थान रिक्त न केलेले असा 

काही सर्षय ्यामध्ये असण्याची शक्यता आह.े सेर्ासनर्तृ्त कमवचाऱ्याच्या काही 

सर्भािीय चौकश्तया प्रलंसबत असतील, असे सर्सर्ध तांसत्रक मदु्द ेअसतील, ्यामळेुच 

हा सर्लंब लाित आह,े तिी दखेील आम्ही मुंबई महानििपासलकेकडून याचा 

ससर्स्ति आढार्ा घेण्यात येईल.   याबाबतच्या सर्व सर्षयांच्या खोलात जाऊन ते 

सनकाली काढण्यात येतील. 

 श्री.सकशोि दिाडे :सभापती महादये, सर्ाई कमवचाऱ्यांच्या र्ािसांना नोकिी 

किायला लार्तो, पिंत ुत ेडयटुीर्ि असताना दखेील ् याच्या व्यसतरिक्त इति कमवचािी 

दखेील तेथे ्या जािेर्ि कामाला लार्ले जातात, ्याचे काय ? हजेिीकरिता 

्याव्यसतरिक्त दसुिे दखेील कमवचािी काम किीत असतात. 

 सभापती : हा सर्षय नििपासलकेचा असनू यामध्ये मंत्रीमहोदय काय             

किणाि ? पढेु जाऊ, चला, जाऊ द्या ! 

------------ 
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गहिरखेड (ता.तेल्ह्हारा, गज.अकोला) येथे  

निरपंचायत स्थापन करण्याबाबत 

 (११) * १२५६५ श्री.अमोल गमटकरी : सन्माननीय निरगिकास मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) सहर्िखडे (ता.तेल्हािा, सज.अकोला) येथे नििपंचायत स्थापन किण्यासाठी 

असखल भाितीय ग्रामीण पत्रकाि मंचाचे अध्यक्ष यांनी सदनांक १५ ऑिस्ट, २०२१ 

िोजी बेमदुत उपोषण सरुु केले होते, उक्त कालार्धीमध्ये लोकप्रसतसनधी यांनी 

मा.नििसर्कास मंत्री यांना सदनांक १८ ऑिस्ट, २०२१ िोजी सहर्िखडे यथेे 

नििपंचायत स्थापन सनर्देन सदले होते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनाने सहर्िखडे ग्रामपंचायतीला नििपंचायतीचा दजाव 

दणे्याबाबतचा प्रस्तार् सजल्हासधकािी, अकोला यांनी सदनांक २३ सडसेंबि, २०२० 

िोजीच्या पत्रान्र्ये शासनास सादि केल्यानंति, शासनाने प्रस्तार्ाची तपासणी करुन 

सदि प्रस्तार्ातील अपिुी मासहती र् कािदपते्र सादि किण्याचे सजल्हासधकािी, 

अकोला यांना सदनांक १८ जानेर्ािी, २०२१ िोजीच्या शासन पत्रान्र्ये कळसर्ले होते. 

्यानसुाि सजल्हासधकािी, अकोला यांनी सदि मासहती मखु्य कायवकािी असधकािी, 

सजल्हा परिषद, अकोला यांना सदनांक १ रे्ब्ररु्ािी, २०२१ िोजीच्या पत्रान्र्य े

कळसर्ली आह,े याबाबतचा प्रस्तार् अद्याप अप्राप्त असल्याचे सजल्हासधकािी, 

अकोला यांनी शासनास कळसर्ले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सदि अहर्ाल प्राप्त होऊन सहर्िखडे नििपंचायत स्थापन किण्याबाबत 

कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) सहर्िखडे ग्रामपंचायतीचे नििपंचायतीमध्ये रुपांति किण्याबाबत सजल्हासधकािी, 

अकोला यांच्याकडून सदनांक १२ सडसेंबि, २०२० िोजीच्या पत्रान्र्ये तसेच मखु्य 

कायवकािी असधकािी, सजल्हा परिषद अकोला यांचेकडील सधुारित मासहतीसह 

सदनांक ८ माचव, २०२१ िोजीच्या पत्रान्र्ये प्रस्तार् शासनास प्राप्त झाला आह.े  
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ता.प्र.क्र.१२५६५..... 

(३) सहर्िखडे ग्रामपंचायतीचे नििपंचायतीमध्ये रुपांति किण्यासाठी ग्रामपंचायतीने 

सदनांक २९/०४/२०२१ िोजी सर्ावनमुते ठिार् पारित केला आह.े मात्र सहर्िखडे 

ग्रामसभेने सदनांक २१/०८/२०२१ िोजी बह मताने ठिार् पारित करुन सहर्िखडे 

नििपंचायत किण्यास सर्िोध दशवसर्ला आह.े 

 याबाबतचा प्रस्तार् शासनाच्या सर्चािाधीन आह.े 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, सहर्िखडे ही अकोला सजल्हयातील 

सर्ावत मोठी ग्रामपंचायत आह.े  सध्या या प्रश्नार्ि चचाव होत असताना, सर्व िार्किी, 

ज्यांनी याकरिता प्रय्न केलेले आहते, ते सर्व लोक या प्रश्नाकडे लक्ष ठेर्नू आहते. 

माझे या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिार्ि केर्ळ तीन प्रश्न आहते. सहर्िखडे ग्रामसभेने सदनांक 

२१.०७.२०२१ िोजी बह मताने ठिार् पारित करुन सहर्िखडे नििपंचात किण्यास 

सर्िोध दशवसर्ला होता, पिंत ु०७.०३.२०२२ िोजी सहर्िखडे ग्रामसभेने ग्रामपंचायत 

कायावलयांच्या सभािहृात सर्शेष ग्रामसभचेे आयोजन केर्ळ सहर्िखडे 

ग्रामपंचायतीचे नििपंचायत तथा नििपरिषद किणेबाबत सर्ावनमुते ठिार् पास 

किण्यात आलेला आह,े ह ेखिे आह ेकाय ? ्याची शासनाने दखल घेतलेली आह े

का ? सदि प्रश्न आजपयांत अनेक लोकप्रसतसनधी, सामासजक संस्था यांची सनर्ेदने 

शासनास प्राप्त झाली आहते का ? िेल्या २५ र्षाांपासनू चाल ूअसलेल्या जनतेच्या 

सामसुहक लढयाला अनसुरुन शासनाने नििपंचायत किण्यात किण्याकरिता तातडीने 

सनणवय घेऊन याबाबतची घोषणा सनसश्चत कालार्धीमध्ये  किण्यात येणाि आह ेका ? 

याबाबतची घोषणा माननीय मंत्रीमहोदय कधीपयांत कितील ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सहर्िखडे, 

ता.तेल्हाि, सज.अकोला ही नििपंचायत स्थापन किण्यासाठी ्यांचा आग्रह आह,े 

्या दृष्टीने काही ग्रामसभा दखेील झाल्याचे आताच सन्माननीय सदस्यांनी 

सांसितलेले आह.े पसहल्या ग्रामसभेमध्ये सहर्िखडे नििपंचायत होण्याच्या सर्िोधात 

ठिार् पारित केला िेला होता. आताच काही सदर्सांपरू्ी दसुऱ्या ग्रामसभेत बह मताने 

नििपंचायत किण्याचा ठिार् पारित किण्यात आला होता.  याची जी प्रोससजि आह,े 

्याच्यामध्ये पसहल्यांदा प्राथसमक घोषणा किार्ी लािते. ग्रामपंचायतीच े

नििपासलकेमध्ये सकंर्ा नििपंचायतीमध्ये रुपांति किण्याकरिता ज्या ज्या तांसत्रक  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 87 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.िाििे 12:50 

 

 

ता.प्र.क्र.१२५६५..... 

श्री.प्राजक्त तनपिेु..... 

बाबी आहते, म्हणजे लोकसंख्या असेल, कृषीर्ि आधारित नसलेल्या लोकसंख्येच े

पसेंटेज असेल अशा सर्सर्ध ज्या काही तांसत्रक बाबी आहते, ्या तपासनू पसहल्यांदा 

प्राथसमक घोषणा केली जाते. या सर्व बाबी प्राथसमक घोषणा केल्यानंति मसहनाभिात 

हिकती आसण सनुार्ण्या कोणाच्या असतील ति ्याकरिताही मदुत सदली जाते. 

हिकती असतील ति ्याच्यार्ि सनुार्ण्या घतेल्या जातात.  ग्रामसर्कास सर्भाि 

्याच्यार्ि कािर्ाई किते, ्याच्यामध्येही ग्रामसभेचा सनणवय होणे अपेसक्षत आह.े  

सजल्हापरिषदचे्या स्थायी ससमतीने दखेील याबाबत ्यांचे मत घेतले जाते.  अशा 

प्रकािची ही सर्व प्रसक्रया आह,े याच्यामध्ये आता प्राथसमक उदड घोषणा होण्याच्या 

प्रसक्रयेपयांत आलेल्या आहते.   सर्व तांसत्रक बाबी सर्ाांसमोि आलेल्या आहते. 

मसहनाभिात या सर्व तांसत्रक बाबी जि योग्य असतील ति.....(अडथळा).... या सर्व 

बाबी तपासनू... एक मसहनाभिाच्या आत ही प्राथसमक उदड घोषणचेी बाब सनकाली 

काढण्यात येईल. 

----------- 
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ठाणे शहरातील िुन्यांना आळा घालण्यासाठी  

अत्याधुगनक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसगिण्याबाबत 

 (१२) * १२४९० अॅड.गनरंजन डािखरे, श्री.प्रगिण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.पररणय रु्के, डॉ.रणगजत पाटील : सन्माननीय निरगिकास मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) ठाणे शहिात घडणाऱ्या िनु्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच िनु्हिेािांना 

पकडण्यासाठी शहिात लार्लेले सीसीटीव्ही उपयकु्त ठित असनू ठाण ेशहिातील 

कायदा सवु्यर्स्था िाखण्यासाठी नििसेर्क सनधी आसण स्माटव ससटीमधनू ठाण े

शहिात बससर्ण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेिे चांिले नसल्याचा अहर्ाल ठाण े

पोसलसांनी सदल्याचे माह ेजानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, र्ाहतकू पोसलसांनी ८ ते ९ मसहन्यांपरू्ी शहिात १४८ कॅमेिे 

बससर्ण्याचा प्रस्तार् शासनाकडे सादि करुन अद्याप ्यास मान्यता समळालेली नाही, 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यापरू्ी बससर्ण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांच्या जािी नर्ीन कंपनीच े

अ्याधसुनक कॅमेिे बससर्ण्याची सशर्ािस ठाणे पोसलसांनी केली आह,े ह ेही खिे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने ठाणे शहिात अ्याधसुनक नर्ीन सीसीटीव्ही कॅमेिे बससर्ण्याबाबत कोणती 

कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) ठाणे शहिात नििसेर्कांच्या प्रभाि सधुािणा सनधीतनू 

शहिातील सर्सर्ध सठकाणी लार्लेले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे सर्सर्ध िनु्हांच े

तपासाकिीता उपयकु्त असलेले रु्टेज पोलीस सर्भािाने ठाणे महानििपासलकेकडून 

घेतल्याची बाब ठाणे महानििपासलकेने कळसर्ली आह.े  

 सध्या उभािणी केलेले सीसीटीव्ही कॅमेिे परिणामकािक र् असधक उपयकु्त 

बनसर्ण्याकिीता सर्सर्ध बाबींची सधुािणा होण्याबाबतचा अहर्ाल ठाण ेपोसल सांनी 

ठाणे महानििपासलकेस सदलेला आह ेही र्स्तसुस्थती आह.े  
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ता.प्र.क्र. १२४९० 

श्री.एकनाथ सशंद.े... 

(२) ठाणे शहिातील ९ र्ाहतकू घटकांच्या हद्दीतील मह्र्ाचे जंक्शन/ एन्री र् 

एक्झीट पॉईटं या सठकाणी १२२ ANPR कॅमेिा, २८ PTZ कॅमेिा इ. उपकिण े

बससर्ण्याकिीता तयाि किण्यात आलेल्या रुपये २.९९ कोटीच्या प्रस्तार्ांतिवत 

सदनांक ०२/११/२०२१ च्या उच्चस्तिीय ससमतीच्या बैठकीतील सचूनेनसुाि 

कायवर्ाही केली जात असल्याची बाब िहृ सर्भािाने कळसर्ली आह.े  

(३) सध्या उभािणी किण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेिे परिणामकािक र् असधक 

उपयकु्त बनसर्ण्याकिीता सर्सर्ध बाबींची सधुािणा होण्याबाबतचा अहर्ाल ठाण े

पोसल सांनी ठाणे महानििपासलकेस सदलेला आह ेही र्स्तसुस्थती आह.े  

(४) ठाणे शहिात मोर्त र्ाय-र्ाय प्रकल्प अंतिवत, पोलीस सर्भािाकडून सशर्ािस 

केलेले बलेुट टाईप या मॉडेलचे ४ MP HD सीसीटीव्ही कॅमेिे बससर्ण्याबाबत 

कायवर्ाही सरुू असल्याची बाब ठाणे महानििपासलकेने कळसर्ली आह.े  

(५) प्रश्न उदड भर्त नाही.  

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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मंुबईतील सािफजगनक शौचालयांत सांडपाणी शुध्दीकरण  

प्रगक्रयेद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

 (१३) * १२०५० श्री.गिलास पोतनीस, श्री.सुगनल गशंदे : सन्माननीय 

निरगिकास मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) बहृन्मुंबई महानििपासलकेकडून मुंबईला दििोज ३,८५० दशलक्ष सलटि 

पाणीपिुर्ठा किण्यात येत असनू यापैकी ७० ते ८० टक्के पाणी शौचालय, आंघोळ, 

िाडडया धणुे र् अन्य कामांसाठी र्ापिण्यात येत आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शौचालयांमध्ये सपण्याच्या पाण्याचा र्ापि केल्याने पाण्याचा 

अपव्यय होत असनू पाण्याच्या कमतितेमळेु मुंबईत अनेकर्ेळा पाणी कपात किार्ी 

लाित आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुंबईमध्ये र्दवळीच्या सठकाणी ये-जा किणाऱ्या नािरिकांसाठी ८८७ 

सार्वजसनक शौचालये बांधलेली असनू ्यातील बह तांश सठकाणी बहृन्मुंबई 

महानििपासलकेतरे् पाणीपिुर्ठा होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन मुंबईतील सार्वजसनक 

शौचालयात सांडपाणी शधु्दीकिण प्रसक्रयेद्वािे पाणी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत 

कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.एकनाथ गशंदे : (१) ह ेखिे नाही. 

 मुंबई शहि र् उपनििास सध्या ३,८५० द.ल.सल. प्रसतसदन इतका पाणीपिुर्ठा 

केला जातो. ्यापैकी ८४% पाणीपिुर्ठा हा सनर्ासी र्ापिाकिीता ति १६% 

पाणीपिुर्ठा व्यार्सासयक र् औद्योसिक र्ापिाकिीता केला जातो. यापैकी अनकु्रम े

३३% र् ४४% पाणी दयु्यम र्ापिासाठी जसे की, शौचालय, आघंोळ, िाडडया धणु े

र् अन्य कामांसाठी र्ापिण्यात येते.  

(२) ह ेखिे नाही. 

 पाणी कपात ही मखु्य्र्े पार्साळा लांबल्यामळेु सकंर्ा तलार्ात अपिुा पाणी 

साठा असले तेव्हाच किण्यात येते. तसेच, काही र्ेळेस तांसत्रक दरुुस्तीच्या कामासाठी 

काही ठिासर्क भािात पाणी कपात किण्यात येते. असे, बहृन्मुंबई महानििपासलकेने 

कळसर्ले आह.े 
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ता.प्र.क्र.१२०५०.... 

श्री.एकनाथ सशंद.े.. 

(३), (४) र् (५) बहृन्मुंबई महानििपासलका परिक्षेत्रात “पैसे द्या र् र्ापिा” त्र्ार्िील 

सार्वजसनक शौचालयांना जल असभयंता खा्यामार्व त जलजोडण्या सदल्या आहते र् 

्यातनू सनमावण होणािे सांडपाणी मलर्ासहनीस जोडण्यात येत असल्याने सांडपाणी 

शधु्दीकिण प्रसक्रयेद्वािे पाणी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत कायवर्ाही किण्यात आलेली 

नाही. तथासप, बहृन्मुबंई महानििपासलकेमार्व त सर्सर्ध सठकाणी सांडपाणी 

शधु्दीकिण प्रकल्प सनयोसजत आहते. 
 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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जळिाि गजल्ह्यातील राष्ट्रीय महामािाफच्या  

चौपदरीकरणाचे काम प्रलंगबत असल्ह्याबाबत 

 (१४) * १२४७१ डॉ.पररणय रु्के, अॅड.गनरंजन डािखरे, श्री.नािोराि िाणार : 

सन्माननीय सािफजगनक बांधकाम (सािफजगनक उपक्रम ििळून) मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) जळिार् सजल्यातील महामािावच्या चौपदिीकिणाच्या कामामधनू प्रलंसबत 

िासहलेल्या दोन टप्प्यातील कामांसाठी ित पाच र्षाांत तीन र्ेळा टेंडि सनघनूही काम 

झाले नसल्याने सदि महामािावची दिुर्स्था झाल्याचे माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये र्ा 

्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, संपणूव महामािावचे चौपदिीकिण किण्यात येत असताना पाळधी त े

खोटेनिि र् कासलंकामाता ते तिसोद र्ाटा या दोन टप्प्यातील काम प्रलंसबत 

असल्यामळेु सदि िस््यांचे दरुुस्तीचे काम किण्याबाबत स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी 

शासनाकडे मािणी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन प्रलंसबत िस््याची दरुुस्ती 

किण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.अशोकराि चव्हाण : (१) िाष्ट्रीय महामािव क्रमांक ६ र्िील प्रश्नांसकत 

लांबीतील िस्ता रंुदीकिण र् सधुािणा किणे या कामाची सव्दतीय सनसर्दा सचूना 

प्रससध्द करुन सनसर्दा प्रसक्रया पणूव करुन सदनांक ०८/१२/२०२० िोजी कायाविंभ 

आदशे दणे्यात आले आहते. सद्य:सस्थतीत काम प्रितीत आह.े 

(२) सनर्ेदन प्राप्त नाही. 

(३) कोसर्ड परिसस्थतीमळेु कामाच्या प्रितीर्ि परिणाम झाला असनू सद्य:सस्थतीत 

सदिचे प्रितीपथार्िील काम जनू, २०२२ पयांत पणूव किण्याचे सनयोजन आह.े 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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आढेिाि पाटी ते िार अकोले (ता.माढा गज.सोलापूर) येथील  

रस्त्याचे काम गनकृष्ट दजाफचे झाल्ह्याबाबत 

 (१५) * ११७५३ श्री.िोगपचंद पडळकर, श्री.सदागशि खोत : सन्माननीय 

सािफजगनक बांधकाम (सािफजगनक उपक्रम ििळून) मंत्री पढुील िोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) आढेिार् पाटी ते िाि अकोले (ता.माढा, सज.सोलापिू) येथील सजल्हा प्रमखु मािव 

१२८ या ८ ते ९ सकमीच्या िस््याचे काम चाि मसहन्यापरू्ी पणूव झाले असनूही साईड 

पट्टडया, साईड चि इ. अनेक कामे अद्याप प्रलंसबत आह,े तसेच सदि िस््याचे काम 

सनकृष्ट दजावचे झाल्यामळेु िस््यांर्िील डांबि सनघनू खडडडे पडले असल्याचे माह े

नोव्हेंबि, २०२१ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि िस््यांच्या कामांमध्ये असधकािी र् ठेकेदाि यांनी संिनमताने 

करुन कमी प्रमाणात डांबि र्ापरुन तसेच डांबिामध्ये तेल समसळून िस््यांच्या 

कामांमध्ये िैिव्यर्हाि केला असल्याने सदिहू िस््याच्या सनकृष्ट दजावच्या कामाची 

चौकशी करुन दोषींर्ि कािर्ाई किण्याची मािणी स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी, 

नािरिकांनी र् अनेक संघटनांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि िस््याची दोन मसहन्यातच दिुर्स्था झाली असनू साईड पट्टडया 

भिण्याचे कामही अपणूव असल्याने उक्त िस््याच्या कामाची चौकशी करुन 

बेजबाबदाि ‘अक्षया’ ठेकेदाि र् संबंसधत दोषी असधकािी यांच्यार्ि र्ौजदािी िनु्ह े

दाखल किार्े अन्यथा उपोषण किण्याचा इशािा सर्श्वकमाव लोहाि सर्कास संस्थेच े

प्रदशेाध्यक्ष यांनी उप असभयंता, सार्वजसनक बांधकाम उपसर्भाि, कुडुवर्ाडी यांना 

सनर्ेदनाद्वािे सदला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन िस््यांचे सनकृष्ट दजावच े

बांधकाम किणाऱ्या ठेकेदाि र् प्रशासनातील दोषी असधकािी यांचरे्ि कोणती 

कािर्ाई केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.अशोकराि चव्हाण : (१) सदिचे काम सद्य:सस्थतीत प्रितीत आह.े 

असतर्षृ्टीमळेु िस््यार्ि पडलेले खडडडे संबंसधत कंत्राटदािाकडून दरुुस्त किण्यात 

आले आहते. 
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ता.प्र.क्र.११७५३... 

श्री.अशोक चव्हाण... 

(२), (३) र् (४) सनर्ेदन प्राप्त झाले आह,े ह ेखिे आह.े 

 तथासप, सदि सनर्ेदन िैि समजतुीने सदले असल्याचे सदनांक ०२/११/२०२१ 

च्या पत्रान्र्ये संबंसधत संस्थेने कळसर्ले आह.े सद्य:सस्थतीत सदिचे काम 

किािनाम्यातील तितदुीप्रमाणे प्रितीत असनू, काम पणूव किण्याची मदुत सदनांक 

२०/०५/२०२२ पयांत आह.े  

(५) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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नािपूर महानिरपागलका के्षत्रातील जुना भंडारा रस्त्यांच्या रंुदीकरणाकरीता गनधी 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

(१६) * १२३७९ श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, डॉ.पररणय रु्के : सन्माननीय निरगिकास 

मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) नािपिू शहिातील जुना भंडािा िोड अंतिवत मेयो चौक ते ससुनल हॉटेल सड.पी. िोडच्या 

भसंूपादन र् सनधीच्या तितदुीचा प्रस्तार् आयकु्त, नािपिू महानििपासलका यांचेकडून 

नििसर्कास सर्भािास सादि केला आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सरु्णव जयंती नििो्थान योजनेंतिवत रुपये १२९.५२ कोटींचा प्रस्तार् सादि 

केला असनू यापरू्ी शासनाच्या सहश्तश्तयापोटी ७० टक्के सनधीची मािणी केली होती, पिंत ु

शासनाने याबाबत सदि प्रस्तार्ानसुाि सनधीची तितदू र् आर्श्तयक सनधी उपलब्ध करून न 

सदल्यामळेु िस््याचे काम सरुु किण्यात आले नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदि िस््यांच्या बांधकामाकिीता ६३१ स्थायी मालमत्ता भसंूपादन किणे 

ििजेचे असनू यापैकी र्क्त ४१ स्थायी मालमत्ता ही महानििपासलकेद्वािा भसंूपासदत केली 

असनू उर्वरि त मालमत्ता भसंूपादनासाठी सनधी उपलब्ध नसल्यामळेु भसंूपादनाचे काम प्रलंसबत 

आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषंुिाने 

नािपिू महानििपासलकेतील िस््यांच्या कामांकिीता आर्श्तयक सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.एकनाथ गशंदे : (१), (२), (३), (४) र् (५) महािाष्ट्र सरु्णव जयंती नििो्थान महासभयान 

अंतिवत नािपिू महानििपासलका के्षत्रातील जनुा भंडािा िोड मेयो हॉसस्पटल ते शहीद चौक 

पयांतच्या िस््याच्या रंुदीकिणाच्या अनषंुिाने भसंूपादन प्रकल्पास सदनांक १७ नोव्हेंबि, २०१८ 

िोजीच्या शासन सनणवयान्र्ये मंजिूी प्रदान किण्यात आलेली आह.े 

 सदि भसंूपादन प्रकल्पातील भसंूपादनाखालील एकूण ६३१ खाजिी मालमत्तेपैकी ४१ 

खाजिी मालमत्तेचे संपादनासाठी रुपये २५.०९ कोटी एर्ढा सनधी खचव किण्यात आल्याचे 

नािपिू महानििपासलकेमार्व त कळसर्ण्यात आले आह.े 

 तसेच, सदि भसंूपादन प्रकल्पातील िाज्य सहश्तश्तयाचा पसहल्या टप्प्याच्या देय सनधी 

सर्तिणाची कायवर्ाही शासन स्तिार्ि चाल ूआह.े 

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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अमरािती शहरात मत्स्यपालन कें द्र (गर्श हब)  

गनगमफतीस गिलंब होत असल्ह्याबाबत 

 (१७) * १२६२७ श्री.प्रगिण पोटे-पाटील, डॉ.पररणय रु्के : सन्माननीय निरगिकास 

मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) अमिार्ती शहिात म्स्यपालन कें द्र (सर्श हब) च्या सनसमवतीकिीता रुपये ३ कोटी ५९ 

लक्ष सनधी खचव किण्यात येत असनू म्स्यपालन कें द्रासाठी कोल्ड स्टोिेज बर्व  संयंत्र आसण 

सकिकोळ (रिटेल) सर्क्रीकिीता अमिार्ती महानििपासलकेत ७ रे्ळा सनसर्दा प्रसक्रया 

िाबसर्ण्यात आल्याचे माह ेजानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू कामाचे कंत्राट मजीतील कंत्राटदािास समळण्याकिीता अमिार्ती 

महानििपासलकेतील असधकाऱ्यांनी तपशीलर्ाि प्रकल्प अहर्ाल (डी.पी.आि.) चे उल्लंघन 

करुन तसेच तांसत्रक त्रटृी काढून सनसर्दा प्रसक्रया सनसश्चत किण्यास सर्लंब केला आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषंुिाने 

म्स्यपालन कें द्र सनसमवतीस सर्लंब लार्णाऱ्या दोषी असधकाऱ्यांर्ि कोणती कािर्ाई केली र्ा 

किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

 श्री.एकनाथ गशंदे : (१) ह ेअंशत: खिे आह.े 

 कृषी र् पदमु सर्भािाच्या शासन सनणवय क्र. म्स्यआ-२०१५/प्र.क्र.१९४/पदमु-१२, 

सदनांक १७/१०/२०१८ नसुाि रुपये २१.८२ कोटीचा प्रकल्प मंजिू किण्यात आला आह.े 

तथासप, कोल्ड स्टोिेज आईस प्लांट र्ॉि सर्शिीज हब आसण रिटेल सर्क्री किीता कामाची 

सनसर्दा मािसर्ण्यात आली नाही. 

(२) ह ेखिे नाही. 

 सदि प्रकल्प कायावसन्र्त किण्याकिीता नोडल एजन्सी, तांसत्रक मािवदशवक म्हणनू 

महािाष्ट्र म्स्योद्योि सर्कास महामंडळ यांची सनयकु्ती किण्यात आली असनू ्यानसुाि 

महामंडळाने तांसत्रक सनसर्दा तयाि करून सादि केलेल्या आहते. या सनसर्दा प्रससध्द किणे र् 

सनसर्दा प्रसक्रया पणूव किणे अमिार्ती महानििपासलकेद्वािा किण्यात येत आह.े 

(३) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 

( उप प्रश्न सर्चािण्यात आले नाहीत.) 

------------ 
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परभणी गजल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुपदरीकरणाचे  

काम अपूणफ असल्ह्याबाबत 

 (१८) * १२२६५ श्री.गिप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािफजगनक बांधकाम 

(सािफजगनक उपक्रम ििळून) मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पिभणी सजल्यातील मनाठा पाटी ते मनाठा सार्ििार् मािे िडि, मदुखडे 

मािावला जोडणाऱ्या िस््याचे दपुदिीकिणाचे काम ित दोन र्षाांपासनू सरुु आह,े ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मनाठा िार्ाजर्ळील मसस्जद र् मसु्लीम स्मशानभमूी लितचा 

डोंििाळ भाि िस््याच्या कामासाठी पोखिला असल्याने यासठकाणी दिड कोसळून 

िस्ता र्ाहतकू बंद होत असल्याचे सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सदि सठकाणी दिड कोसळण्यासापासनू िोखण्याकिीता संिक्षण सभतं 

बांधण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 

 श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.अशोकराि चव्हाण यांच्याकररता : (१) होय, ह ेखिे 

आह.े 

(२) सदि िस््याच्या कामात भौसमसत्तक सधुािणा किणेची कामे किण्यात आली 

आहते ह ेखिे आह.े तथासप, दिड कोसळून र्ाहतकू बंद झालेली नाही.  

(३) दिड प्रसतबंधक उपाययोजना किण्याच्या अनषुंिाने संिक्षक सभंतीचे बांधकाम 

किण्याचे सनयोजन आह.े 

(४) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 श्री.सर्प्लर् बाजोरिया : सभापती महोदय, पिभणी सजल्यातील मनाठा पाटी 

ते मनाठा सार्ििार् माि ेिडि, मदुखडे मािावला जोडणाऱ्या िस््याचे दपुदिीकिणाच े

काम ित दोन र्षाांपासनू सरुु आह,े ह े खिे आह े काय,असल्यास, मनाठा 

िार्ाजर्ळील मसस्जद र् मसु्लीम स्मशानभमूी लितचा डोंििाळ भाि िस््याच्या 

कामासाठी पोखिला असल्याने यासठकाणी दिड कोसळून िस्ता र्ाहतकू बंद होत 

असल्याचे सनदशवनास आले आह,े ह े ही खिे आह े काय,                                                           

ह ेकधी दरुुस्त होणाि आह े? 
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ता.प्र.क्र.१२२६५.... 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न 

सर्चािलेला आह,े ् या िस््याच्या कामामध्ये भौसमसतक सधुािणा किण्याकरिता काही 

कामे किण्यात आलेली आहते.  तथासप, दिड कोसळून र्ाहतकू बंद झालेली नाही.  

दिड प्रसतबंधक उपाययोजना किण्याच्या अनषुंिाने संिक्षक सभंतीचे बांधकाम 

किण्याचे शासनाने सनयोजन केलेले आह.े  

----------------- 
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सांताकु्रज (पू.), मंुबई येथील झोपडपट्टीधारकांचे  

पुनिफसन करण्याबाबत 

 (१९) * ११८६४ श्री.गिनायकराि मेटे : सन्माननीय िृहगनमाफण मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मुंबई (पसश्चम) उपनििातील सांताकू्रझ परू्ेकडील िोळीबाि मािावर्िील पंचशील 

सहकािी िहृसनमावण संस्थेच्या एसआिए योजनेंतिवत पनुसर्वकासाची योजना 

सशर्ासलक डेव्हलपसवमार्व त ित १४ र्षावपासनू िाबसर्ण्यात येत असनू सदिहू 

योजनेची मदुत संपनूही प्रकल्पाचे काम पणूव न झाल्यामळेु तेथील स्थासनक िसहर्ाशांना 

ता्पिु्या र्ास्तव्यासाठी बांधण्यात आलेल्या संक्रमण सशसब िात िहार्े लाित 

असल्याचे माह ेजानेर्ािी, २०२२ मध्ये र्ा ्यादिम्यान सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि संक्रमण सशसबिाची दखेभाल, दरुुस्ती र् डािडुजी होत 

नसल्यामळेु िसहर्ाशांना धोकादायक अर्स्थेत िाहार्े लाित आह,े तसेच 

सर्कासकाकडून योजनेतील िसहर्ाशांना माससक भाडेही ित अनेक र्षाांपासनू दणे्यात 

आले नसल्यामळेु सदिहू िसहर्ाशांनी मा.िहृसनमावण मंत्री, ससचर्, िहृसनमावण सर्भाि 

र् एसआिएच्या संबंसधत असधकाऱ्यांकडे तक्रािी केल्या आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदिहू एसआिए योजनेचे काम सर्नासर्लंब सरुु किण्यात यार्े, 

संक्रमण सशसब िाची दरुुस्ती किण्यात यार्ी, मािील थकबाकी, माससक भाडे 

सनयसमतपणे समळार्े इ. मािण्यांचे एक ससर्स्ति सनर्ेदन मा.िहृसनमावण मतं्री यांचेकडे 

माह े जलैु, २०२१ मध्य े दरे्नूही याबाबत कोणतीही कायवर्ाही होत नसल्यामळेु 

स्थासनक िसहर्ाशांनी सदनांक २१ ऑिस्ट, २०२१ िोजी र्ा ्यासमुािास आंदोलन 

केले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुंिाने सदिहू एसआिए प्रकल्पाचे काम पणूव किण्याबाबत, संक्रमण सशसब िाची 

दरुुस्ती किण्याबाबत तसेच िसहर्ाशांना मािील थकबाकी र् संपणूव माससक भाडे 

दणे्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सर्लंबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.११८६४............ 

 डॉ. गजतेंद्र आव्हाड : (१) अंशत: खिे आह.े 

 र्ांद्र े (परू्व) मुबंई येथील िोळीबाि मािावर्िील पंचसशल सह.िहृ.संस्थेसह 

प्रिती मंडळ र् इति ५० संस्थांच्या पनुसर्वकासाची योजना िाबसर्ण्यासाठी सर्कासक 

सशर्ालीक व्हेंचसव प्रा.सल. यांना क्रमांक झोपयुो २००८/प्र.क्र.१८७/झोपस-ु१ सदनांक 

२९/०८/२००८ अन्र्ये महािाष्ट्र झोपडपट्टी के्षत्र (स.ुसन. र् प.ु) असधसनयम, १९७१ 

मधील कलम ३K (१) च्या तितदुीनसुाि शासनाने सनदशे सनिवसमत केले आहते. तद्नतंि 

प्रिती मंडळ र् इति ५० संस्थेकिीता सदनांक ०१/१२/२०१२ िोजी सधुारित 

आशयपत्र सनिवसमत किण्यात आले आहते.  

 सदि आशयपत्रानसुाि र्ि नमदू झोपडपट्टी पनुर्वसन योजनेचे काम 

प्रितीपथार्ि असल्याने २०१२ पयांत एकूण ८ संक्रमण सशसब िांमध्ये १४२० संक्रमण 

सदसनका बांधण्यास मजंिुी सदलेली आह.े तथासप, सद्य:सस्थतीत सर्कासकाने ६ 

संक्रमण सशसब िांमध्ये ७१६ संक्रमण सदसनका बांधल्या असनू यामध्ये ता्पिु्या 

स्र्रुपात िसहर्ासी र्ास्तव्यास आहते.  

(२) अंशत: खिे आह.े 

 संक्रमण सशसब िाची दखेभाल, दरुुस्ती र् डािडुजी र्ेळोर्ेळी सर्कासकामार्व त 

किण्यात येत असनू सर्कासकाने सर्व संक्रमण सशसब िांचे सदनांक ३०/०८/२०२१ 

पासनू पढुील १ र्षावपयांतचे स्थैयवतबेाबतचे प्रमाणपत्र (Structural Stability 

Certificate) सादि केलेले आहते.  

(३) र् (४) सदिहू एसआिए योजनेचे काम सरुु किण्याच्यादृष्टीने मा.िहृसनमावण मतं्री 

यांचे समर्ेत सदनांक १७/०२/२०२०, २०/१०/२०२१ िोजी तसेच झोपडपट्टी 

पनुर्वसन प्रासधकिणामध्ये र्ेळोर्ेळी सर्कासक तसेच संस्थेचे पदासधकािी यांच े

समर्ेत बैठक आयोसजत करुन सर्कासकास उर्वरित काम लर्कि पणूव किण्याबाबत 

सचूना दणे्यात आल्या असनू प्रकल्प पणूव होण्याच्यादृष्टीने सर्कासकास सदलेले 

कामाचे ‘स्थसिती आदशे’ उठसर्ण्यात आले आहते. सद्य:सस्थतीत इमाित क्र.२९, 

३०, ६० आसण एम-२ चे काम प्रितीपथार्ि आह.े  

 तसेच सर्कासकास उपिोक्त बैठकीच्या अनषुंिाने योजनेतील पात्र 

झोपडीधािकांचे संपणूव भाडे अदा किण्याबाबत ससूचत किण्यात आले असनू 

सर्कासकाकडील प्राप्त मासहतीनसुाि योजनेतील पात्र ५२३ झोपडीधािकांचे ६  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 101 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.िाििे 12:50 

 

 

ता.प्र.क्र.११८६४ 

डॉ.सजतेंद्र आव्हाङ.... 

मसहन्यांचे थकीत भाडे सर्कासकामार्व त अदा किण्यात आले आह.े या व्यसतरिक्त 

२२८ झोपडीधािकांचे ६ मसहन्यांचे भाडडयाचे धनादशे प्रासधकिणाकडे जमा किण्यात 

आले आहते. 

(५) प्रश्न उदड भर्त नाही. 

 श्री.सर्नायक मेटे : सभापती महोदय, या तािांसकत प्रश्नाचे िहृसनमावण खा्याने 

जे उत्ति सदलेले आह,े ्यार्ि माझा आके्षप आह.े यामळेु तेथील ज्या संस्था आहते, 

तेथील िसहर्ासी यांच्यार्ि अन्याय होताना सदसत आह.े पंचशील सहकािी िहृसनमावण 

प्रिती मंडळ आसण इति ५० संस्थांच्या पनुसर्वकासाचा हा प्रश्न आह.े  एका 

सर्कासकाला २००८ मध्ये ह ेकाम सदलेले होते.  सन २००८ नंति ्यांची जी मदुत 

होती, ती दखेील संपनू िेलेली आह.े  ती मदुत संपलेली असताना एकूण जर्ळपास 

१४२० िसहर्ासी असताना केर्ळ ७१६ संक्रमण सदसनका बांधण्यात आलेल्या 

आहते.  उर्वरित सर्ाांना र्ाऱ्यार्ि सोडण्यात आलेले आह.े ्यानंति तथेील संक्रमण 

सशसबिे पडायला आलेली आहते, तथेे कोणतीही ससुर्धा व्यर्सस्थत नसताना म्हाडा 

मात्र या सिळयांकडे दलुवक्ष किीत आह,े तेथील सर्व लोक याकरिता आंदोलन किीत 

आहते. मंत्रीमहोदय, असधकािी यांच्यासमर्ेत दखेील याबाबत बैठकाही घेतलेल्या 

आहते.  यार्ि माझा एर्ढाच प्रश्न आह ेकी, उर्वरित िसहर्ाशांना संक्रमण सशसबिाच्या 

सदसनका कधी दणे्यात येणाि आहते ? ज्या सदसनका बांधनू सदलेल्या आहते, ्या 

व्यर्सस्थतपणाने कशा करुन दतेा येतील, याबाबतचे सनदशे शासन दणेाि आह ेका ? 

्यांचे अनेक मसहन्यांपासनूचे घिभाडे थकलेले आह,े ते घिभाडे दखेील लर्कि 

दणे्याकरिता सर्कासकाला भाि पाडण्यात येणाि आह ेका ?  

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, हा प्रश्न िंभीि आह.े  यासंदभावत 

माननीय सभापती यांच्या दालनात बैठक घेण्यात येईल.  

 सभापती : ठीक आह.े  प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला आह.े 

                                               --------------              यानंति श्री.सोनार्णे                   
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     पृ.शी.: लेखी उत्तिे 

मु.शी.: तािांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभािहृासमोि ठेर्ण े

  

उप ससचर् : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने शसनर्ाि, सदनांक ५ 

माचव, २०२२ िोजीची तािांसकत प्रश्नोत्तिांची यादी सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो.  

 सभापती : तािांसकत प्रश्नोत्तिांची यादी सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात 

आली आह.े 

 

  ( प्रेस : सोबत येथे प्रश्नोत्तिाची यादी जोडण्यात यार्ी. ) 

 

     ------ 
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  पृ.शी./मु.शी. : कािदपते्र सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण े

 श्री. शंभिुाज दसेाई ( िहृ िाज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "महािाष्ट्र िाज्य पोलीस िहृसनमावण र् कल्याण महामंडळ मयावसदत, मुंबई 

यांचा सदनांक ३१ माचव, २०२० िोजी समाप्त होणाऱ्या र्षावचा सहेचेाळीसार्ा र्ासषवक 

अहर्ाल" सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : र्ासषवक अहर्ाल सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आला आह.े 

     --------- 

श्री. बच्च ूकडू ( जलसंपदा र् लाभके्षत्र सर्कास िाज्यमंत्री )  : सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने "विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपरू 
यांचा सन २०१६-२०१७ ि सन २०१७-२०१८ या िर्ाांचा अलग लेखा अहिाल" 
सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : अलि लेखा अहर्ाल सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आला 

आह.े 

     --------- 

श्री. अब्दलु सत्ताि ( ग्रामसर्कास िाज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "सन २०१८-२०१९ चा महािाष्ट्रातील पंचायती िाज संस्थांच्या 

लेख्यार्िील अठे्ठचाळीसार्ा लेखापरिक्षा पनुसर्वलोकन अहर्ाल" सभािहृाच्या 

पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : अहर्ाल सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आला आह.े 

श्री. अब्दलु सत्ताि : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने "सन २०१९-

२०२० चे ठाणे / िायिड / ि्नासििी / ससंधदुिुव / पालघि / नासशक / धळेु / नंदिुबाि / 

जळिार् / अहमदनिि / पणुे / सातािा / सांिली / सोलापिू / कोल्हापिू / औिंिाबाद 

/ जालना / पिभणी / सहिंोली / बीड / नांदडे / उस्मानाबाद / लातिू / अमिार्ती / 

अकोला / र्ासशम / बलुढाणा / यर्तमाळ / नािपिू / र्धाव / भंडािा / िोंसदया / चंद्रपिू  
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र् िडसचिोली या ३४ सजल्हा परिषदांचे र्ासषवक प्रशासन अहर्ाल" सभािहृाच्या 

पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : अहर्ाल सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आहते. 

डॉ. सजतेंद्र आव्हाड ( िहृसनमावण मंत्री ) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने "महािाष्ट्र स्थार्ि संपदा सनयामक प्रासधकिण, मुंबई प्रासधकिणाचे सन 

२०१९-२०२० र् सन २०२०-२०२१ या र्षाांचे र्ासषवक लेखे" सभािहृाच्या 

पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : र्ासषवक लेख ेसभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आहते. 

     ------- 
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          पृ.शी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्र्ये सचूना  

 

सभापती : माझ्याकडे आज बधुर्ाि, सदनांक ९ माचव, २०२२ िोजी म.सर्.प. 

सनयम ९३ अन्र्ये प्राप्त झालेल्या सचूनांपैकी मान्य किण्यात आलेल्या सचूना र् 

्यार्िील माझे सनणवय सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आल्याचे मी घोसषत किीत 

आह.े  

 

  ( प्रेस : येथे सनयम ९३ च्या सचूना र् ्यार्िील सनणवय जोडार्ेत. ) 

 

              ------- 
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   म.गि.प. गनयम ९३ अन्िये सूचनेचे गनिेदन 

     

सभापती : आज कामकाजपसत्रकेतील अनकु्रमांक-3 (क) र्ि दशवसर्ण्यात 

आलेली सन्माननीय सदस्य ॲड.सनिंजन डार्खिे, सर्.प.स. यांनी उपसस्थत केलेली 

म.सर्.प. सनयम ९३ अन्र्ये सचूना उद्या िरुुर्ाि, सदनांक १० माचव, २०२२ िोजी 

घेण्यात येईल.  

 

    -------- 
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श्री. सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, माझी ही सतसिी टमव आह.े मी औिंिाबाद 

सर्भािाचे प्रसतसनधी्र् किीत आह.े या माझ्या तीन टमवच्या कालार्धीत आतापयांत 

प्रश्नोत्तिे ७ सकंर्ा ८ पेक्षा जास्त झालेली नाहीत. पण आज माननीय सभापती 

महोदयांनी सर्क्रम प्रस्थासपत केलेला आह.े आज, बधुर्ाि, सदनांक ९ माचव, २०२२ 

िोजी १९ प्रश्नोत्तिे चचलेा घेण्यात आलेली आहते. हा सर्क्रम काळेच्या उपसस्थत 

झालेली असल्यामळेु मला ्याचा अ्यांनद होत आह.े हा सर्क्रम केल्यामळेु मी 

सभािहृातील सर्व सन्माननीय सदस्यांच्यार्तीने माननीय सभापतीचे असभनंदन किीत 

आह.े प्रश्नोत्तिाचा क्रम असाच र्ाढत िाहो अशी अपेक्षा व्यक्त किीत आह.े  

सभापती : मी सर्ाांचा आभािी आह.े आपण सर्ाांनी असचे सहकायव केले 

ति आपण ४० प्रश्नोत्तिे चचलेा घऊे.  

 

    ------- 

  



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) R - 108 

SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनार्डे 13:00 

 

 

   

 

सभापती : आज कामकाजपसत्रकेतील अनकु्रमांक-४ (क) र्ि दशवसर्ण्यात 

लक्षर्ेधी सचूना ही नंति घेण्यात येईल. माननीय सहका मंत्री डॉ. सर्श्वजीत कदम यांनी 

मला पत्र सदलेनले आह.े आज स्र्.डॉ.पतिंिार् कदम यांची पणु्यसतथी असल्यामळेु 

माननीय सहकाि िाज्यमंत्री डॉ. सर्श्वजीत कदम िार्ी िेल्यामळेु सदिहू लक्षर्ेधी 

सचूना नंति घेण्यात येईल. 

 

    -------- 
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पृ. शी. :  िायिड सजल्यातील शेतकऱ्यांर्ि सर्मा हप्ता दि प्रकिणी  

    झालेला अन्याय दिु किणे 

मु. शी. : िायिड सजल्यातील शेतकऱ्यांर्ि सर्मा हप्ता दि प्रकिणी  

     झालेला अन्याय दिु किणे या संबंधी श्री. असनकेत तटकिे,    

     सर्.प.स. यांनी सदलेली लक्षर्धेी सचूना 

           श्री. असनकेत तटकिे (िायिड-ि्नासििी-ससंधदुिूव-स्था.प्रा.संस्था) : सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्र्ये पढुील तातडीच्या र् सार्वजसनक 

महत्त्र्ाच्या बाबीकडे सन्माननीय र्लो्पादन मंत्र्यांचे लक्ष र्ेध ू इसच्छतो आसण 

्याबाबत ्यांनी सनर्ेदन किार्े, अशी सर्नंती कितो. 

"शासनाने िाज्यात आबंा सपकांसाठी हर्ामान आधारित र्ळपीक सर्मा 

योजना लाि ूकेलेली असण,े तथासप िाज्यातील इति सजल्हयांच्या तलुनेत िायिड 

सजल्हयात शेतकऱ्यांच्या सर्मा हप््याच्या िक्कमेत चौपट इतकी र्ाढ किण्यांत येणे, 

िाज्यात यंदा आलेल्या अर्काळी पाऊस, सनसिव र्ादळे, यामळेु िायिड सजल्हयातील 

आंबा उ्पादनात ५० टक्के घट झाल्याचे सदसनू येणे, शासनाने याच योजनेसाठी 

ि्नासििी सजल्हयातील बािायतदािांना हके्टिी १३ हजाि ३०० ति ससंधदुुुिावमध्य े

प्रसत हके्टिी ७ हजािाचा हप्ता ति ठाणे र् पालघि सजल्हयासाठी ह े दि िायिड 

सजल्हयाचे तलुनेत कमी असल्याचे सनदशवनास येणे, मात्र िायिड सजल्हयातील 

शेतकऱ्यांना हके्टिी २९ हजाि ४०० रुपये सर्मा हप््यापोटी भिार्े लाित असणे, 

्यामळेु िायिड सजल्हयातील आंबा उ्पादक शेतकऱ्यांर्ि एक प्रकािे अन्याय होणे, 

सदिचे पीक सर्म्याचे हपे्त भिण्यासाठी िाज्यातील अन्य सजल्हयांसाठी शासनाने 

एचडीएर्सी एिो जनिल इन्श्तयिुन्स कंपनी, रिलायन्स जनिल इन्श्तयिुन्स कंपन्या सनयकु्त 

किण,े िायिड सजल्हयासाठी मात्र भाितीय कृषी सर्मा कंपनीची शासनुाकडून 

सनयकु्ती किणुे, शासनाने सनयकु्त केलेल्या सर्व सर्मा कंपन्यांचे सर्मा दि ह ेर्ेिर्ेिळे 

असनू शेतकऱ्यांर्ि अन्याय किणािे असणे, ्यामळेु िायिड सजल्हयातील 

शेतकऱ्यांर्ि लादण्यात आलेलु े चौपट दि कमी करुन ती इति सर्मा कंपन्या 
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प्रमाणेच लाि ू किण्यांत यार्ी अशी शेतकऱ्यांनी मािणी असणे, तसेंच शासनाने 

रिलायन्स कंपनीच्या धतीर्ि, श्री. असनकेत तटकिे ..... 

शेतकऱ्यांना भिपाई िक्कम दणे्याचीही मािणी किण्यात येणे, तथासप शासनाने 

्याबाबत अद्यापही कायवर्ाही न किणे, परिणामी याप्रकिणी िायिड सजल्हयातील 

शेतकऱ्यांर्ि सर्मा हप्ता दि प्रकिणी झालेला अन्याय दिू करुन ्यांना भिपाई िक्कम 

दणे्याबाबत शासनाने कायवर्ाही किण्याची आर्श्तयकता र् शासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री. दादाजी भसेु  ( कृषी मंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षर्ेधी सचूनेसंबंधीच्या 

सनर्ेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सर्तरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनर्ेदन आपल्या अनमुतीने सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो. 

सभापती : सनर्ेदन सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आह.े 

                                         सनर्ेदन 

                      ( प्रेस : येथे सोबतचे सनर्ेदन छापार्े.) 
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श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, िायिड सजल्यातील आंबा 

बािायतदािांची कैसर्यत मांडण्याचा मी प्रय्न किीत आह.े िेल्या दोन र्षावपासनू 

र्ेिर्ेिळ्या पध्दतीने कोकणार्ि आघात होत आह.े सनसिव चक्रीर्ादळ, महापिू सकंर्ा 

असतर्षृ्टीचा सामना कोकणाला किार्ा लािलेला आह.े याचा परिणाम कोकणातील 

र्ळ सपकांर्ि झालेले असनू, र्ळ सपकांचे प्रचंड नकुसान झालेले आह.े सर्मा काढला 

जातो. पण ्यामध्ये तर्ार्त आह.े  शासनाचे सदनांक १८ जनू, २०२१ िोजी 

प्रधानमंत्री र्सल सर्मा योजनेचे परिपत्रक सनिवसमत झालेले आह.े या अंतिवत चाि 

सर्मा कंपन्यांना िाज्यातील प्र्येक सजल्याला सकती िक्कम समळणाि ते सनदसेशत 

केलेले आह.े आबं्यासाठी १ लाख ४० हजाि रुपये समळण्यासाठी हके्टिी मयावदा 

घालनू सदलेली आह.े िायिड सजल्यातील शेतकऱ्यांना २९ हजाि ४००, 

ि्नासििीमध्ये १३ हजाि ३००,  पालघिमध्ये २० हजाि ३००,  ठाण्यामध्ये ७ हजाि 

आसण ससंधदुिुव सजल्यामध्ये ७ हजाि रुपये सर्म्यापोटी सदले जातात. कें द्राकडून १२.५ 

टक्के आसण िाज्य शासनकडून ३० ते ३५ टक्के सर्म्याचा हप्ता भिला जातो. सर्मा 

कंपन्या र्क्त या शेतकऱ्यांच्या नाहीत. सर्मा कंपन्या कें द्र शासन आसण िाज्य 

शासनाची कशा पध्दतीने लटूमाि कितात ते पहायला समळते.  ठाण्यामध्ये ७ हजाि 

आसण ससंधदुिुव सजल्यामध्ये ७ हजाि रुपये सर्म्यापोटी सदले जातात. ति मि िायिड 

सजल्यातील शेतकऱ्यांना २९ हजाि ४०० रुपये का सदले जातात असा माझा प्रश्न 

आह.े सर्म्यासाठी जो हप्ता सनसश्चत केलेला आह,े तो सर्व सजल्यांसाठी समान किणाि 

काय ? 

सभापती महोदय, सर्मा कंपन्यांनी शेतकिी, कें द्र शासन आसण िाज्य 

शासनाकडून असतरिक्त सर्म्या पोटी असधकचा हप्ता र्सलु केलेला असनू, तो 

शेतकऱ्यांना पित दणेाि काय ? 

सभापती महोदय, र्ाढीर् हप््यामळेु कोकणातील अनेक शेतकिी र्संचत 

िासहलेले आहते. शेतकऱ्यांना सर्मा हप्ता भिण्यासाठी र्ाढीर् मदुत सदली जाईल   

काय ? 
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श्री. दादाजी भसेु : सभापती महोदय, पनुिवसचत हर्ामान आधारित र्ळ पीक 

सर्मा योजनेसंदभावत ही लक्षर्ेधी सचूना सन्माननीय सदस्य श्री. असनकेत तटकिे यांनी 

उपसस्थत केलेली आह.े  

सभापती महोदय, सर्म्या योजनेसाठी प्रारुप असते. ्यानसुाि कायवर्ाही केली 

ति िाज्यातील धोका ओळखनू सजल्यांचे समहु आधी सनसश्चत किीत असताना कमी 

आसण जास्त धोका असलेले असा एकसत्रत िोषर्ाि तयाि करुन कें द्र शासनाकडे 

सादि केला जातो आसण ्यानंति ्याला मान्यता समळते. ्यानंति सनसर्दा कॉल 

केल्या जातात. यासंदभावत कें द्र शासनाने १८ कंपन्या सनसश्चत केलेल्या आहते. ्या 

कंपन्यांकडून सनसर्दा कोट केल्या जातात आसण र्ेटेड अव्हिेेजनसुाि ज्या कंपन्याच े

एलर्न आलेले असेल अशा कंपनीला सर्म्यासंदभावत सनसश्चत केली जाते. 

अहमदनिि, अमिार्ती, ससंधदुिुव, नासशक, र्ासशम आसण यर्तमाळ सजल्यांकरिता 

एक कंपनी सनसश्चत किण्यात आली आह.े बीड, औिंिाबाद, अकोला, सांिली, र्धाव, 

ठाणे आसण सहिंोली, सातािा, पिभणी, जालना, लातिू आसण कोल्हापिू 

सजल्यांकरिता एसडीएर्सी ही कंपनी सनसश्चत किण्यात आली. पसहल्या टप्प्यासाठी 

रिलायन्स कंपनी सनसश्चत किण्यात आली. िायिड, बलुडाणा, जळिार् नांदडे, पणु े

आसण उस्मानाबाद सजल्यांकरिता भािती कृषी कंपनी एलर्न आल्यामळेु सनसश्चत 

किण्यात आली. धळेु, पालघि, सोलापिू, ि्नासििी, नािपिू आसण नंदिूबाि या 

सजल्यांकरिता रिलायन्स जनिल इन्शिुन्स एलर्न आल्यामळेु संबंसधत कंपन्या सनसश्चत 

किण्यात आल्या आहते. दोन र्षावपरू्ी कें द्र शासनाने सर्म्यामध्ये काही बदल केले 

होते. ्यामधील पसहला बदल केलेला आह.े  
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       यानंति श्री. बोडे.... 
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श्री.दादाजी भसेु..... 

्यात पसहला बदल असा केला की, शेतकिी बांधर्ांसाठी फळपीक ववमा योजना 

आवि पीक ववमा योजना ऐवछिक केल्या.  आपिास कल्पना आह ेकी, यापरू्ी 

शेतकिी बांधर् बँकेतनू कजव घेत असतांनाच ्यांच्याकडून सर्मा हप््याची िक्कम 

र्जा केली जात होती. पिंत ुआता शेतकऱ्यांना र्ळपीक सकंर्ा पीक सर्मा योजनेमध्ये 

सहभाि घ्यायचा असले तिच ते सहभाि घऊे शकतील. ज्याची सर्मा योजनेत 

सहभािी होण्याची इच्छा नसेल ्यांनी ्या बाबत दोन ओळीचे पत्र बँकेला सदले ति 

्यांच्याकडून सर्मा हप््याची कपात केली जात नाही.  हा चांिला बदल किण्यात 

आला आह.े  कें द्र सिकािने दसुिा बदल र्ळपीक सर्मा योजनेमध्ये केला. सर्मा 

हप््याची मयावदा ३० टक्क्यापयांत सनसश्चत करुन स्र्त:चा सहस्सा १२.५ टक्क्यापयांत 

मयावसदत केला. यामळेु सर्मा कंपन्यांचे ३० टक्क्याच्या पढुील जे सप्रमीयम येतात 

्याची जबाबदािी शेतकिी बांधर्ांर्ि येते. शेतकऱ्यांच्या सहताच्या दृष्टीने िाज्य 

सिकािने ३५ टक्क्यांपयांत सप्रमीयमची जबाबदािी स्र्ीकािली आह.े  ३५ टक्क्याच्या 

पढेु सप्रमीयम आला ति ्याची ५० टक्के जबाबदािी शेतकिी आसण ५० टक्के 

जबाबदािी िाज्य सिकािने स्र्ीकािली आह.े  शेतकऱ्यांर्ि हप््याचा जास्त भाि येऊ 

नये म्हणनू ्यांच्या सहतासाठी िाज्य सिकािने जास्तीची जबाबदािी स्र्ीकािलेली 

आह.े  कािण कें द्र सिकािने ३० टक्क्यापयांतची मयावदा सनसश्चत करुन, कें द्राची 

जबाबदािी १२.५ टक्के मयावसदत केली आह.े परिणामी शेतकिी बांधर्ांर्ि जास्त 

बोजा येत आह.े  हर्ामानातील धोके सनसश्चत करुन कें द्र सिकािच्या जबाबदािीनंति 

पढुील प्रसक्रया िाबसर्ली जाते. 

 सभापती महोदय, पीक कजावच्या दिार्ि सप्रमीयम कोट केला जातो.  

सजल्यातील पीक कजावचा दि सकती आह ेआसण सर्वसाधािणपणे मािील तीन र्षावत 

सकती शेतकिी बांधर्ांनी र्ळपीक सकंर्ा पीक सर्मा योजनेत सहभाि घतेला ते क्षते्र 

धरुन सप्रमीयम कोट केला जातो.  २०१९-२० या र्षावचा सर्चाि केला ति िायिड 

सजल्यात शेतकऱ्यांचा सहस्सा ६,०५० रुपये होतो.  ्यार्ेळी ५०-५० टक्के 

जबाबदािी असल्यामळेु िाज्याची जबाबदािी ३५,०९० रुपये आसण  कें द्राची 
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जबाबदािी ३५,०९० रुपये होती.  पिंत ु २०२०-२१ मध्ये कें द्र सिकािने आपली 

 

श्री.दादाजी भसेु.... 

जबाबदािी मयावसदत केल्यामळेु आसण शेतकऱ्यांचा सहस्सा अिोदिपासनू ५ टक्के 

असल्यामळेु ३५ टक्क्यांच्या पढेु सप्रमीयम आला.  िायिड सजल्यासाठी एल-१ हा 

४४.८० आल्यामळेु कें द्र सिकािचा सहस्सा १७,५०० रुपये झाला.  यात िाज्याचा 

सहस्सा ३८,२२० रुपये आला आसण शेतकऱ्यांचा सहस्सा ७००० रुपये आला. 

२०२०-२१ मध्ये कें द्र सिकािच्या सनदशेाप्रमाणे काही धोके हाडव किण्यात आले. पिंत ु

असे केल्यामळेु शेतकिी बांधर्ांची मािणी आली की, २०१९-२० मध्ये जे धोके होते 

तेच २०२१-२२ मध्ये किण्यात यार्ेत.  ्यांच्या मािणीनसुाि २०१९-२० मधील 

धोकेच २०२१-२२ मध्ये सनसश्चत किण्यात आले.  तद्नतंि ज्या सनसर्दा आल्या 

्यामध्ये एल-१ मध्ये सप्रमीयम हा ६७ टक्के आला.  कें द्र सिकािने आपली मयावदा 

१२.५ टक्के सनसश्चत केल्यामळेु १७५०० रुपये कें द्राची जबाबदािी आली. शेतकिी 

बांधर्ांना २९,४०० रुपये भिार्े लाित असतील तिी िाज्य सिकाि ४६,९०० 

रुपयांची जबाबदािी स्र्ीकाित आह.े  िाज्य सिकाि स्र्त: जबाबदािी स्र्ीकारुन 

शेतकऱ्यांर्ि असधक पडलेला बोजा कमी किीत आह.े  मी सन्माननीय सदस्यांना 

सांि ूइसच्छतो की, कमी धोके आसण जास्त धोके या दोन्ही बाबी क्लब करुन र् बॅलन्स 

साधनू संपणूव महािाष्ट्रासाठी सनसर्दा काढली जाते. या अनषुंिाने जी एल-१ सनसर्दा 

आलेली आह े्यानसुािच कायवर्ाही किण्यात आली आह.े 

 सभापती महोदय, मी या माध्यमातनू सभािहृाच्या सनदशवनास आणनू दऊे 

इसच्छतो की, पनुिवसचत हर्ामान आधारित र्ळपीक सर्मा योजनेत सर्म्याची भिलेली 

िक्कम आसण पे आऊट याचा सर्चाि केला ति ११३ टक्के पे आऊट प्राप्त झालेला 

आह.े 

 श्री.अरुण लाड : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी सांसितले की, शासनाने 

र्ळपीक सर्मा योजना र्  पीक सर्मा योजनेची सक्ती काढून टाकली आह.े  माझ्या 

मासहतीनसुाि सर्म्या कंपन्यांना कें द्र सिकाि, िाज्य सिकाि र् शेतकऱ्यांकडून जो हप्ता 



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S - 116 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनार्णे 13:10 

 

 

समळतो ्यातनू ्या केर्ळ २० टक्के पितार्ा दतेात.  उर्वरित ८० टक्के हप्ता हा 

 

श्री.अरुण लाड ..... 

स्र्त:चा खचव दाखसर्तात. तसेच सर्मा कंपन्या अनार्श्तयक सनकष या योजनेत 

अंतभूवत किीत आहते. दोन मसहन्यापरू्ी अर्काळी पाऊस पडला.  ्या पार्सात तीन 

सदर्स धकेु पडले होते.  ् या धकु्यांमळेु सांिली, सोलापिू, नासशक येथील र्ळबािांच े

घड मोकळे झाले. पिंत ु्यांची नकुसान भिपाई दणेे सनयमात नसल्याचे सर्मा कंपन्या 

सांितात. याचाच अथव सर्मा कंपन्या भिपाई दणे्याची र्ेळ येते तेव्हा सनयम घालतात.  

यामळेु शेतकऱ्यांचा या सर्मा कंपन्यांर्रुन सर्श्वास उडाला आह.े  ्यामळेु या 

कंपन्यांनी हप््याचे दि कमी केले आहते.  या सनसमत्ताने मी एर्ढेच सर्चाितो की, 

हर्ामान बदलामळेु तीन सदर्स धकेु पडून सांिली, सोलापिू, नासशक भािातील 

र्ळबािांचे घड मोकळे झाल्याची बाब सनयमात बसर्नू ्या शेतकऱ्यांना नकुसान 

भिपाई दणेाि काय ? 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदय, ही बाब तपासनू  घेतली जाईल. 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, जेव्हा र्ादळ आले ्यात नकुसान 

झालेल्या िायिड, ि्नासििी, ससंधदुिुव सजल्यातील सकती शेतकऱ्यांना सर्म्याचा क्लेम 

समळाला ? जि सध्या आपल्याकडे या बाबतची मासहती नसेल ति आपण ती नंति 

द्यार्ी.  कािण मी थोडा र्ेिळा प्रश्न सर्चािलेला आह.े 

 सभापती महोदय, ्यार्ळेी र्ादळाचा दषु्ट्काळी भाि सांिोला होता.  या र्ेळी 

्या सठकाणी असतर्षृ्टी झाली. मंत्री महोदय, आपण आसण मी सांिोला येथे जाऊन 

नकुसानीची पाहणी केली होती.  ्या भािात ित दोन र्षावत डासळंबीचे मोठडया 

प्रमाणात नकुसान झालेले आह.े  मंत्री महोदय, आपण सदिहू नकुसानग्रस्त 

शेतकऱ्यांना कशाप्रकािे नकुसान भिपाई द्यायची यार्ि सर्चाि किण्याचे मान्य केले 

होते. मी सर्चारु इसच्छतो की, ्या भािात सकती नकुसान झाले, ्या तलुनेत सकती 

सर्मा कंपन्यांनी या नकुसानीची भिपाई सदली ?  िायिडप्रमाणेच सांिोला येथे 
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डासळंबीचे सकती नकुसान झाले, सकती शेतकऱ्यांनी र्ळपीक सर्मा उतिसर्ला होता 

र् सकती शेतकऱ्यांना सर्म्याचे क्लेम समळाले ? 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदय, माझ्याकडे सजल्हासनहाय मासहती नाही. 

पिंत ुमहािाष्ट्रव्यापी आकडेर्ािी माझ्याकडे आह.े  २०१६-१७ मध्ये एकूण सर्मा हप्ता  

िक्कम ४ कोटी २३ लाख रुपये होती, ्या तलुनेत ६ कोटी १५ लाख रुपये नकुसान 

भिपाई समळली.  २०१७-१८ मध्ये एकूण सर्मा हप्ता िक्कम ९ कोटी ३० लाख रुपय े

होती, ्या तलुनेत १० कोटी ५० लाख रुपये नकुसान भिपाई समळली. २०१८-१९ 

मध्ये एकूण सर्मा हप्ता िक्कम ७ कोटी ७९ लाख रुपये होती, ्या तलुनेत १८ कोटी 

३६ लाख रुपये नकुसान भिपाई समळली.  २०१९-२० मध्ये एकूण सर्मा हप्ता िक्कम 

३२ कोटी ६५ लाख रुपये होती, ्या तलुनेत ३२ कोटी १० लाख रुपये नकुसान 

भिपाई समळली. २०२०-२१ मध्ये एकूण सर्मा हप्ता िक्कम २८ कोटी ५ लाख रुपय े

होती, ्या तलुनेत २५ कोटी ५६ लाख रुपये नकुसान भिपाई समळली.  २०२१-२२ 

संदभावतील कायवर्ाही अद्याप सरुु आह.े  

------------ 
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पृ.शी. : अकोला येथील मुडंिांर्कि ज्र्ेलसव या सिार्ा 

व्यार्सासयकाने ग्राहकांची केलेली आसथवक 

र्सर्णकू. 

मु.शी. : अकोला येथील मुडंिांर्कि ज्र्ेलसव या सिार्ा 

व्यार्सासयकाने ग्राहकांची केलेली आसथवक 

र्सर्णकू, यासंबंधी श्री.अमोल समटकिी, सर्.प.स. 

यांनी सदलेली लक्षर्धेी सचूना. 

 

 श्री.अमोल समटकिे (सर्धानसभेने सनर्डलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्र्ये पढुील तातडीच्या र् सार्वजसनक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय िहृ मंत्र्यांचे लक्ष र्ेध ूइसच्छतो आसण ्याबाबत ्यांनी सनर्ेदन किार्े, 

अशी सर्नंती कितो. 

"अकोला सजल्हयातील ससटी कोतर्ाली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील 

सिार्ा बाजाि परिसिातील अकोल्यातील प्रख्यात सिार्ा व्यार्सासयक मुंडिांर्कि 

ज्र्ेलसव यांनी ग्राहकांची ह डंी सचठ्ठी तसेच मोठया प्रमाणात व्याज दणे्याच्या 

आसमषातनू तब्बल ४ कोटी ५७ लाख ८२ हजाि ८७९ रुपये ठेर्ीची र्सर्णकू 

केल्याची घटना  माह ेजानेर्ािी २०२२ मध्ये घडल्याचे सनदशवनास येणे, सदि प्रकिणी 

९८ नािरिकांकडून र्सर्णकू झाल्याच्या तक्रािी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल 

किण्यात येण,े मात्र या प्रकिणी चािही आिोपीर्ि िनु्ह े दाखल किण्यात आलेले 

असणे, पिंत ु चािही आिोपी र्िाि असणे, तसेच मुंडिांर्कि ज्र्लेसवकडे सर्सर्ध 

शासकीय यंत्रणेतील असधकािी, कमवचािी यांनीही िुंतर्णकू केली असल्याने 

्यांचीही र्सर्णकू झाल्याची बाब समोि येण,े चािही आिोपी र्िाि असल्याने 

्यांचा शोध घेऊन आसथवक र्सर्णकू झालेल्या नािरिकांना ्यांची िक्कम पित 

समळण्याच्या अनषुंिाने शासनाने तातडीने कािर्ाई किण्याची आर्श्तयकता, याबाबत 

शासनाने केलेली र्ा किार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रसतसक्रया." 
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 श्री.शंभिुाज दसेाई (िहृ (ग्रामीण) िाज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षर्ेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनर्ेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सर्तरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनर्ेदन आपल्या अनमुतीने सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो. 

 सभापती : सनर्ेदन सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आह.े 

 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनर्ेदन छापार्े ) 
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 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, अकोला सजल्याच्या दृष्टीनस े ही 

लक्षर्ेधी सचूना अ्यंत महत्त्र्ाची आह.े  अकोला सजल्यातील प्रख्यात सिार्ा 

व्यार्सासयक मुंडिांर्कि ज्र्ेलसव यांनी ग्राहकांची ह डंी सचठ्ठी तसेच मोठडया प्रमाणात 

व्याज दणे्याच्या आसमषातनू तब्बल ४,५७,८२,८७९ रुपये ठेर्ीची र्सर्णकू 

केल्याची घटना घडली आह.े 

---------- 

 



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 121 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री.बोडे 13:20 

 

 

श्री. अमोल समटकिी .... 

मुंडिांर्कि ज्र्लेसव यांची स्थार्ि मालमत्ता संिसक्षत किण्यात आली आह.े या 

मालमत्तांतनू र्सर्णकू झालेल्या िुंतर्णकूदािांच्या िकमेची पणूव र्सलुी होणाि आह े

काय, ्याबाबत संिसक्षत केलेल्या मालमत्ता सकती आहते, ्यातनू सकती िक्कम जमा 

होऊ शकेल, सर्वसामान्य िुंतर्णकूदािांच्या झालेल्या र्सर्णकुीत ्यांना सदलासा 

दणे्याच्या अनषुंिाने सकती कालार्धीमध्ये ्यांची िक्कम पित समळू शकेल, संिसक्षत 

स्थार्ि सकंर्ा जंिम मालमत्ता सनष्ट्पन्न करुन संिसक्षत किण्याबाबतचा प्रस्तार् 

सजल्हासधकािी, अकोला यांच्याकडून शासनास, िहृ सर्भािास लर्किात लर्कि 

पाठसर्ण्यासंदभावत आपल्याकडून सनदशे दतेा येतील का ? सभापती महोदय, 

यामधील एक आिोपी र्िाि आह.े ्याने सर्ोच्च न्यायालयात यासचका दाखल केली 

आह.े अटकपरू्व जासमनाकरिता अजव केला आह,े तो अजव िद्द होऊन, ्या आिोपीला 

सधु्दा अटक होईल का ? 

 श्री. शंभिूाज दसेाई : सभापती महोदय, मुंडिांर्कि ज्र्ेलसव या प्रकिणी िनु्हा 

दाखल झालेला आह.े सन्माननीय सदस्य म्हटल्याप्रमाणे ४ आिोपींना अटक केली 

आह.े ्यामधील एक आिोपी सौ. सकिण उदय सपंजिकि यांना ॲड इटेंरिम जामीन 

उच्च न्यायालयाकडून मजंिू झालेला असल्यामळेु ्यांना अटक किणे प्रलंसबत आह.े 

सदि िनु्यामध्ये आजपयांत जर्ळपास ४२७ िुंतर्णकूदािांच्या तक्रािी आमच्या 

सर्भािाकडे प्राप्त झाल्या असनू जर्ळपास १६ कोटी रुपयांची िक्कम ्यामध्ये 

र्सणकू झाल्याप्रमाणे प्रथमदशवनी सदसनू येत आह.े लॉकसवमधील १५ लाख रुपय े

सकंमतीचे दासिने, आिोपी मुंडिांर्कि ज्र्लेसव या प्रसतष्ठानचे २ लाख रुपये सकंमतीच े

सोने, चांदी यांचे दासिने, मुंडिांर्कि ज्र्ेलसवमध्ये लोकांनी िहाण ठेर्लेले सोने 

साधािणत: १ सकलो ३७८ ग्रॅम, चांदी ६ सकलो ७९३ ग्रॅम, टोयाटो कंपनीच्या २ 

िाडडया, ३ दोन चाकी र्ाहने आसण सन्माननीय सदस्यांनी सर्चािल्याप्रमाणे स्थार्ि 

मालमत्तपैेकी कसबे, अकोला येथील १६७ चौ.मी. बांधकाम असलेला बंिला, मौज े

सशर्ि, अकोला येथील खलुा प्लॉट के्षत्रर्ळ २५० चौ.मी. अशी र्ेिर्ेिळी ्यांची  
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श्री. शंभिूाज दसेाई .... 

स्थार्ि मालमत्ता असे सर्व समळून जर्ळपास ८ कोटी रुपयांची प्रॉपटी र् दासिने 

आपण जप्त केले आहते. सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न उपसस्थत केला आह ेकी, ज्यांना 

अटकपरू्व जामीन समळालला आह े्यांना अटक किण्याच्या अनषुंिाने काय किणाि 

आहात ? उच्च न्यायालयाची पढुील तािीख असेल ्यार्ेळी सिकािी र्सकलांना 

आमच्या सर्भािामार्व त ही सर्व र्स्तसुस्थती सनदशवनास आणनू दऊे. सौ. सकिण उदय 

सपंजिकि यांची दखेील या तपासामध्ये आर्श्तयकता आह े अशी बाब माननीय 

न्यायालयाच्या सनदशवनास आणनू ्यांचा ॲड इटेंरिम बेल रिजेक्ट किण्यासाठी 

पोलीस सर्भािाकडून जे किार्े लािेल ते सनसश्चतपणे केले जाईल. 

 श्री. शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, िाज्यात अशाप्रकािे बऱ्याच लोकांचh 

र्ेिर्ेिळ्या िुंतर्णकू किण्याच्या असमषामळेु र्सर्णकू केली आह ेही र्स्तसुस्थती 

आह.े कें द्र सिकािने दखेील या संदभावत कडक कायदा केला होता. िाज्य शासन 

दखेील ्याप्रमाणे कायदा किेल अशी अपेक्षा आह.े माझी या संदभावत सर्नंती आह.े 

साधािणत: साडे पंधिा कोटी रुपये अशी लोकांची िुंतर्णकू होती, र्सलुी किताना 

साधािणत: साठे आठ कोटी रुपये र्सलू झाले आहते. बाकीची िक्कम िासहलेली 

आह.े यामधील िोकड कुठे िुंतर्ली, काय केले याचा कुठेही खलुासा झालेला नाही. 

माझी या संदभावत सर्नंती आह.े संबंसधत िकमेची कुठे िुंतर्णकू केली या संदभावने 

्याच्या व्याप्तीबाबत शोध घेऊन ती दखेील र्सलुी करुन मळू लोकांना ह ैपैसे पित 

किण्यासाठी ताबडतोब कािर्ाई किणाि आहात का ? 

 श्री. शंभिूाज दसेाई : सभापती महोदय, या संदभावत ्यांची बँक खाती कुठे 

आहते, ्यांच्याशी संबंसधत इति काही िुंतर्णकुा आहते का ह े पासहले जाईल. 

जानेर्ािीमध्ये िनु्हा घडलेला आह.े अटक किणे, बाकीच्या मालमत्ता जप्त किणे 

याला आमच्या सर्भािाकडून प्राधान्य सदले होत.े सन्माननीय सदस्य म्हणत आहते 

्याप्रमाणे सनसश्चपतपणे ्यांची आसथवक खाती कोण्या बँकांत, संस्थांत आहते याची  
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श्री. शंभिूाज दसेाई .... 

मासहती घेतली जाईल. या परिसिातील बँकांना कळसर्ले जाईल आसण जेथे अशी 

आिोपींची खाती असतील तेथे ती सनसश्चतपणे सील किण्यासाठी आमच्या 

सर्भािाकडून तातडीने पार्ले उचलली जातील. 

---- 
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पृ.शी. : खाजिी सशक्षण संस्थांच्या शाळांतील सशक्षक र् सशक्षकेति  

         कमवचाऱ्यांना प्रचसलत धोिणानसुाि र्ाढीर् अनदुान न समळणे. 

      मु.शी. : खाजिी सशक्षण संस्थांच्या शाळांतील सशक्षक र् सशक्षकेति 

   कमवचाऱ्यांना प्रचसलत धोिणानसुाि र्ाढीर् अनदुान न समळण े

   यासंबंधी श्री. जयंत आसिार्कि, डॉ. सधुीि तांबे, सर्वश्री  

      िाजेश िाठोड, अमिनाथ िाजिूकि, डॉ. र्जाहत समझाव, डॉ. 

   प्रज्ञा सातर्, सर्वश्री असभसजत र्ंजािी, मोहन कदम, सर्क्रम 

   काळे, बाळािाम पाटील, नािोिार् िाणाि, प्रर्ुीण दिेकि, 

       ॲड. सनिंजन डार्खिे, सर्वश्री भाई सििकि, िामदास 

    आंबटकि, चंद्रशेखि बार्नकुळे, प्रर्ीण दटके, डॉ. 

परिणय    रु्के, सर्वश्री िमेशदादा पाटील, िमेश किाड, सदाभाऊ 

    खोत, सर्.प.स. यांनी सदलेली लक्षर्ेधी सचूना 

 श्री. जयंत आसिार्कि (पणुे सर्भाि सशक्षक) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्र्ये पढुील तातडीच्या र् सार्वजसनक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे 

माननीय शालेय सशक्षण मंत्र्यांचे लक्ष र्ेध ूइसच्छतो आसण ्याबाबत ्यांनी सनर्ेदन 

किार्े, अशी सर्नंती कितो.  

 "िाज्यात खासिी सशक्षण संस्थेच्या प्राथसमक, माध्यसमक र् उच्च माध्यसमक 

शाळातील सशक्षक र् सशक्षकेति कमवचाऱ्यांना सदनांक ९ मे, २०१६ र् सदनांक १९ 

सप्टेंबि, २०१६ िोजीच्या शासन सनणवयाननसुाि २० टक्के अनदुान मंजिू किण्यात 

आलेले असणे, तसेच सदि शाळांना सदनांक १८ ऑिस्ट, २०१९ च्या मंसत्रमंडळाच्या 

बैठकीत र्ाढीर् २० टक्के अनदुान सदनांक १ एसप्रल, २०१९ पासनू दणे्याबाबत सनणवय  
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श्री. जयंत आसिार्कि .... 

घेण्यात आलेला असणे, तदनंति सदनांक १४ ऑक्टोबि, २०२० िोजीच्या मंसत्रमंडळ 

बैठकीतील सनणवयानसुाि सदनांक १ एसप्रल, २०१९ ऐर्जी सदनांक १ नोव्हेंबि, २०२० 

पासनू र्ाढीर् अनदुान दणे्यात आल्याचा सनणवय घेतल्याने कमवचाऱ्यांर्ि अन्याय 

झालेला असणे, सदि तकुडयांना पाचव्या र्षावपासनू प्रसतर्षी २० टक्केप्रमाणे र्ाढीर् 

अनदुान समळणे क्रमप्राप्त असणे, पिंत ुअद्यापपयांत ते झालेले नसणे, या सर्व शाळेतील 

कमवचाऱ्यांना सदनांक १ एसप्रल, २०१९ पासनू प्रचसलत धोिणानसुाि र्ाढीर् अनदुान 

समळण्यासाठी होत असलेली आग्रही मािणी, पिंत ु याबाबत सनणवय घेण्यात 

शासनाकडून होत असलेला प्रदीघव सर्लंब, परिणामी या सशक्षक र् सशक्षकेत्ति 

कमवचाऱ्यांत पसिलेले सचंतेचे र् असंतोषाचे र्ातार्िण, यार्ि शासनाने केलेली र्ुा 

किार्याची कायवर्ाही र् प्रसतसक्रया." 

श्री. बच्च ू कडू (शालेय सशक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, लक्षर्धेी 

सचूनेसंबंधीच्या सनर्ेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सर्तरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनर्ेदन आपल्या अनमुतीने सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो.  

सभापती : सनर्ेदन सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आह.े 

सनर्ेदन 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनर्ेदन छापार्े.) 
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 श्री. जयंत आसिार्कि : सभापती महोदय, सशक्षण के्षत्रातील प्रश्नांबाबत 

र्षवभि बिीच चचाव होत आह.े पिंत ुकोणताही सनणवय होत नाही. सकमान अपेक्षा आह े

की, आज यातनू काही तिी सनणवय होईल. सन १९८३ पासनू सर्नाअनदुान धोिण 

र्संतदादा पाटील यांनी आणले. ्यार्ेळी ज्या शाळा सर्नाअनदुान त्र्ार्ि सरुु 

झाल्या ्या दि ५ र्षाांनी अनदुान समळत शंभि टक्क्यांर्ि आल्या. मधल्या काळात 

१५-२० र्षे या शाळा अनदुानापासनू र्ंसचत िासहल्या आहते. बिीच आदंोलने झाली. 

सदनांक १ एसप्रल, २०१६ ला पसहला टप्पा २० टक्के मंजिू झाला. मािच्या सिकािने 

प्रचसलत प्रमाणे २० टक्के अनदुान सदले असते ति आतापयांत या शाळा शंभि टक्यांर्ि 

आल्या अस्या. पिंत ु ्यांनी सिसकट २० टक्के हा शब्दप्रयोि केल्यामळेु ्या 

प्रचसलतपासनू र्ंसचत िासहल्या. सदनांक १ एसप्रल, २०१६ नंति सदनांक १ एसप्रल, 

२०१९ ला या सिकािने दसुिा हप्ता सदला. ३ र्षाांनंति २० चे ४० टक्के झाले. आता 

सन २०१९ नंति सन २०२२ आले आह ेआसण तिीही ्यामध्ये कोण्याही प्रकािची 

र्ाढ झाली नाही. आम्ही याकरिता ही लक्षर्ेधी सचूना मांडली आह.े प्रचसलत 

पध्दतीने यांना अनदुान समळाले पासहजे यासाठी सशक्षक र् सशक्षकेति कमवचाऱ्यांच े

आंदोलन सरुु आह.े मधल्या काळात मंसत्रमंडळात सनणवय झाला. माननीय महसलू 

मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली. र्संचत िासहलेल्या बांधर्ांच्या याद्या कधी 

जाहीि होणाि आहते, सर्त्त सर्भािाकडे अघोसषतांच ेप्रस्तार् आले आहते ते कधी 

घोसषत होणाि आहते, प्रचसलत धोिण कधी लाि ूहोईल असे माझे प्रश्न आहते. 

 श्री. बच्च ूकडू : सभापती महोदय, आपण शाळा सर्नाअनदुासनत, कायम 

सर्नाअनदुासनत पाहत आहोत. सिकाि येते तसे शाळेला नार् सदले जाते. बिाच घोळ 

आह.े तमु्हा सर्ाांना ह े माहीत आह.े शासनाकडून याबाबतीत २५ शासन सनणवय 

काढले आहते. अनदुान कसे द्यार्े, ४० टक्के द्यार्े काय, २० टक्के द्यार्े काय, ३० 

टक्के द्यार्े काय असे २५ शासन सनणवय आहते. र्क्त अनदुान कसे द्यार्े यासाठी 

एर्ढे शासन सनणवय काढणािे दशेातील ह ेपसहले सिकाि, िाज्य असेल. प्रचसलत धोिण  
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श्री. बच्च ूकडू .... 

म्हणजे काय, तमुच्या म्हणण्यानसुाि प्रचसलत धोिणाचे जि म्हटले ति काही िोष्टी 

आहते. सन २००८-०९ चा शासन सनणवय असा आह े की, िाज्यातील खाजिी 

व्यर्स्थापनाकडून चालसर्ण्यात येणाऱ्या शाळांना चौथ्या र्षी २५ टक्के, पाचव्या 

र्षी ५० टक्के, सहाव्या र्षी ७५ टक्के, सातव्या र्षी १०० टक्के असे दखेील आपले 

धोिण होते. आपले धोिण नंति असधक बदलले. ते २०, ४०, ६०, १०० टक्के आले. 

....(अडथळा).... माननीय मंत्री श्री. बाळासाहबे थोिात यांच्या अध्यक्षतखेाली एक 

ससमती झाली. व्यर्स्थापनाबाबत व्यर्सस्थत होणे र्ाि ििजेचे आह.े कािण यार्ि 

नेहमी आंदोलन होत िाहते. आम्हाला दखेील िाज्यभि सशक्षक भेटत िाहतात. 

अघोसषत शाळा, घोसषत शाळा घोसषतला अघोसषत नसणाऱ्या असधक र्ेसटंिमधील 

असणाऱ्या शाळा यामध्ये आम्ही दखेील कधी, कधी कन्फ्यजु होऊन जातो की आता 

आपण कोण्या शाळेत आहोत, अशी व्यर्स्था आह.े ्यामळेु या संदभावत एक 

दीघवकालीन बैठक घेऊन यामध्ये सधुािणा होणे र्ाि महत्त्र्ाचे आह.े 

 सभापती : सर्वच सशक्षक प्रसतसनधी सभािहृात उपसस्थत आहते. मी बिीच 

र्षे पाहत आह.े मंत्री असताना दखेील पासहले आह.े मी ्या खा्याचा मंत्री नव्हतो. 

पिंत ुमाननीय श्री. दशेमखु साहबेांपासनू आजपयांत सशक्षक र्िावचे अनेक प्रकािच े

प्रस्तार् येत आहते. 

                   नंति श्री. खचे ....  
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सभापती... 

िाज्यमंत्री म्हणाले ्याप्रमाणे आमच्या सािख्याचे दखेील कन्फ्यजुन होते. आपण 

काय किीत आहोत, कशाला उत्ति घते आहोत, याबाबत माझे असे म्हणणे आह ेकी, 

जे कॉमन र् प्रलंसबत प्रश्न आहते ्यार्ि सशक्षण सर्भािाच्या माध्यमातनू ससमती 

सनयकु्त किार्ी. प्रलंसबत प्रश्न र् सन्माननीय सदस्यांच्या मािण्या यांच े कोठे तिी 

ससन् क्रोनायजेशन करुन जेर्ढे सोपे किता येईल तेर्ढे किार्े. समजा पाच, सहा, सात 

प्रश्न आहते, ्याचा स्टेटस घ्यार्ा. मंत्री महोदयांनी प्रशासकीय ससमती स्थापन करुन 

सहा मसहन्यात सन्माननीय सदस्यांना कळर्ार्े. एक, दोन, तीन, चाि 

(.....अडथळा.....) आपण थोडे थांबा, माझे म्हणणे आपण नीट ऐकून घ्यार्े मि 

आपण आपली प्रसतक्रीया द्या. सर्भािाने प्रशासकीय ससमती स्थापन किार्ी. मंत्री र् 

िाज्यमंत्री महोदयांनी यामध्ये पढुाकाि घ्यार्ा. प्रश्न क्रीस्टलाईज किायचा आह.े ् यांना 

सांिा की, हा प्रश्न या लेव्हलला आला आह,े तो प्रश्न ्या लेव्हलला आला आह.े 

यामळेु आपला र्ेळ र्ाचेल र् आपणाला लोकांना उत्तिे दतेा येतील. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, आपण केलेली सचूना असतशय मह्र्ाची 

आह.े १४ ते १७ एसप्रलपयांत प्रलंसबत प्रश्नांची यादी तयाि होईल. ३० एसप्रलपयांत 

जेर्ढे प्रश्न प्रलंसबत आहते ्याबाबत पसहली बैठक घेण्यात येईल. 

 श्री.असभजीत र्ंजािी : मंत्री महोदय, ्यासाठी स्पेसससर्क प्रश्न ठिर्ार् े

लाितील, यामध्ये अनेक प्रश्न आहते. 

 सभापती : प्रश्न क्रीस्टलाईज किा असेच मी सांसितले आह.े मंत्री महोदय 

काय उत्ति दतेात ते अिोदि सन्माननीय सदस्यांनी एकून घ्यार्े. आपणाला हर्े तसे 

उत्ति समळणाि नाही. शासनाला र्ाटेल तसे उत्ति समळेल र् ते आपणाला ऐकार् े

लािेल. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी माझे म्हणणे ऐकून 

घ्यार्े. माझे म्हणणे पणूव होण्या अिोदि माझ्या मनात काय आह ेते ्यांना कसे कळेल 

ते ज्योसतषी आहते काय ? याबाबत मी सर्भािाबिोबि चचाव किीत आह.े  
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श्री.बच्च ूकडू... 

सर्भािाकडून याबाबत अशी सर्सचत्र उत्तिे येतात की, ्याचा कोठेही ताळमेळ लाित 

नाही. ते पण कंटाळे आहते. शासन सनणवय र्ाचल्यार्ि कोण्या शासन सनणवयात काय 

आह ेते आपण मला सांिा. ह ेआपण मला सांि ूशकता काय ? सन्माननीय सदस्य 

श्री.सर्क्रम काळे मी आपणाला सर्चािीत नाही. 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सर्क्रम काळे मंत्री महोदयांनी तमु्हाला 

सर्चािणा केलेली नाही. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, मला असे र्ाटते की, पढुील र्ेळी उत्ति 

दणे्यासाठी मी ्यांना चाजव दतेो. 

 सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी मंत्री महोदय काय म्हणतात ते एकून घ्यार्े. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, मी सर्भािाला याबाबत सर्चािणा केली 

आह ेकी, मािील पाच र्षावत सभािहृात जे प्रश्न र्ािंर्ाि र् एकसािख ेयेतात ्यांची 

मासहती तयाि किार्ी. मािच्या र्षी जे प्रश्न आले तचे प्रश्न या र्षी आले आहते. 

मािच्या असधर्ेशनात तािांसकत प्रश्नाद्वािे जे सर्षय उपसस्थत किण्यात आले तेच 

सर्षय लक्षर्ेधी सचूनेद्वािे सर्चािण्यात आले आहते. यासाठी सन्माननीय सदस्यांना 

सर्श्वासात घऊेन तीन सदर्सांची मॅिाथॉन बैठक घणे्यात येईल. तेथे जेर्णाची व्यर्स्था 

किण्यात येईल  म्हणजे कोणाला बाहिे जाण्याची ििज पडणाि नाही.  यार्ि कायमचा 

उपाय करुन ्यापढेु आपणाला िलेे पासहजे. आमची अशी अपेक्षा आह े की, 

सशक्षकांचे जे प्रश्न सात्याने येतात ते कायमच े समटले पासहजेत. ह े प्रश्न कायमचे 

समटसर्ण्यासाठी र्क्त सभािहृात चचाव करुन ते सटुणाि नाहीत. मी काय तमु्हाला येथे 

होय म्हणनू सांि ूशकतो. पिंत ु्याचा काय र्ायदा होणाि आह ेकाय ? मी सांितो की 

होय, लाि ूकितो. आपण काय किणाि ? ्यासाठी सर्त्त सर्भािाकडे प्रस्तार् सादि 

किार्ा लािले. माझे असे म्हणणे आह ेकी, यातनू कायमचा मािव सनघाला पासहजे. 

यासाठी आपले कोणते प्रश्न प्रलंसबत आहते ्याबाबत ससर्स्ति बैठक घऊेन ्यातनू 

मािव काढू. 
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 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, सशक्षणाचे र्ेिर्िेळे प्रश्न आहते ह े

आम्हाला मान्य आह.े मंत्री महोदयांनी सदलेले उत्ति बिोबि आह.े लक्षर्धेी सचूनेच्या 

माध्यमातनू शाळेला अनदुान दणे्याबाबत एकच प्रश्न सर्चािण्यात आला आह.े 

यामध्ये दसुिा सतसिा कोणताही प्रश्न नाही. ह ेप्रश्न र्ािंर्ाि येतात कािण ् याबाबत 

सनणवय घेण्यात आले नाहीत. याबाबत सनणवय घतेला ति ह ेप्रश्न पनु्हा येणाि नाहीत. 

 सभापती : सर्षय असा आह ेकी, या प्रश्नांबाबत मी बोलत नव्हतो. तमु्हाला 

कोणालाही िैिसमजनू करुन घेण्याची ििज नव्हती. जे प्रश्न सतत येतात ्यांची उत्तिे 

समळत नाहीत. ह ेप्रश्न सक्रस्टलाईज किा ्याबाबत मला मिाठीत सांिता येत नाही. 

एकसत्रकिण करुन तमुच्यासमोि ठेर्ा, तमु्ही ्यांना मदत किा. प्रश्नाचे स्टेटस समजनू 

घ्या. अडचण कोठे आह ेते समजनू घ्या. तमुच्या मतदािांना तमु्हाला रे्स किायला 

सोपे होईल असे माझे स्र्त:चे मत आह.े 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, आपण जे सनदशे सदले ते अ्यंत बिोबि 

आहते, र्ेिर्िेळे प्रश्न आहते, ्यासाठी सशक्षण सर्भाि ससमती स्थापन किण्याचा 

सनणवय घेईन ्यातनू आपण पढेु जाऊ. शाळा अनदुान हा अ्यंत मह्र्ाचा सर्षय 

आह.े मािील असधर्ेशनात आपण आम्हाला खपू मदत केली र् नेहमीच आपण 

मदत कितात. दोन र्ेळा हा प्रश्न िाखनू ठेर्ण्यात आला होता. सशक्षण मंत्री महोदयांनी 

उत्ति सदले की, मखु्यमतं्री महोदयांसोबत बैठक घेऊन प्रश्न मािी लार्.ू आपल्या 

दालनात बैठक झाली तेव्हा उप मखु्यमंत्री महोदय आले र् ् यांनी दीड तास र्ेळ सदला 

होता. ्या सदर्शी मंत्री र् िाज्यमंत्री महोदय नव्हते. मंत्री महोदय उत्ति प्रदशे येथे 

िेल्यामळेु ्यांना तांसत्रक अडचणीमळेु ऑनलाईन जॉईन होता आले नाही. 

यासंदभावतील सनणवय आजपयांत झालेला नाही. मािील असधर्ेशनापासनू या 

असधर्शेनापयांत तीन मसहने झाले आह.े 

 सभापती :  सन्माननीय सदस्य आपण जो प्रश्न मांडत आहात तो मला कळला 

आह,े ्याकडे आपण सर्ाांनी लक्ष द्यायला पासहजे. सशक्षण खाते अनदुान दणे्यासाठी 

नाही म्हणते अशातला भाि नाही. हा सर्त्त सर्भािाचा प्रश्न आह,े जी मािणी किण्यात 

आली ्यामळेु ्याचा िाज्यार्ि सकती बोजा पडेल ह ेउप मखु्यमंत्री महोदयांनी 
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सभापती.... 

सन्माननीय सदस्य श्री.सर्क्रम काळे यांना माझ्या समोि बैठकीत सांसितले. हा प्रश्न 

सशक्षण सर्भािाचा असला तिी हा प्रश्न सोडर्ायचा असेल ति अथवमंत्री र् मखु्यमंत्री 

महोदयांची बैठक घ्यार्ी लािेल. मािच्या बैठकीत उप मखु्यमंत्री महोदय स्र्त: मला 

म्हणाले होते की, याबाबत मी मखु्यमंत्री महोदयांशी बोलेल ्  यासाठी मला थोडा र्ेळ 

द्यार्ा. मी स्र्त: आपल्यासाठी मखु्यमंत्री र् उप मखु्यमंत्री महोदयांची र्ळे घेतो. या 

प्रश्नामळेु सकती आसथवक बोजा पडतो याचा सर्चाि करुन सनणवय घेता येईल. 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, मला एक समसनटे बोलण्यास पिर्ानिी 

द्यार्ी. 

 सभापती : मी बैठक घेतो सांसितल्यार्ि आता आपण काय बोलणाि     

आहात ? आपण कृपया खाली बसार्े. 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, मला माझे म्हणणे पणूव करु द्या. 

 श्री.असभजीत र्ंजािी  : सभापती महोदय, आम्हाला बोलण्याचा असधकाि 

आह.े 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत र्जंािी तमु्हाला कोणी म्हटले 

असधकाि नाही. मी आपणाला थांबा सांसितले आह,े आपण खाली बसा. आपण 

सर्िोधी पक्षाची भसूमका घेऊ नका. आपण सत्ताधािी पक्षाचे आमदाि आहात ह े

लक्षात ठेर्ा. 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, आपली भसूमका नेहमी सशक्षकांच्या 

बाजचूी आह े्याबाबत मी आपले आभाि व्यक्त कितो. िेल्या तीन मसहन्यापासनू 

उन्हातान्हात आमचे सशक्षक बसले आहते, िोज मला महािाष्ट्रातनू २०० र्ोन येतात. 

आमचे सिकाि म्हणनू मी ्यांना काय उत्ति द्यार्े.  

 श्री.जयंत प्र.पाटील :  सभापती महोदय, माझी हिकत आह.े 

 श्री.शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, प्रश्नांला कशी काय हिकत घेता येईल. 
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 सभापती : प्रश्नोत्तिाला हिकत घेता येत नाही. मात्र लक्षर्ेधी सचूनेर्िील 

चचेत हिकत घेता येते. 

 सभापती : हा तािांसकत प्रश्न नाही. ही हिकत मी मान्य कितो. प्रश्नाला हिकत 

नाही ति उत्तिाला हिकत आह.े 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, या सभािहृात प्रश्नाला हिकत घेण्याची 

प्रथा होती, सनयम होता. मी सनयम ससमतीमध्ये सदस्य होतो. त्कालीन सभापती 

सशर्ाजीिार् दशेमखु यांनी यासंदभावतील सनयम बदलले. ्या ससमतीमध्ये मी होतो. 

मी ्यांना सांसितले की, हिकत घेता यायला पासहजे ्याबाबत ्यांचा र् माझा दोन 

बैठकीत र्ाद झाला होता. ्यांनी सांसितल्यार्ि शेर्टी मी माघाि घेतली. ्यांनी 

सांसितले की, प्रश्नोत्तिाला हिकत घेऊ नका. बाकी सर्व कामकाजार्ि बोलतांना  

हिकत घेता येते असे मी सनयमाचा अभ्यास केला म्हणनू मला र्ाटते. हा सर्षय आपण 

समजनू घ्यार्ा मंत्री महोदयांनी असतशय प्रामासणकपणे उत्ति सदले आह.े या 

सभािहृाचा मी २२ र्षावपासनू सदस्य आह.े कोण्याही सशक्षण मंत्री महोदयांनी असे 

उत्ति सदलेले नाही. यामध्ये एकच अडचणीचा प्रश्न आह.े पसहले २० टक्के, ्यानंति 

४० टक्के, ्यानंति ६० टक्के, ्यानंति ८० टक्के र् ्यानंति १०० टक्के अनदुान 

दणे्याचा हा सर्षय आह.े २० टक्के अनदुान समळाल्यार्ि ४० टक्के अनदुान कधी 

समळेल याची सनयमार्ली तयाि केली पासहजे. मी सर्व सशक्षक आमदािांना नम्रपण े

सांि ूइसच्छतो की, सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत र्ंजािी आपण सशक्षक आमदाि 

नाहीत. सभापती महोदय, यापढेु जे सशक्षक र् कमवचािी सशक्षण खा्याकडून पिाि 

घेतात ्यांनी पिािर्ाढ माि ूनये. माझे म्हणणे पणूव होऊ द्यार्े.  

 श्री.असभजीत र्ंजािी : सभापती महोदय.... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत र्ंजािी आपण खाली बसा. 

सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील काय म्हणतात ते अिोदि एकून घ्यार्े. 

        या नंति श्री.बोिले... 
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श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, दोन्ही बाजनेू ह ेहोणाि नाही. सर्ना 

अनदुासनत त्र्ार्िील सशक्षकांना पिाि द्यार्याचा असेल ति सशक्षण सर्भािाला जे 

बजेट सदलेले आह े्यापेक्षा ते जास्त खचव करु शकत नाही. सशक्षण सर्भािाला ५ ते 

१० हजाि कोटी रुपयांचे बजेट सदलेले आह.े एका बाजलूा पिाि र्ाढ मासितली जात.े 

सर्नाअनदुासनत त्र्ार्िील सशक्षक आ्मह्या किीत आहते. ्यांच्या घिातील 

सधंडर्डे सनघालेले आहते. दोन्ही बाजनेू पैशांचे सोंि आणता येत नाही, इति सर्व सोंि 

आणता येतील. आपण यासाठी त्र् ठिर्ार्े. आपण ्यासाठी बैठक आयोसजत 

किार्ी. आम्ही ्या बैठकीसाठी उपसस्थत िाहू. आपण त्र् ठिसर्ले पासहजे.  

सभापती : आता सन्माननीय सदस्य श्री.सर्क्रम काळे यांनी प्रश्न सर्चािार्ा.  

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, माझी हिकत आह.े आपण सनणवय 

द्यार्ा. 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, आमचा जीर् तटुत आह.े (..अडथळा...) 

आम्ही तमुचे म्हणण ेऐकून घेतले. आपण माझे म्हणणे ऐकून घ्यार्े. पसहल्या र्षी २० 

टक्के, दसुऱ्या र्षी ४० टक्के, सतसऱ्या र्षी ६० टक्के, चौथ्या र्षी ८० टक्के आसण 

पाचव्या र्षी १०० टक्के ह े धोिण आणण्यासाठी मंत्री महोदय मसत्रमडंळासमोि 

प्रस्तार् घेऊन जाणाि आहते काय ? मी असतशय स्पेसससर्क, पॉईटेंड, मिाठीमध्ये 

सांिार्याचे झाले ति र्स्तसुनष्ठ प्रश्न सर्चािलेला आह.े माझा दसुिा प्रश्न असा आह े

की, त्रटुी पतूवता केलेल्या शाळांची यादी एका मसहन्यात तयाि किार्याची होती. 

सशक्षण सर्भािाने ती यादी तयाि केलेली आह.े पिंत ु ्यार्ि माननीय मखु्यमंत्री, 

माननीय उप मखु्यमंत्र्यांनी नमदू केलेले आह ेकी, आमची पिर्ानिी घेतल्यासशर्ाय 

सशक्षण सर्भािाने कोणतीही यादी जाहीि करु नये. मि यासाठी माननीय मखु्यमंत्री, 

माननीय उप मखु्यमंत्री र् माननीय सशक्षण मंत्री यांची बैठक झाली पासहजे. ती बैठक 

झाल्यासशर्ाय या प्रश्नाच ेउत्ति समळणाि नाही. ् यामळेु ती बैठक होईपयांत ही लक्षर्ेधी 

सचूना िाखनू ठेर्ार्ी, अशी माझी सर्नंती आह.े 

 सभापती : लक्षर्ेधी सचूना िाखनू ठेर्ण्याचे काहीच कािण नाही. मी बैठक 

घेतो. मला या प्रश्नाची संपणूव मासहती आह.े आपण कृपया सभािहृाचा र्ेळ घेऊ नये.  
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 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, िाज्यमंत्री महोदयांनी माझ्या पसहल्या 

प्रश्नाचे उत्ति द्यार्े, अशी माझी सर्नंती आह.े 

 सभापती : मी आपल्याला सांि ूइसच्छतो की, मखु्यमंत्री महोदयांची पिर्ानिी 

घेतल्यानंति संबंसधत सर्भािाकडून मंसत्रमडंळासमोि प्रस्तार् सादि केला जातो. 

आपण प्रोससजि सर्षयी बोल ू नये. तमुच्या जीर्ाची जी ताटातटू होत आह े ती 

आमच्या पयांत पोहोचते. ्यामळेु तमु्ही काळजी करु नये. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, आपण मला प्रश्न सर्चािण्याची संधी 

सदली ्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े सशक्षण िाज्यमंत्री महोदयांनी सिकािच्या 

धोिणाची लक्तिे सभािहृात व्यर्सस्थतिी्या र्ाडलेली आहते ्याबद्दल मी ्यांचा 

आभािी आह.े सभापती महोदय, आपण मखु्यमंत्री महोदयांची र्ेळ घेण्याबाबत 

सांसितले आह.े मध्यंतिी आपल्या दालनात जी बैठक झाली ्या बैठकीत उप 

मखु्यमंत्री महोदयांनी सांसितले होते की, मखु्यमंत्री महोदयांच्या सनणवयासशर्ाय ह े

होणाि नाही.  

 सभापती : आपण जे सांित आहात ्याची मला मासहती आह.े  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, माझी सर्नंती आह े की, आपण 

मखु्यमंत्री महोदयांच्या उपसस्थतीमध्ये आपल्या दालनात बैठक घ्यार्ी तिच काही 

तिी तड लािेल अन्यथा तड लािणाि नाही, र्षावनरु्षे लोक तेथे बसतील. हा २० 

टक्के, ४० टक्क्यांचा सर्षय नाही. या संदभावत १०० टक्के सनणवय झाला पासहजे.   

 श्री.असभजीत र्ंजािी : सभापती महोदय, हा प्रश्न असतशय मह्र्ाचा आह.े मी 

स्पेसससर्क प्रश्न सर्चािणाि आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत आसिार्कि यांच्या 

बिोबि मी सदु्धा सहप्रश्नकताव आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.सर्क्रम काळे यांनी ज्या 

प्रमाणे स्पेसससर्क प्रश्न सर्चािला ्या प्रमाणेच माझा दखेील स्पेसससर्क प्रश्न आह.े 

त्रटुी पतूवता झालेल्या शाळांची यादी जाहीि किण्यासाठी १० मसहन्यांचा कालार्धी 

झालेला आह.े ्या शाळांनासाठी केर्ळ १०४ कोटी रुपयांची तितदू किार्ी लािणाि 

आह.े शासन ती तितदू केव्हा किणाि आह े?  
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 सभापती : मी सभािहृाला सांि ूइसच्छतो की, मािील आठर्डडयात माननीय 

उप मखु्यमंत्री र् मी माझ्या दालनात अनौपचारिक चचाव केली. ्यार्ेळी माननीय उप 

मखु्यमंत्र्यांनी सांसितले होते की, यादी जाहीि किण्यासाठी पिर्ानिी समळेल. ्यामळेु 

आपण कृपया सभािहृाचा र्ेळ घेऊ नये. माझ्या दालनात ह े प्रश्न चचीले िेलेले 

आहते. ्या बैठकीस आपण उपसस्थत होता. सन्माननीय सदस्य श्री.कसपल पाटील 

यांनी सांसितल्याप्रमाणे मखु्यमंत्री महोदयांसमर्ते बैठक घेतल्यासशर्ाय ह े होणाि 

नाही.  

------- 
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पृ.शी. : महािाणा प्रताप चौक, मलुुंड चेक नाका येथे पादचािी 

पलू उभािण्याबाबत 

मु.शी. : महािाणा प्रताप चौक, मलुुंड चेक नाका येथे पादचािी 

पलू उभािण्याबाबत श्री.िर्ींद्र र्ाटक, सर्.प.स. यांनी 

सदलेली लक्षर्ेधी सचूना. 

 श्री.िर्ींद्र र्ाटक (ठाणे तथा पालघि स्थासनक प्रासधकािी संस्था) : सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्र्ये पढुील तातडीच्या र् सार्वजसनक 

महत्त्र्ाच्या बाबीकडे सन्माननीय नििसर्कास मंत्र्यांचे लक्ष र्ेध ू इसच्छतो आसण 

्याबाबत ्यांनी सनर्ेदन किार्े, अशी सर्नंती कितो. 

 "महािाणा प्रताप चौक, मलुुंड चेक नाका, मुंबई येथे अपघाताुचंे र्ाढत े

प्रमाण, हजािो नाििीकांची या चौकात सतत र्दवळ असल्याने पादचािी पलू 

बांधण्याची मािणी लोकप्रसतसनधींनी केलेली असणे, अपघाताचे प्रमाण कमी 

किण्यासाठी त्कालीन नििसर्कास िाज्यमंत्री, यांनी सदि सठकाणी पादचािी पलू 

बांधण्याच ेआश्वासन दऊेनही अद्यापपयांत कोणतीच कायवर्ाही झालेली नसणे, मुंबई 

शहिातील लाल बहादिू शास्त्री हा प्रमखु महामािव असनू या महामािावर्ि मोठडया 

प्रमाणात र्ुाहनाुचंी र्दवळ सरुु असणे, ् यामळेु िस्ता ओलांडतांना अनेक र्ेळुा 

मोठ-मोठे अपघात होऊन नाििीकांना आपला जीर् िमर्ार्ा लािणे, परिणामी 

महािाणा प्रताप चौक, मलुुंड चेक नाका येथे तातडीने पादचािी पलू उभािण्याची 

सनतांत आर्श्तयकता असण,े ्याबाबत शासनाने तातडीने सनणवया्मक कायवर्ाही 

किण्याची आर्श्तयकता र् शासनाची प्रसतसक्रया." 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (नििसर्कास िाज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, लक्षर्ेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनर्ेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सर्तरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनर्ेदन आपल्या अनमुतीने सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्तो/ठेर्ते. 

 सभापती : सनर्ेदन सभािहृाच्या पटलार्ि ठेर्ण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनर्ेदन छापार्े ) 

---------- 
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 श्री.िर्ींद्र र्ाटक : सभापती महोदय, महािाणा प्रताप चौकातील पादचािी 

पलुाबाबत मी दोन-तीन र्ेळा लक्षर्ेधी सचूनेच्या माध्यमातनू सभािहृात प्रश्न 

उपसस्थत केला होता. मलुुंड चेक नाका येथे पादचािी पलू तयाि किण्यासाठी मान्यता 

समळार्ी यासाठी मी मुबंई महानििपासलकेच्या महापौिांना दखेील पत्र सदले होते. 

दोन्ही पादचािी पलू बांधण्यासाठी पिर्ानिी समळालेली असल्यामळेु मी मंत्री 

महोदयांना धन्यर्ाद दतेो. माझा प्रश्न असा आह ेकी, सदि चौकात अपघाताचे प्रमाण 

जास्त असल्यामळेु मुंबई महानििपासलका प्राधान्याने या पलुाचे काम हाती घेणाि 

आह ेकाय ? सदि पादचािी पलुाचे काम सकती कालार्धीत पणूव किण्यात येणाि 

आह?े माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, तो िस्ता असतशय छोटा आह.े मलुुंड चौकातनू 

दििोज दोन लाख लोक ये-जा कितात. मलुुंड येथील टोल नाका चकुसर्ण्यासाठी 

लोक छोटडया िस््यार्रुन र्ाहने घेऊन जातात. धोकादायक माल र्ाहतकू 

थांबसर्ण्यासाठी लाल बहादिू शास्त्री िस््याजर्ळ लोखडंी कमान बांधण्यात येणाि 

आह ेकाय ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िर्ींद्र र्ाटक यांनी 

दोन पादचािी पलुासर्षयी मािणी केलेली आह.े मुंबई महानििपासलकेने दोन्ही पलू 

मंजिू केलेले आहते. आपण सन २०१८ मध्ये मेरो-४ प्रकल्पासाठी कायविंभ आदशे 

सदला. तेथनू मेरो लाईन जाते. ज्या सठकाणी एक पलू प्रस्तासर्त होता तेथे मेरोच े

स्टेशन होणाि आह.े दसुिा पलू तेथनू ठाणे शहिाच्या सदशेने आह े ्या संदभावत 

एमएमआिडीएने कळसर्ले आह ेकी, मेरोच ेकाम झाल्यासशर्ाय महानििपासलकेने 

कोणतेही काम करु नये. जेथे मेरो स्टेशन होणाि आह ेतेथे चौकाच्या बाजलूा पसहला 

पलू प्रस्तासर्त होता. मेरोच्या स्टेशनमध्ये अंतभावर् केलेला आह ेकी, नािरिक सब्रज 

म्हणनू ्याचा र्ापि करु शकतात. ्यामळेु एमएमआिडीएच ते काम किणाि आह.े 

जसे ्यांच ेकाम होईल ्याप्रमाणे ते होईल. एमएमआिडीएने सांसितलेले आह ेकी, 

आमचे काम पणूव झाल्यानंति दसुिा सब्रज बांधण्यात किण्यात यार्ा. उद्या सकंर्ा पिर्ा 

एमएमआिडीए, बहृन्मुंबई महानििपासलकेचे संबंसधत असधकािी पाहणी कितील. 

पासहजे ति सन्माननीय सदस्यांनी दखेील पाहणीच्या र्ेळी उपसस्थत िाहार्े. तथेे  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु...... 

पादचािी पलू सनमावण किण्यासाठी मेरोला जी अडचण होती ती दिू झाली असेल, 

मेरोचे तरे्ढे काम झाले असले आसण लिचे किता येणे शक्य असेल ति 

महानििपासलकेने जी प्रसक्रया िाबर्ायची आह े ती लिेच िाबसर्ण्याबाबत सचूना 

दणे्यात येतील. 

-------- 
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पृ.शी. : उजनी ते सोलापिू समांति जलर्ासहनीच्या कामाला 

िती दणे्याबाबत  

मु.शी. : उजनी ते सोलापिू समांति जलर्ासहनीच्या कामाला 

िती दणे्याबाबत श्री.िणसजतससंह मोसहते-पाटील, 

सर्.प.स. यांनी सदलेली लक्षर्ेधी सचूना. 

 

( सन्माननीय सदस्य अनपुसस्थत ) 

---------- 
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गिशेष उल्ह्लेखाच्या सचूना. 

 सभापती : आज बधुर्ाि, सदनांक ९ माचव, २०२२ िोजी मान्य केलेल्या 

म.सर्.प. सनयम १०१-अ अन्र्ये सर्शेष उल्लेखाच्या सचूना मी सभािहृाच्या 

पटलार्ि ठेर्ण्यात आल्याचे घोसषत कितो.  

------- 
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 अिकाळी पािसामुळे शेतकऱयांचे झालेले नुकसान 

श्री.निेंद्र दिाडे : सभापती महोदय, नासशक सजल्ृयात अर्काळी पाऊस 

पडलेला आह.े आज सकाळी पडलेल्या अर्काळी पार्सामळेु येर्ला, सनर्ाड 

तालकु्यातील शेतकऱ्यांचे असतशय नकुसान झालेले आह.े माननीय कृषी मंत्री 

सभािहृात उपसस्थत आहते. ज्या शेतकऱ्यांचे नकुसान झाले ्यांना नकुसान भिपाई 

केव्हा समळणाि आह ेयाबाबत मंत्री महोदयांनी खलुासा किार्ा, अशी माझी सर्नंती 

आह.े  

 सभापती : शासनाने नोंद घ्यार्ी. 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदय, नोंद घेण्यात आलेली आह.े 

 श्री.निेंद्र दिाडे : सभापती महोदय,..... 

 सभापती : मी मंत्री महोदयांना नोंद घेण्यास सांसितले आह.े 

 श्री.सदर्ाकि िार्ते : सभापती महोदय, ह ेर्रिष्ठ सभािहृ आह.े या सभािहृाची 

ििीमा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे असधर्ेशनासनसमत्त मुंबईत आहते. 

आज सकाळी नासशक सजल्यात अर्काळी पाऊस पडला. ्यामळेु शेतीचे नकुसान 

झाले. शासनाने ताबडतोब नकुसान भिपाई द्यार्ी, असे असते काय ? 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे यांना प्रोससजि मासहती नाही. 

आता आपण पढुील कामकाज घेऊ. 

------- 

        यानंति श्री.सांिळे....... 
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पृ.शी. : दकुाने र् आस्थापना (नोकिीचे र् सेर्ाशतीचंे    

    सर्सनयमन) (सधुािणा) सर्धेयक 

L.A.BILL NO. I OF 2022 

 (A BILL TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS 

 AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF 

 EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 

 2017) 

 श्री.बच्च ूकडू (कामिाि िाज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सर्धानसभेने संमत केल्याप्रमाणे, सन २०२२  चे सर्.स.सर्. क्रमांक - १  (महािाष्ट्र 

दकुाने र् आस्थापना (नोकिीचे र् सेर्ाशतीचंे सर्सनयमन) असधसनयम, २०१७ यामध्ये 

सधुािणा किण्याकरिता सर्धेयक मांडतो. 

 सभापती : सर्धेयक मांडण्यात आले आह.े 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२  चे 

सर्.स.सर्. क्रमांक - १  (महािाष्ट्र दकुाने र् आस्थापना (नोकिीचे र् सेर्ाशतीचं े

सर्सनयमन) असधसनयम, २०१७ यामध्ये सधुािणा किण्याकरिता सर्धेयक सर्चािात 

घेण्यात यार्े, असा प्रस्तार् मांडतो. 

          प्रश्न मतास टाकून प्रस्ततु झाला. 

 सभापती : सर्धेयक सर्चािात घेण्यात आले आह.े आता सर्धेयक खडंश: 

सर्चािात घेण्यात येईल. 

   खडं २ ते ४ (दोन्ही ससम्मसलत) सर्धेयकाचे भाि झाले. 

   खडं १, संपणूव शीषवक र् हतेुूर्ाक्य सर्धेयकाचे भाि झाले. 
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 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सर्.स.सर्. क्रमांक – १ संमत किण्यात यार्े, असा प्रस्तार् मांडतो. 

                                        प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सर्.स.सर्. क्रमांक – १ संमत झाले आह.े 

     ------------- 
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अधाफ-तास चचेची सचूना क्रमांक १ संबंधी 

 सभापती : आजच्या कायवक्रमपसत्रकेमध्ये दशवसर्ण्यात आलेली पसहली 

अधाव-तास चचेची सचूना सर्वश्री सदाभाऊ खोत, िोसपचंद पडळकि, महादरे् 

जानकि, सर्.प.स. यांनी सदली आह.े सदि अधाव-तास सचूना पढेु ढकलण्यात आली 

आह.े 

     --------- 

       अधाफ-तास चचेची सूचना क्रमांक २ संबंधी 

 श्री.सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांनी 

ज्या सर्षयासंबंधी अधाव तास चचेची सचुना सदली आह.े मी ्याबाबत सांि ूइसच्छतो 

की, सदनामध्ये थोडया र्ेळापरू्ी जी चचाव झाली होती ्यात सदि अधाव तास 

चचमेधील सर्व सर्षय आलेले आहते.... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांना अधाव-तास चचचे्या 

माध्यमातनू आपले सर्चाि व्यक्त किायचे आहते. मी ्यांचा असधकाि काढून घेऊ 

शकत नाही. ् यामळेु आपण कृपया खाली बसार्.े ह ेसर्व श्रेय घेण्याकरिता होत आह.े   

 डॉ.सधुीि तांबे : सभापती महोदय, आपण या संदभावत अचकू सनदान 

केल्याबद्दल मी आपला अ्यंत आभािी आह.े आमचे समत्र र् सन्माननीय सदस्य 

श्री.सर्क्रम काळे यांनी जे काही सांसितले आह ेत ेअधवस्य आह.े   

     ----------- 
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 पृ.शी. : िाज्याच्या शैक्षसणक के्षत्रातील हजािो सशक्षकांच्या जािा 

    रिक्त असण े

मु.शी. : िाज्याच्या शैक्षसणक के्षत्रातील हजािो सशक्षकांच्या जािा 

             रिक्त असणे यासंबंधी डॉ.सधुीि तांबे, सर्.प.स. यांनी    

             उपसस्थत केलेली अधाव-तास चचाव. 

 

 डॉ.सधुीि तांबे (नासशक सर्भाि पदर्ीधि) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम ९२ अन्र्ये पढुील सर्षयार्ि अधाव-तास चचाव उपसस्थत कितो :- 

 "िाज्याच्या शैक्षसणक के्षत्रातील हजािो सशक्षकांच्या जािा रिक्त असनू पसर्त्र 

पोटवल भिती बद्दल अनेक प्रश्न, समस्या असणे, मिाठी माध्यमाच्या शाळांना अनदुान 

नसण,े शाळा अघोसषत असणे, संच मान्यतेच्या सनकषात सधुािणा होणे ििजेच े

असणे,  शाळांना पिेुसे र्तेनेत्ति अनदुान नसल्याने शाळांची ददुवशा होणे, जनुी सनर्तृ्ती 

र्ेतन योजना सर्ाांना लाि ूकिणे, सजल्हा परिषद शाळांमध्ये पिेुश्तया र्िव खोल्या नसण,े 

शालाथव र् अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये अडर्णकू र् सर्लंब होत असल्यामळेु 

सशक्षणाच्या िणुर्त्तेर्ि परिणाम होणे, कोिोनामळेु लाखो मलेु शाळाबाय 

होणे,  मुंबईत िात्रशाळा बंद असणे, अशा समस्यांमळेु सनमावण झालेला असंतोष, 

याबाबत शासनाने केलेली र्ा किार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना."  

 सभापती महोदय, सदनामध्ये यापरू्ी सशक्षणासंबंधी अनेक र्ेळा चचाव झाली 

आह.े सदनातील अन्य सन्माननीय सदस्य सशक्षण के्षत्राशी सनिडीत नाहीत सकंर्ा 

सशक्षक अथर्ा पदर्ीधि आमदाि नाहीत. ्यामळेु ्या सन्माननीय सदस्यांना अस े

र्ाटते की, आम्ही सदनामध्ये सशक्षकांचे प्रश्न मांडत असल्यामळेु सदनामध्ये ्यार्ि 

चचाव होत असतात. मंत्री महोदय, आज एक बाब स्पष्ट झाली पासहजे की, मिाठी 

माध्यमातनू मलुांना सशक्षण दणे्याची जबाबदािी शासन घेणाि आह े की नाही ? 

सभापती महोदय, आपण सशक्षण हक्क कायदा मंजिू केला आह.े ्यानसुाि 

आठर्ीपयांत सशक्षण दणे्याची शासनाची जबाबदािी आह.े मलुींना बािार्ीपयांत मोर्त  
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डॉ.सधुीि तांबे... 

सशक्षण द्यार्े असाही कायदा आह.े पिंत ुमोर्त सशक्षण कोणी द्यायचे हा मळू प्रश्न 

आह.े येथे खचावचा प्रश्न येत नाही. याकरिता जेर्ढा खचव होईल तेर्ढा खचव शासनाने 

केला पासहजे. श्रीमंत घिातील मलेु कॉन्व्हेंटमध्ये सशक्षण घेत आहते. याउलट ििीब 

घिातील मलेु अनदुासनत, सर्नानदुासनत, सजल्हा परिषदा सकंर्ा नििपासलकांच्या 

शाळांमध्ये सशक्षण घेत आहते. ्यांना आपण दयु्यम दजावची सशक्षण व्यर्स्था दणेाि 

आहात का ? िाज्यात हजािो सशक्षकांची पद ेरिक्त आहते. अनेक शाळांमध्ये क्रीडा र् 

कला सशक्षक नाहीत. इगं्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ मलुांकरिता २ सशक्षक 

कायवित असतात. ्या शाळांमध्ये पंचतािांसकत ससुर्धा असतात. आमची ्याकरिता 

कोणतीही हिकत नाही. पिंत ुआपण ििीब माणसाला काय दणेाि आहात ? आपण 

समदृ्धी मािव बांधला. तो ििीब व्यक्ती ्या समदृ्धी मािावर्रुन कधी जाऊ शकत नाही. 

स्र्.यशर्ंतिार् चव्हाण साहबेांनी असे सांसितले होते की, ििीब माणसांच े

सबलीकिण किायचे असल्यास ्याकरिता सशक्षण र्िळता कोणताही पयावय नाही. 

यामध्ये ससचर् ह ेझािीतील शकु्राचायव असतात. सर्शेषत: सर्त्त सर्भािाचे ससचर् 

्यात असतात. ही आपली जबाबदािी आह ेअसे ते कधीही मानत नाही. सभापती 

महोदय, आपले कल्याणकािी िाज्य असनू ते सामासजक न्यायार्ि चालणािे आह.े  

अशा परिसस्थतीत महा्मा जोसतबा रु्ले, सासर्त्रीबाई रु्ले, कमवर्ीि भाऊिार् पाटील   

यांच्या त्र्ाने आपण चालत आहोत. सशक्षक ह ेआमचे मतदाि असल्यामळेु आम्ही 

्यांचे प्रश्न मांडतो, हा सशक्षकांचा प्रश्न आह ेया चष्ट्म्यातनू कोणीही ्याकडे बघ ूनये 

अशी माझी आपल्याला कळकळीची सर्नंती आह.े आम्ही हा प्रश्न र्ािंर्ाि मांडून 

त्रस्त झालो आहोत. एका शाळेत मलुांची संख्या र्ाढल्यामळेु तेथे एक तकुडी मंजिू 

केली जाते. ्यामळेु तेथे र्ाढणािी तकुडी ही अनदुासनत असली पासहजे. पिंत ुतेथील 

सशक्षक र्षावनरु्षे सर्नाअनदुानार्ि काम किीत आहते. ग्रामीण भािांमध्ये बह तांश 

ज्यसुनयि कॉलेजेस काढण्यात आली आहते. अशा प्रकािे ग्रामीण भािांमध्ये सदिहू 

कॉलेजेस नसती ति ििीब घिातील मलुींना सशक्षण समळू शकले नसते. आपण 

सदनामध्ये अन्य सर्भािार्ि चचाव किीत असताना ्या अनषुंिाने होणाऱ्या 

खचावसंबंधी तसेच तो खचव योग्य आह ेकी अयोग्य आह ेयाबाबत आम्ही कधीही  
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चचाव किीत नाही. आपण सशक्षणाचा कायदा मान्य केला आह.े हा आपला 

संसर्धासनक असधकाि आह.े सशक्षणाचा कायदा आठर्ीपयांत असला तिी ििीब सकंर्ा 

श्रीमंत असा कोणताही सर्चाि न किता सिसकट सर्व मलुांना बािार्ीपयांत मोर्त 

सशक्षण दणे्यासंबंधी मािणी किण्यात आली होती. सशक्षण हक्क कायद्यामध्ये दजेदाि 

असा शब्द र्ापिण्यात आलेला आह.े ्यात सक्तीचा सकंर्ा मोर्त असा शब्दप्रयोि 

र्ापिलेला नाही. िाज्यात दजेदाि सशक्षण द्यार्याचे असल्यास सध्या िाज्यात सकती 

सशक्षकांची पद े रिक्त आहते ? याबाबत मंत्री महोदयांनी सदनाला मासहती द्यार्ी. 

शासनाने पसर्त्र पोटवल सरुु केले. ्यात अनेक अडचणी आहते. आपण ्यात काही 

सधुािणा किणाि आहात की नाही ? या संदभावत सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत 

र्ंजािी यांच्यासह अनेक सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न मांडलेले आहते.  

 सभापती महोदय, प्रशासनाच्या चकुीमळेु र्ाि मोठा त्रास होत असल्याचे मी 

सदनाला एक उदाहिण सांितो. शासनाने एक र्षावपरू्ी काही शाळांना अनदुान 

दणे्याचे घोसषत केले होत.े अनदुान दते असताना सदि शाळांची तपासणी किार्ी अशी 

सर्त्त सर्भािाने अट घातली. याबाबत आमचे काही म्हणणे नाही. पिंत ुअसतशय 

क्षलु्लक कािणास्तर् अनेक शाळा अपात्र ठिसर्ण्यात आल्या. ती कािणे चकुीची 

आहते. सभापती महोदय, खालच्या स्तिार्िील प्रशासन सकती खिाब आह े ह े

सांिण्यासाठी आपल्याला स्र्तंत्र सर्षय घ्यार्ा लािेल. ्या शाळांचा कोणताही दोष 

नसताना ्यांना सर्नाकािण अपात्र ठिसर्ण्यात आले. एक र्षाांपासनू ्या शाळांची 

सात्याने तपासणी झाली र् ्यात ्या अपात्र ठिल्या. अशाप्रकािे ्यांच्यार्ि मोठा 

अन्याय केला जात आह.े याकरिता र्क्त १०० कोटी रुपयांची ििज आह.े आम्ही हा 

सर्षय सदनामध्ये र्ािंर्ाि उपसस्थत किीत असतो. तसेच हा खचव जास्तीचा आह ेअसे 

कोणी म्हण ूशकत नाही. सभापती महोदय, आपण महासत्ता होण्याचे स्र्प्न बघत 

आहोत. आपण ज्यार्ेळी सशक्षणार्ि ६ टक्के र् संशोधनार्ि ३ टक्के खचव करु ्याच 

र्ेळी जािसतक पातळीर्ि प्रित िाष्ट्र म्हणनू पढेु जाऊ शकतो. सन् माननीय  सदस्य 

श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी असे सांसितले होते की, आपल्याला पैशाचे सोंि आणता  
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येत नाही. मी सन्माननीय सदस्यांना सांि ू इसच्छतो की, आपला सशक्षणार्ि होत 

असलेला खचव सर्चािात घेतल्यास सध्या सशक्षणार्ि अडीच टक्के सदु्धा खचव केला 

जात नाही. िाज्यात २०१४ पासनू सशक्षक भिती बंद किण्यात आली आह.े सभापती 

महोदय, ह ेसर्व प्रश्न िरिबांच्या सशक्षणाशी सनिडीत आहते. मी सर्व मदु्यांचा उल्लेख 

किणाि नाही. िाज्यात अनेक शाळा अघोसषत आहते. शासनाने ्या शाळांना घोसषत 

करुन अनदुान द्यार्े. आपण ्यांना २० टक्के अनदुान सदले तिी पढुील ५ र्षाांपयांत 

्यांना १०० टक्के अनदुान समळू शकते. एनआयसीच्या चकुीमळेु अनेक शाळांच्या 

संच मान्यतचेी दरुुस्ती होऊ शकत नाही.  

       यानंति श्री.िाििे...... 
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याकिीता दोन दोन र्षव लाितात. लोक आयकु्त कायावलयात चकिा माित आहते. संच 

मान्यता र् शालाथव याचा लोकांना त्रास होतो. र्ािंर्ाि पणु्याला यार्े लाित,े 

पणु्यार्रुन घिी जार्े लािते, संच मान्यता, शालाथव या सर्व प्रशासकीय बाबी आहते. 

्यामळेु मंत्री महोदयांनी यामध्ये लक्ष घालार्े. आयकु्तांना बोलर्ार्े. या प्रशासकीय 

बाबी तातडीने समटर्ाव्यात.  

 सभापती महोदय, पेन्शन योजनेबाबत कालही चचाव झालेली आह.े सदनांक 

१.११.२००५ परू्ी जे लोक तेथे आले आहते, ् यांना पेन्शन योजना समळण्याचा हक्क 

आह.े ्यामळेु ्यांना पेन्शनचा हक्क द्यार्ा. सजल्हा परिषदचे्या र्िवखोल्यांची 

परिसस्थती अ्यंत र्ाईट आह.े माननीय मनमोहन ससंि पंतप्रधान असताना समग्र 

सशक्षणाचा कायदा आणला होता. सशक्षणाच्या सार्वसत्रकीकिणासाठी ्यांनी ७० 

हजाि कोटी रुपये सदले होते. आता कें द्रात माननीय निेंद्र मोदी यांचे सिकाि 

आल्यापासनू शालेय सशक्षण, आिोग्यार्िील खचव खपू कमी केला आह.े ्यामळेु 

र्िवखोल्यांची अर्स्था दयनीय झालेली आह,े ्यामळेु भिभक्कम तितदू किण्यात 

यार्ी. मी पनु्हा एकदा सर्नंती कितो की र् आग्रहाने मांडतो की, या िाज्यातील ििीब 

लोकांना मोर्त र् दजेदाि सशक्षण दणे्याची घटना्मक जबाबदािी शासनाला टाळता 

येणाि नाही. धन्यर्ाद. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांचे मी 

आभाि मानतो. मी सशक्षण िाज्यमंत्री झाल्यार्ि पासहले  होते की, सशक्षक हा सर्षय 

सन्माननीय सदस्यांनी मांडला. पण पसहल्यांदा ििीब सर्द्याथी हा शब्द या सभािहृात 

ऐकायला समळाला, यासािखा आनंद नाही. सनसश्चतच हा सदर्स र् क्षण माझ्या 

स्मिणात िाहील. ्यामळेु तमुचे र्ाि र्ाि आभाि. आयषु्ट्यभि तमुचे स्मिण आमच्या 

मनामध्ये िाहील.  

 सभापती महोदय, पिंत ुबऱ्याचदा प्रशासनाकडून कोणताही प्रसतसाद समळत 

नाही. प्रशासनाला नोटीस दणेे र्ाि मह्र्ाचे आह.े अशा प्रकािे सशक्षण सर्भािाचे  
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कामकाज चालत असेल ति  र् सशक्षण सर्भािात याचा अल्प प्रसतसाद समळत असले 

ति यार्ि कािर्ाई होणे र्ाि मह्र्ाचे आह.े ते सधु्दा मदु्दाम या सनसमत्ताने सांितो.  

 सभापती महोदय, खिे ति या दशेात जसा पैसा तसा दरे् आह.े पैसा जास्त 

असेल ति बालाजीला जातो, कमी असले ति सशडीला जातो, ्यापेक्षा कमी पैसा 

असेल ति िार्ातील दरे् पजुतो. पैशानसुाि माणसाचे िाहणीमान बदलत जाते र् तसा 

दरे्ही बदलतो र् सशक्षणही बदलते. ज्याच्याजर्ळ असधक पैसा आह े्याची शाळा 

चांिली आह.े ्याच्या शाळेत स्टाईल र् सर्व िोष्टी आहते. भौसतक ससुर्धा आहते, 

सशक्षक चांिले आहते, सर्वच बाबी चांिल्या आहते. पण ज्यांच्याजर्ळ पैसा नाही 

्यांची महेनतही जास्त आह.े शेतकऱ्याचे पोििं असदू ेसकंर्ा आपल्या मजिुाचं पोिि ं

अस ू द.े आठ तास काम किायचे, मेहनत किायची, घाम िाळायचा पण ्यांच्या 

आिोग्याची व्यर्स्था चांिली नाही, सशक्षणाची र् खाण्यासपण्याची व्यर्स्था चांिली 

नाही. मुंबईत शधु्द पाणी र् िार्ात मात्र अशधु्द पाणी असते. मुंबईत चांिल्या शाळा 

असतात पण िार्ात शाळा उपलब्ध नाहीत. मािील ५०-६० र्षावपासनू अशीच 

अर्स्था आह.े सजसने जादा काम सकया, जादा महेनत की, उसको ही सिकािने अभी 

तक लपेटा ह.ै ् याच्याच छाताडार्ि तलर्ाि चालर्ली आह.े म्हणनू ही बाब असतशय 

स्य आह.े मला र्ाटत ेकी, सर्व सशक्षक आमदािांनी सशक्षकांसंबंधी प्रश्न मांडले 

्यापैकी एक प्रश्न तिी या सभािहृात सर्द्याथ्याांर्ि मांडणे र्ाि ििजेचे आह.े  

सभापती महोदय, सशक्षण िाज्यमंत्री म्हणनू मी सहज सजल्हा परिषदचे्या एका 

शाळेत िेलो, घटक चाचण्या झालेल्या पासहल्या, चाचणी २०-३० माकावची होती. 

मलुांनी सोडसर्लेला पेपि एक तासाने सर्चािला. एकाही सर्द्याथ्याांला २० पैकी ५ 

माकावचेही सोडसर्ता आला नाही. ही अर्स्था सर्द्याथी, सशक्षक र् सशक्षणाची असले, 

अशा प्रकािे सशक्षण सदले जात असेल ति मन काय म्हणेल. सशक्षण र्ासघणीचे दधू 

आह,े संत िाडिे बाबा यांनी सांसितले होते की, सशक्षण नाही ति आयषु्ट्य व्यथव आह.े 

अशा र्ेळी शाळा उभ्या िासहल्या, पोटे्ट शाळेत जायला लािते. पण सशक्षणाची 

व्यर्स्था मात्र शाळा नसल्यापेक्षाही बेकाि झाली आह.े अशी अर्स्था ग्रामीण भािात 
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श्री.बच्च ूकडू..... 

 आह.े यार्ि सिकािने मह्र्ाचे सनणवय घेण े ििजेचे आह.े ्यात जो सशक्षक 

सशकर्णाि नसतो, ्याच्या बाजनेू तमु्ही उभे िाहात असाल ति यासािख ेकिंटे आम्ही 

नाही. आम्ही ति याकडे पाहात आहोत, पण सन्माननीय सदस्यांनी दखेील याकडे 

बघणे ििजेचे आह.े सन्माननीय सदस्य एकीकडे सशक्षकांचा पिाि र्ाढसर्ण्याबाबत 

प्रश्न उपसस्थत किीत असतील, १०० पैकी एक सशक्षक काम किीत नसेल ति ते तमु्ही 

र् आम्ही पासहले पासहजे. ह ेबिोबि नाही. तमु्ही ्याला ताट दणे्याचे काम किायच े

पण ताटात जे अन्न पासहजे, ्या अन्नाचे काम कोणाचे नाही. ते काम र्क्त सिकािचे 

आह ेका. ्याबाबत कोणाची र्ैयसक्तक जबाबदािी कतवव्य काहीच नाही. ्याने ते 

कतवव्य केले पासहजे. निि परिषद र् सजल्हा परिषदचे्या शाळेमध्ये कोणाचे पोिि जात 

आह.े सिपंच, आमदाि, असधकािी यांची पोि अशा शाळेत जात नाहीत. जो सशक्षक 

ज्या शाळेत सशकसर्तो ्याच्या १० टक्के पोि र्क्त ्या शाळेत जातात, ९० टक्के 

सशक्षक आपल्या मलुाला दसुऱ्या शाळेत पाठसर्तात ही र्स्तसुस्थती आह.े यार्ि 

तमु्ही आम्ही कोणीच बोलायचे नाही का. आपण येथे पाहतो की, सशक्षकांचे प्रश्न मािे 

िासहले यामध्ये कर्डीचीही शंका नाही. आम्ही पाहतो  की, १०-२०-३० टक्के 

अनदुान दतेाना इति कमवचाऱ्यांना दतेो र् सशक्षकांना दते नाही. पेन्शन योजना आपण 

पासहली ति तलाठी र् ग्रामसेर्क डायिेक्ट १०० टक्के पिािार्ि नोकिीस लाितो, 

सशक्षक १०-२०-३०-४० टक्क्यार्ि नोकिीस लाितो ही काय पध्दत आह ेका. या 

सधुािणा किणे र्ाि मह्र्ाचे आह,े  माझ्या मते आर्श्तयक आहते.  

 सभापती महोदय, या दशेात तीन िोष्टी प्रामखु्याने तपासल्या पासहजेत. 

िाज्यातील हॉस्पीटल, आिोग्य खाते, सशक्षण सर्भाि, शेतकिी, मजिू या र्ि आम्ही 

काम किण्यास ताकदीने सरुुर्ात केलीति ह े प्रश्न सटुतील असे मला र्ाटते. या 

सभािहृात दजेदाि सशक्षणासाठी चचाव झाली पासहजे, ्याकिीता र्ािंर्ाि सभािहृ 

तहकूब झाले पासहजे. पण तसे होतच नाही. कािण मािील प्रश्न सशल्लक िाहतात, 

अशा प्रश्नी सभािहृाचा दजाव हा सर्षय संपलेला आह,े हा सर्षय िासहला नाही.  
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 सभापती महोदय, पसर्त्र पोटवल बाबत सांसितले, पसर्त्र पोटवल पिीक्षा घेते का. 

पसर्त्र पोटवल िणुर्ंत सर्द्याथ्याांची र् सशक्षकांची यादी तयाि किते. ती यादी सशक्षण 

संस्थांना पाठसर्ली जाते. ्यात ३० टक्के माकव  ्या सशक्षण संस्थेने द्यार्ेत. पण 

्यातही घोळ झाले आहते. ३० टक्के मध्ये सधु्दा बदमाशी होते. ्यात सधुािणा होण े

ििजेचे आह.े पसर्त्र पोटवल िद्द करुन चालणाि नाही. पसर्त्र पोटवल नव्हते तेव्हा माझी 

संस्था असेल ति मीच नोकिभिती किीत होतो. माझे म्हणणे आह ेकी, केर्ळ सशक्षक 

आमदाि म्हणनू या प्रश्नाकडे पाहू नका. एक सशक्षक चकुला ति आयषु्ट्यातील एक 

लाख सर्द्याथी चकुतात. ते एक लाख सर्द्याथी चकुले तिी चालतील. पण आमच्या 

संस्थेला तमु्ही असधकाि द्या, एर्ढा नाकतेपणा. माझे म्हणणे आह ेकी, या पसर्त्र 

पोटवलमध्ये असधक चांिले काय आणता येईल. िणुर्ंत सशक्षक तेथे िेला पासहजे 

याकिीता आपण आग्रह धिार्ा. सिकाि म्हणनू आम्ही याकिीता छप्पि र्ाडून दऊे. 

पण याकिीता तमु्ही आग्रहच धित नाही. जेथे सनयकु्ती होते तीच चकुलेली आह.े 

एखादा इसंजसनयि चकुला ति इमाित पडेल ह ेठीक आह.े पण सशक्षक चकुला ति 

ििीबाचे आयषु्ट्य चकुते, सपढी चकुते, असधक िणुर्ान सपढी होईल ह ेआम्ही पासहले 

पासहजे. ्यासाठी एकही प्रश्न उपसस्थत होत नाही. म्हणनू मी सांितो की, पसर्त्र 

पोटवलबाबत काही सधुािणा असेल ति ्या सनसश्चत करुया. तसेच संच मान्यतेबाबत 

सबलकुल ससुतु्रता येईल, याबाबत आम्ही ऐकणाि नाही. मी जळिार् प्रकिणाबाबत 

मािे तमु्हाला आश्वासन सदले होते, ये्या १५ सदर्सापासनू अंदि टाकण्यापासनूचा 

सर्षय होता. ्यांना बिखास्त किण्यापासनू, जे आडर्े येतील ्यांना 

घालर्ण्यापासनूची सर्व कायवर्ाही ८ -१० सदर्सात होणाि आह.े शालाथव 

प्रणालीमध्ये १५ सदर्सात नर्ीन सधुािणासह आपण शासन सनणवय करु, जािेर्ि 

असभयान छेडू. मसहना दोन मसहने तमुच्या आमच्यासोबत िाहून पैसे खाण्यासाठी या 

अटी टाकल्या. शालाथव आयडीसाठी मान्यता सदली, पिाि सरुु आह,े ऑर्लाईनची 

व्यर्स्था ऑनलाईन किण्यासाठी तमु्ही पैसे खाता.      

       यानंति श्रीमती नार्डे .....  
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श्री.बच्च ूकडू..... 

माझे ह ेबोलणे योग्य नाही, पिंत ुर्स्तसुस्थती ति मी सांसितलीच पासहजे. सिकािने 

काय केर्ळ होयच म्हणायचे का ? ही र्स्तसुस्थती तमु्ही आम्ही सर्व समळून खोडून 

टाकू.  मी ्यांना असे म्हटले की, सशक्षकांकडून प्रसतज्ञा-पत्र घ्यार्े की,  ही मान्यता 

चकुीची असेल, हा पिाि चकुीचा सदला असेल ति ्याकरिता मी दोषी िाहील. 

्याकरिता ्याची शालाथव  जािेर्ि द्या ना ! ििज नसताना आपण एर्ढी सर्व 

कािदपत्रे माित आहात  ! ह ेसर्व प्रश्न सोडसर्ण् याकरिता आपले दखेील सहकायव 

आर्श्तयक आह.े   

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दसुिा सर्षय शाळांच्या 

खोल्यांबाबचा मांडलेला आह.े  अंिणर्ाडीला आपण एमआिइजीएसचा सनधी दतेो, 

पिंत ुशाळा खोल्यांना एमआिइजीएसचा सनधी सदला जात नाही.  हा प्रश्न जसा आला, 

्यानंति लिचे मी एमआिइजीएस ससचर्ांना सांसितले की, एमआिइजीएसमध्ये 

शाळांना खोल्या घ्याव्यात, असा प्रस्तार् दणे्यात यार्ा. शाळा खोल्या 

एमआिइजीएसमध्ये घेऊन ्याचे असभसिण केले ति.... 

 सभापती : ति याचा एक ॲश्तयोअडव सोसव तयाि होईल. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, सजल्हापरिषद सनधी आसण आमदाि सनधी 

समळून ह ेकिता येईल.  एक शाळा जि सात लाखात बनत असेल ति ्यापैकी एक 

लाख रुपये आमदाि सनधीमधनू आसण सहा लाख रुपये सजल्हापरिषद सनधीमधनू  असे 

याचे र्िीकिण सनसश्चत किण्यात यार्े.  कुशल आसण अकुशल यांचे ततं्र जळुले ति 

सिळया शाळा असतशय मजबतू होऊ शकतात.  सकमान चांिल्या खोल्या तिी 

िरिबांच्या मलुांना यामळेु समळतील, एर्ढे तिी स्र्प्न पणूव होईल.  याप्रमाणे तसा 

प्रस्तार् लिचे िाज्य शासन कें द्र शासनाकडे पाठर्ेल.  सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि 

तांबे आपण मांडलेल्या सर्व मदु्दयांसदभावत म्हणजेच संच मान्यता, अनदुान, पेन्शनच्या 

बाबत जो काही सनणवय आह,े तो धोिणा्मक असनू ्या सर्व सर्षयासंदभावत शासन 

सकािा्मक आह.े  याबाबत सनसश्चतच चांिला सनणवय घेण्याचा शासन प्रय्न किणाि 

आह.े 

------------------- 
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 डॉ.र्जाहत समझाव (सर्धानसभेने सनर्डलेले ): सभापती महोदय, सन्माननीय 

सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांनी मांडलेल्या अधाव तास चचेच्या सचूनेर्ि माझे सर्चाि 

मांडण्याकरिता मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, अल्पसंख्याक शैक्षसणक संस्थांमध्ये सशक्षक र् सशक्षकेति 

कमवचाऱ्यांची पद े रिक्त आहते. ही रिक्त पद े नर्ीन नाहीत.  कमवचाऱ्यांचा मृ् य ू

झाल्यानंति आसण कमवचािी सेर्ा सनर्तृ्त झाल्यानंति रिक्त झालेली ही पद ेआहते. 

माननीय उच्च न्यायालयाने सनणवय सदलेला आह े की, अल्पसंख्याक शैक्षसणक 

संस्थांना पद भितीकरिता बंदी घालता येत नाही. याबाबत दोन मसहन्यांपरू्ी माननीय 

शालेय मतं्री प्रा.र्षाव िायकर्ाड यांनी सनर्ेदन केले होते की, एक मसहन्याच्या आत 

शासन ही बंदी उठसर्णाि आह.े आतापयांत ही बंदी उठसर्लेली नाही.  माझी 

मंत्रीमहोदयांना सर्नंती आह ेकी, अल्पसंख्याक शैक्षसणक संस्थांना कलम ३० अंतिवत 

असधकाि सदलेले आहते.  ही पद ेभिण्याची लर्कि पिर्ानिी दणे्यात यार्ी. 

 श्री.बच्च ूकडू : सभापती महोदय, अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी दखेील 

होईल.  ्या शाळा अल्पसंख्याकच्या सनकषांमध्ये बसतात की नाही, हहेी तपासार् े

लािेल.  केर्ळ तमुच्या एकटयाच्याच नव्ह ेति सर्वच सठकाणची बंदी उठसर्ण्याचा 

शासन प्रय्न किणाि आह.े  

---------------- 
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 श्री.अरुण लाड ( पणुे सर्भाि पदर्ीधि ): सभापती महादये, िेली दोन र्ष े

कोसर्डमळेु प्राथसमक शाळा आसण नििपासलकेच्या शाळा बंद हो्या.  खाजिी शाळा 

ऑनलाईन चाल ूहो्या.  पिंत ुआमच्या प्राथसमक शाळा बंद हो्या.  शाळा बंद 

असल्याच्या या दोन र्षावत सर्द्याथ्याांची डोकी पणूवपणे कोिी झालेली आहते.  सशक्षण 

हा सर्षयच ्या मलुांच्या डोक्यात नाही. माझी सर्नंती आह े की, दोन-दोन 

तकुडयांमध्ये एक सशक्षक सशकसर्त आहते. प्र्येक तकुडीत आठ-दहा मलेु असली 

तिीही ्यांना प्र्येक तकुडी याप्रमाणे एक सशक्षक नेमनू या कोसर्डमळेु झालेल्या 

िॅपमळेु जे शैक्षसणक नकुसान झालेले आह ेते, सर्द्याथ्याांचे जादा तास घेऊन भरुन 

काढार्े.   

 सभापती महोदय, सदल्ली येथे "आप" पक्षाच्या र्तीने खाजिी शाळा बंद 

पाडून ्या ऐर्जी महानििपासलकेच्या शाळा चाल ूकेलेल्या आहते.  ्यांचे जि होऊ  

शकते ति आपल्या यथेे असे का होत नाही ? प्र्येक तकुडीला एक सशक्षक 

समळार्ा,याकरिता शासनाने ताबडतोब योग्य ती कायवर्ाही किार्ी, ही माझी सर्नंती 

आह.े  

--------- 
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 श्री.बाळािाम पाटील (कोकण सर्भाि सशक्षक) : सभापती महोदय, सशक्षण 

िाज्यमंत्री महोदयांनी असतशय चांिल्या पध्दतीने सजव्हाळयाने उत्ति दणे्याचा प्रय्न 

केलेला आह.े  पिंत ु मळुात साऱ्या यंत्रणेचा सशक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन 

बघायला िेला ति तो बायस आह,े असेच म्हणार्े लािले.  याबाबत आपल्या मनात 

एक आकस आह.े  मोठया प्रमाणार्ि र्ेतनार्ि खचव होत आह,े पिंत ु्या सठकाणी 

सशकणाऱ्या सर्द्याथ्याांचा आकडा सकती आह े? प्रामखु्याने जेव्हा २०- ४० टक्क्यांचे 

अनदुान सदले जाते, ् यार्ळेी ् यांच्या हातातील पिािाचा आकडा जि आपण पासहला 

ति ्या सठकाणी होणािे काम आसण सशकणाऱ्या मलुांची संख्याही पासहली पासहजे. 

मिाठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आसथवकदृष्टया सक्षम असणाऱ्या पालकांची मलेु 

र्ािशी जात नाहीत, ही र्स्तसुस्थती आह,े केर्ळ होणाऱ्या खचावच्या आकडेर्ािीकडे 

न पाहता... (अडथळा)....  या सठकाणी आपण बह जन र्िावतील जी िोि-ििीब मलेु 

प्रामखु्याने खडेेिार्ातील मलुी, या ज्यसुनयि कॉलेजेसमध्ये, शाळांमध्ये सशकत 

आहते, ्या िोष्टीला जास्त महत्त्र् सदले पासहजे.  ज्या मंडळींच्या र्तेनाचा आग्रह 

आम्ही धित आहोत, ही मंडळी पंधिा-सतिा र्ष ेसर्ना पिािी काम किणािी आहते.  

आपण चचाव किीत असताना सर्द्याथ्याांच्या िणुर्त्तेबाबत सनसश्चतपणाने बोललेच 

पासहजे,  तो आग्रहही आम्ही सभािहृात अनेक र्ेळा धित असतो.  तो आग्रह दखेील 

सभािहृात आमच्या तोंडी आह.े   एक िोष्ट सनसश्चत आह ेकी, आपण जि सर्चाि केला 

ति र्ेतनेति अनदुान शाळांना जात आह,े र्ेतनेति अनदुानाच्या बाबतीत आपल्या 

ज्या पध्दती आहते, आिटीईची मान्यता मांडली जाते, या संस्थांच्या इमाितींना 

एनबीएची एनओसी मासितली जाते.  जे आह,े ते असधक कसे ससुतु्र केले पासहजे. 

तसेच, जे जेनईुन आह,े ते शासनाने केलेच पासहजे, हीच मािणी आह.े  शासन एका 

घटकाला भिपिू दते आह,े दसुऱ्या घटकाकडे मात्र शासन लक्ष द्यायला तयाि नाही.  

या दोन्ही घटकांमध्ये शासनाने समानता आणार्ी, ही सर्नंती. 

------------ 



09-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y - 157 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.िाििे 14:10 

 

 

 श्री.कसपल पाटील (मुंबई सर्भाि सशक्षक): सभापती महोदय, मी आपल्याला 

सर्नंती केली होती की, मला यार्ि एक औसच्याचा मदु्दा सकंर्ा सर्शेष उल्लेख 

मांडायचा आह.े  कािण सशक्षण िाज्यमंत्री महोदय सभािहृात उपसस्थत आहते. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.सधुीि तांबे यांच्या अधाव तास 

चचेच्या सचूनेर्िील चचाव सरुु होण्यापरू्ी मी माननीय िाज्यमंत्री महोदयांना भेटलो 

होतो. ्यार्ेळी ते अस्र्स्थ होते. ्यांची अस्र्स्थतता ्यांच्या भाषणामधनू पणूवपण े

प्रसतसबंसबत झालेली आह.े यापरू्ी ते उत्तिाच्या बाबत अस्र्स्थ होते. ् यांनी सभािहृात 

आता दोन महत्त्र्ाचे मदु्द ेसांसितलेले आहते.  ग्रामसेर्क तिी लिेच पणूवर्ेळ कायम 

रुज ूहोतो.  सशक्षकाला मात्र नोकिीमधनू अनेक टप्प्यांमधनू जार् ेलािते. दसुिे ्यांनी 

असे सांसितले की, शासनाचे जे असधकािी आहते, जे उत्ति तयाि कितात. ते म्हणाले 

की, माझ्या हाती असलेले ह े ब्रीर् सकंर्ा उत्ति पिस्पि सर्संित आह.े  याकरिता 

संबंसधतांर्ि कािर्ाई होण्याची आर्श्तयकता आह.े काल सदनांक ०८माचव,२०२२ 

िोजी तािांसकत प्रश्नोत्तिाच्या यादीमधील क्रमांक ५५ चा माझा प्रश्न होता.  असतशय 

चकुीचे आसण धादांत खोटे उत्ति याकरिता तयाि केले िलेे होते.  सभािहृात यार्ि 

उत्ति मंत्रीमहोदय दते असतात. मंत्रीमहोदयांच्या हातात जे उत्ति लेखी सदले जात,े 

्याची जबाबदािी ्यांच्याकडे नसते.  मी काल र्सती शाळेच्या संदभावत प्रश्न 

सर्चािला होता की, ्यांची मळू नेमणकू सदनांक ्यांच्या सेर्ा पसुस्तकेत नोंदसर्ण्यात 

यार्ी.  यार्ि उत्ति असे सदलेले आह,े ते उत्ति असतशय चकुीच ेआह.े  त ेउत्ति माि े

घेण्याची आर्श्तयकता आह.े  काल िोजी आपल्याला ते जम ूशकले नाही. आज 

्याकरिता ही संधी मला समळालेली आह.े याकरिता मी र्ेिळी नोटीस द्यायची ििज 

असतानाही आपण या अधाव तास चचेच्या सचूनेच्या सनसमत्ताने मला यार्ि 

बोलण्याची संधी सदली ्याबद्दल मी सभापती महोदयांचा आभािी आह.े 

 सभापती महोदय, नाििी सेर्ा सनयम १९८१ मध्ये स्पष्ट तितदू आह ेकी, तदथव 

सेर्ा, कंत्राटी सेर्ा यामध्ये खडं जिी असला तिीही ्याची नोंद सेर्ा पसुस्तकेत केली 

पासहजे.  ग्रामसर्कास सर्भािाने याची पणूव अमंलबजार्णी केलेली आह.े सशक्षण 

सर्भाि मात्र कािदी घोडे नाचसर्त बसतो.   
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श्री.कसपल पाटील...... 

मी या संदभावत अनेक र्ेळा संबंसधत असधकाऱ्यांना भेटलो.  मी नार्ासह उल्लेख 

केला ति संबंसधत असधकाऱ्यार्ि शासन कािर्ाई किेल का ? संबंसधत असधकाऱ्याच े

नार् समीि सार्तं असे आह.े  शासन यार्ि काय कािर्ाई किणाि आह े? " माझी 

मजी, मला लाज र्ाटत नाही, मला शिम र्ाटत नाही, " यार्ि मी एर्ढेच म्हटले की, 

"मिाठीत याला सनलवज्जपणा म्हणतात." इतके सनलवज्ज असधकािी जि या पध्दतीने 

खोटे उत्ति तयाि करुन दते असतील ति कोणते प्रश्न सटुणाि आहते ? शालाथव 

आयडीकरिता ज्या पध्दतीने नाचसर्ले जाते, ते योग्य नाही.  सन्माननीय सदस्य 

श्री.सर्क्रम काळे साहबे र्ािंर्ाि याबाबत सांित असतात. याबाबत दखेील इतके खोटे 

उत्ति सदले जाते, हहेी योग्य नाही. 

 सभापती महोदय, याच असधकाऱ्याने ०९ रे्ब्ररु्ािी िोजी दसुिा..... सर्ोच्च 

न्यायालय आसण उच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि शासन सनणवय घेतलेले आहते, 

तसे कळसर्लेले आह.े  तेही र्ाचायचे नाही. कोटावचा सनणवय यामध्ये असा आह ेकी, 

१९७२ परू्ीचे सशक्षक जे अप्रसशसक्षत असले तिीही ्यांचे सेर्ा सनर्तृ्ती र्ेतन ्यांना 

सदले जात होते.  तो सनणवय नंतिच्या सशक्षकांना दखेील लाि ू होतो. असे उच्च 

न्यायालयाने सांसितलेले आह.े याबाबत कोटावने कळसर्लेले आह.े आजबुाजचू े

सनणवय जि पासहले ति आपण आपल्या समोि असणाऱ्या कािदाचे इटंिसप्रटेशन कसे 

केले पासहजे, याचे ताितम्य ति पासहजे ! लोकप्रसतसनधी हचे ति सांितात, ्यांना उभ े

पण नाही िाहू द्यायचे, ्यांना उघडपणे अडायचे, "्यांची काय लायकी आह,े 

्याप्रमाणे ते र्ाितील मग्रिुाप्रमाणे !" संबंसधत असधकाऱ्यांर्ि शासन काय कािर्ाई 

किणाि आह े? काल सदनांक ०८ माचव,२०२२ िोजी या संदभावतील तािांसकत प्रश्नाला 

सदलेले लेखी उत्ति शासन मािे घेणाि का ?  ह ेउत्ति शासनाला दरुुस्त किार्े लािेल. 

माननीय मंत्रीमहोदय याचे उत्ति आपण द्यार्े, एर्ढीच माझी सर्नंती आह.े  

यानंति श्री.सोनार्णे..... 
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श्री. बच्च ूकडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कसपल पाटील यांनी 

जो प्रश्न उपसस्थत केलेला आह,े ्यासंदभावत सर्व तपासणी केली जाईल. उत्ति माि े

का घेतले, उत्ति चकुीचे का सदले याची सर्व तपासणी करुन कािर्ाई केली जाईल.  

 श्री. सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, मी अ्यंत कमी र्ेळात माझ ेम्हणण े

मांडण्याचा प्रय्न किणाि आह.े  

 सभापती : ह ेशक्य आह ेकाय ? 

 श्री. सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, माननीय िाज्यमंत्री महोदयांनी असतशय 

चांिले उत्ति दणे्याचा प्रय्न केलेला आह.े सदनात सर्व सशक्षक आसण पदर्ीधि 

आमदाि ह े सशक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी भांडत आसण लढत असतात. ्यांच्या 

न्याय मािण्या मान्य किण्यासाठी माननीय सभापती महोदयांनी नेहमीच मदत केलेली 

आह.े मी एका मह्र्ाच्या प्रश्नाकडे सदनाचे लक्ष र्ेधणाि आह.े सर्द्याथी ह ेआमचे 

दरै्त आसण भसर्ष्ट्य आह.े सर्द्याथी आह ेम्हणनू शाळा आहते आसण शाळा आह े

म्हणनू आमचा िरुुजी आह.े ह ेआम्ही कधीही सर्सिलो नाही. सर्द्याथ्याांचे कल्याण 

झाले पासहजे. यासाठी आमचा सात्याने प्रय्न चाललेला असतो. जि पोटात नाही 

ति ओठार्ि कसे येईल ? माननीय मंत्री महोदयांनी अनदुानाचा प्रश्न सोडसर्ण्यासाठी 

पढुाकाि घेतला पासहजे. माननीय िाज्यमंत्री श्री. बच्च ूकडू यांना सांि ूइसच्छतो की, 

सजल्हापरिषदचे्या शाळेमध्ये िोिििीब आसण शेतकऱ्यांची मलेु सशक्षण घेत असतात. 

माझे दहार्ीपयांतचे सशक्षण सजल्हापरिषदतेील शाळेमध्ये झालेले आह.े तसेच 

माननीय सभापती महोदयांचे सशक्षण दखेील सजल्हापरिषदतेील शाळेमध्ये झालेले 

आह.े सजल्हापरिषदतेील शाळेत िसणत सशकसर्ण्यासाठी सशक्षक आहते ति सर्ज्ञान 

सशकसर्ण्यासाठी सशक्षक नाही अशी अर्स्था असते.  
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 सभापती : माननीय िाज्यमंत्री यांनी सशक्षकांच्या बाबतीत कोणतेही िैि 

र्क्तव्य केलेले नाही. ्यांनी ्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहते की, सशक्षणाचा 

मळु हते ूहा सर्द्याथी आह.े सशक्षक ह ेनंति आहते. तमु्ही स्र्त: म्हणतात की, सर्द्याथी  

सभापती ..... 

आहते म्हणनू सशक्षक आहते. ्यामळेु लर्किात लर्कि आपल्याला काय बोलायच े

आह ेते बोलनू घेऊन सर्षय संपर्नू टाकार्ा, अशी माझी सचूना आह.े  

 श्री. सर्क्रम काळे : सभापती महोदय, मी आपल्या माध्यमातनू सन्माननीय 

सदस्य श्री. कसपल पाटील यांचे लक्ष र्ेधणाि आह.े सर्द्याथ्याांना सशक्षण दणे्यासाठी 

सर्वजण प्रय्नशील आहते. सन २०१२ पासनू २०२२ पयांत  अशी एकूण दहा र्ष े

झालेली आहते. सशक्षकांची हजािो पद े रिक्त असल्यामळेु सर्द्याथ्याांचे अतोनात 

नकुसान होत आह.े मानननीय िाज्यमंत्री महोदयांनी असे आश्वासन सदले आह ेकी, 

एखादा डॉक्टि... ्यामळेु सशक्षक, सशक्षकेतिची रिक्त पद े भिण्यासाठी शासन 

अथवसंकल्पीय असधर्ेशन संपण्यापरू्ी सनणवय घेईल काय ?  

श्री. सदर्ाकि िार्ते : सभापती महोदय, काल ६ हजाि लोकांना पकडले आह.े 

पैसा दऊेन ती लोक नको ती कृ्ये किीत होती. ्यासंदभावत पसहल्याप्रथम ्यांना 

र्ासार्ि चढर्ा असे का नाही सांित असा माझा प्रश्न आह.े सर्ाांचा अपमान झालेला 

आह.े  

 श्री. शसशकांत सशंद े: सभापती महोदय, माननीय िाज्यमंत्री महोदयांनी ्यांची 

भार्ना व्यक्त करुन दाखसर्लेली आह.े पण ्यांची अडचण अशी आह ेकी, ्यांच्या 

सर्भािाला सनधी समळत नाही, ही र्स्तसुस्थती आह.े सजल्हापरिषदा नर्ीन शाळांना 

सनधी दते नाही. डीपीडीसी सकंर्ा आमदाि रं्डातनू सनधी द्यार्ा लाितो. माननीय 

िाज्यमंत्री महोदयांना सर्नंती आह ेकी, आसदर्ासी सर्भाि आह.े आसदर्ासी अती 

दिुवम भािात ्यांनी अघोसषत शाळा मंजिु केल्या आहते. अशा सठकाणी सशक्षणाची 

खिोखि अडचण आह.े ्यामळेु अशा शाळा सरुु किण्यासाठी माननीय िाज्यमंत्री 
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महोदय सनणवय घेतील काय असा माझा प्रश्न आह.े या अथवसंकल्पीय असधर्ेशनात 

्यासाठी तितदू किार्ी, अशी माझी सचूना आह.े  

 श्री. बच्च ूकडू : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकांत यांना 

सांि ू इसच्छतो की, आसदर्ासी अती दिुवम भािातील शाळांसाठी आसदर्ासी 

सर्भािाकडून अनदुान समळू शकते. ्यामळेु अशा शाळा तपासनू घेऊन.... 

 श्री. संजय दौंड : सभापती महोदय, लक्षर्ेधी सचूना क्रमांक ८ र्ि चचाव सरुु 

आह.े  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. संजय दौंड यांना सांि ूइसच्छतो की, 

अधावतास चचाव सरुु आह.े  

 श्री. संजय दौंड : सभापती महोदय, मी जिी सशक्षक नसलो तिी सजल्हापरिषदते 

१० ते १५ र्षे कामे केलेली आहते. मी माननीय िाज्यमंत्री महोदयांच ेमनापासनू 

आभाि व्यक्त किीत आह.े शाळा खोल्यांच्या संदभावतील सर्षय आह.े सशक्षक जसा 

आर्श्तयक आह ेतशीच शाळा खोली दखेील आर्श्तयक आह.े शाळा खोल्यासंदभावत 

ग्रामीण भािात असतशय दयनीय अर्स्था झालेली आह.े आमदाि रं्ड सकंर्ा 

सजल्हापरिषदतेील सेसमधनू शाळा दरुुस्तीची कामे केली जातात. ती कामे पणूवत: 

बोिस होतात. ही योजना सकती सदर्सांमध्ये लाि ूकिणाि आसण शाळा दरुुस्ती सकंर्ा 

शाळेच्या परिसिची दरुुस्ती असेल ति ती सर्व कामे ्यामध्ये घेतली जातील काय ?  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मी आज बधुर्ाि, सदनांक ९ माचव, 

२०२२ िोजी सकाळी सभािहृात म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्ये प्रस्तार्ासंबंधी चचाव 

सरुु होती. सजल्हापरिषद, महानििपासलका आसण नििपासलकेच्या सनर्डणकुा पढेु 

ढकलण्यात आलेल्या आहते. ्या सठकाणी प्रशासक नेमला जात आह.े माननीय 

संसदीय कायवमंत्री ॲड. असनल पिबजी ह ेमंत्री आहते. मंत्री महोदयांनी कायद्यामध्ये 

बदल किण्यासाठी प्रय्न किार्ा लािेल. कें द्र शासनाचा कायदा आला म्हणनू 

्यार्ेळी सांसितले नाही. तसाच कायदा सहकािाचा आला होता. जशी 
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सजल्हापरिषदसेाठी ७४र्ी घटना दरुुस्ती केली. ्यानंति ९७र्ी घटना दरुुस्ती केली. 

कोिोनाच्या काळात सहकािी संस्थांना ६ मसहन्यांची मदुत र्ाढ सदली होती. या 

सर्षयार्ि सभािहृात चचाव झाली पासहजे. ह ेआपण करु शकतो सकंर्ा कसे ? या  

श्री. जयंत प्र. पाटील ..... 

सर्षयार्ि शासनाचे काय म्हणणे आह े ? सन्माननीय सदस्यांची मते सर्चािात घेतली 

पासहजेत. आपण कायद्यात दरुुस्ती करु शकतो.  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांना सर्चारु इसच्छतो की, 

कशात दरुुस्ती केली जाऊ शकते ?  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, कायद्यात दरुुस्ती केली जाऊ शकते.  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांना सर्चारु इसच्छतो की, 

कोण्या कायद्यात दरुुस्ती केली जाऊ शकते ? 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, सजल्हापरिषद, नििपासलकेच्या 

संदभावतील कायद्यात दरुुस्ती केली जाऊ शकते. कायद्यामध्ये आपल्याला बदल 

किार्याचा आह ेआसण ्यासाठी दीड तासाच्या चचेला पिर्ानिी दणे्यात यार्ी, अशी 

माझी सर्नंती आह.े  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांना सांि ूइसच्छतो की, 

आपण तशी चचाव उपसस्थत किार्ी मी ्याला पिर्ानिी दतेो.  

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माझी माननीय संसदीय कायवमंत्री 

महोदयांना सर्नंती आह ेकी, ्यांनी पसहल्या प्रथम या सर्षयात अभ्यास किार्ा.  

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांना सांि ूइसच्छतो की, 

आपण तशी चचाव उपसस्थत किार्ी. आपण चचाव उपसस्थत केल्यानंति शासनाला उत्ति 

द्यार्ेच लािेल.  
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 सभािहृाची बैठक आता स्थसित होत आह.े िरुुर्ाि, सदनांक १० माचव, २०२२ 

िोजी सभािहृाची सर्शेष बैठक सकाळी १०.०० ते सकाळी ११.४५ र्ाजेपयांत घेण्यात 

येईल ्यात म.सर्.प. सनयम २६० अन्र्ये प्रस्तार्ार्ि चचाव होईल. सभािहृाची सनयसमत 

बैठक दपुािी १२.०० र्ाजता भिेल.  

(सभािहृाची बैठक दपुािी २ र्ाजनू २९ समसनटांनी, िरुुर्ाि, सदनांक १० माचव, २०२२ 

िोजीच्या सकाळी १०.०० र्ाजेपयांत स्थसित झाली. ) 
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